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หนา...2หนา...2

จากสิงคโปรถึง ‘สุดซอย’
ปจจัยเสี่ยงเพ�อไทย!

จากสิงคโปรถึง ‘สุดซอย’
ปจจัยเสี่ยงเพ�อไทย!

             
|

เฉงรัสเซียถลมรพ.เด็ก!

สหรัฐปดมีอาวุธชีวภาพ
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สงครามดันน้ํามันแพงเพิ่มตนทุนการผลิตสอท.คุมไมอยู

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 2.2 หม� นราย  ผล 

ATK พุง 4.9 หม� นคน ดับนิวไฮ 74 ราย แนว

โนมสูงขึ้น ตั้งเปาฉีดวัคซีนกลุมเสี่ยง ผูสูง

อายุ-โรคเรื้อรังใหได 70% กอน สธ.จอปรับ

ระบบแจงยอดเสียชีวิตโควิด พบ 10-30% 

ดับจากโรคอ� น “เจอ แจก จบ” ชวยผูปวย 

กทม.เกือบ 8 พันคน ลดสายตกคาง 1330 

ที่ทําเนียบรัฐบาล เม� อวันที่ 10 มีนาคม 

เวลา 12.30 น. พญ.สุมนี วัชรสินธุ ผู

อํานวยการสํานักสื่อสารความเสี่ยงและ

พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค  

กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะผูชวยโฆษก

ศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. แถลงสถานการณการแพรระบาดใน

ประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อรายใหม 22,984 

ราย เปนการติดเชื้อในประเทศ 22,885 ราย 

มาจากระบบเฝาระวังและระบบบริการ 

22,722 ราย, มาจากการคนหาเชิงรุก 163 

ราย, มาจากเรือนจํา 52 ราย เปนผูเดินทาง

มาจากตางประเทศ 47 ราย เปนผูมีผลตรวจ 

ATK เปนบวก จํานวน 49,494 ราย ทําให

มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้งแตป 2563 

จํานวน 3,111,857 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 

24,161 ราย ทําใหมียอดหายปวยสะสม

ตั้งแตป 2563 จํานวน 2,868,011 ราย อยู

ระหวางรักษา 220,334 ราย อาการหนัก 

1,238 ราย ใสทอชวยหายใจ 420 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 74 ราย

รัฐสภา • เพื่อไทยหนาว! “ศรีสุวรรณ”  

เตรียมรอง ป.ป.ช. ไตสวนและวินิจฉัยเอาผิด 

ส.ส.ทั้งหมดที่เดินทางไปพบ “ทักษิณ” ที่

สิงคโปร ชี้เปนการฝาฝนมาตรฐานทางจริย 

ธรรมอยางรายแรง เปนการคบหาสมาคมกับ

ผูประพฤติผิดกฎหมาย  ขณะที่ “เกรียง” โต 

แคบังเอิญ พรรคเล็กแจงนัดกินขาวกันเอง 

มั่นใจ 80% “ธรรมนัส” รวมวงดวย ไมได

แสดงพลังแลกกลวย

เม� อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายศรี

สุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองคการ

พิทักษรัฐธรรมนูญไทย กลาววา ตามที่

ส� อมวลชนไดรายงานวามีแกนนําและ 

ส.ส.พรรคเพื่อไทยราว 6-7 คนในพื้นที่

อีสาน นําโดยนายเกรียง กัลปตินันท แกน

นําภาคอีสาน, นายชูวิทย พิทักษพรพัลลภ 

ส.ส.อุบลราชธานี และประธาน ส.ส.อีสาน 

และนางสมหญิง บัวบุตร ส.ส.อํานาจเจริญ 

เปนตน เดินทางจากประเทศไทยไปพบนาย

ทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

อดีตนายกฯ ที่เดินทางมาพบแพทยเพ� อตรวจ

สุขภาพประจําปที่ประเทศสิงคโปรชวงสุด

สัปดาหที่ผานมา ซึ่งเปนที่วิพากษวิจารณของ

ประชาชนเปนอยางมากถึงความเหมาะสมใน

การไปพบปะกันดังกลาว เน� องจากนายทักษิณ

นั้นถูกศาลฎีกาพิพากษาสั่งจําคุกแลว 6 คดี 

รวมโทษ 12 ป ยกฟอง 2 คดี และยังเหลือ

ไตสวนในชั้น ป.ป.ช.อีก 2 คดี ขณะนี้ถือวาเปน

ผูตองหาหรือนักโทษหนีคดีอยูในตางประเทศ

ดังนั้น การที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

(ส.ส.) ซึ่งถือวาเปนตัวแทนของประชาชน

ดานนิติบัญญัติ เดินทางไปพบปะหรือ

คบคาสมาคมดวยนั้น ยอมถือไดวาเปนการ

ฝาฝนมาตรฐานทางจริยธรรมอยางราย

แรง เนื่องจากเป็นการคบหาสมาคมกับผู้

ประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือผูมี

ความประพฤติหรือผูมีช� อเสียงในทางเส� อม

เสีย อันอาจกระทบกระเทือนตอความเช� อ

ถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ 

และกอใหเกิดความเส� อมเสียตอเกียรติศักดิ์

ของการดํารงตําแหน�งได

ดวยเหตุดังกลาว สมาคมองคการ

พิทักษรัฐธรรมนูญไทย

เคียฟ • รุมประณามรัสเซียกอ “อาชญากรรม

สงคราม” โจมตีทางอากาศถลมโรงพยาบาล

เด็กในเมืองมาริอูโปลของยูเครน มีคน

เสียชีวิต 3 คน รัสเซียโทษกองพันชาตินิยม

ยูเครนใช โรงพยาบาลเปนฐาน ซัดอเมริกัน

รวมมือยูเครนพัฒนาอาวุธชีวภาพ สหรัฐ

ยอนรัสเซียกุเร� อง หวั่นใชเปนขออางโจมตี

ยูเครนดวยอาวุธเคมีชีวภาพ

รายงานเอเอฟพีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 

10 มีนาคม 2565 อางขอมูลจากเจาหนาที่

สภาเมืองมาริอูโปล เมืองทาในภาคใตที่

โดนรัสเซียปดลอมโจมตีมานานหลายวัน

วา รัสเซียโจมตีทางอากาศถลมโรงพยาบาล

แมและเด็กในเมืองนี้เม� อวันพุธที่ผานมา 

คําแถลงทางเทเลแกรมเม� อเชาวันพฤหัสบดี

ระบุวา มีคนเสียชีวิตอยางนอย 3 คน 

ไทยโพสต • “ทนายความแมแตงโม”   

เขาพบพนักงานสอบสวนขอดูสํานวน

คดี พรอมตั้ง 4 คําถามคาใจ ประเด็น

ผลตรวจคราบเลือดและบาดแผลตาม

รางกาย บอก ตร.แจงผลชันสูตรยัง

ไมครบ เช� อศุกรนี้ยังไมสรุปสํานวน 

“ผูการนิติเวชฯ” เตรียมเรียกแพทย

ชันสูตรดาราดังถามปมแผลใหญที่

ศีรษะ ระบุเบื้องตนไมมีรายงานมา 

ที่กองบังคับการสืบสวนตํารวจ

ภูธรภาค 1 วันที่ 10 มี.ค. นายกฤษณะ 

ศรีบุญพิมพสวย ทนายความของนาง

ภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดา น.ส.นิ

ดา พัชรวีระพงษ หรือแตงโม ดารานัก

แสดงที่เสียชีวิตจากตกเรือกลางแมน้ํา

เจาพระยา เดินทางเขาพบพนักงาน

สอบสวน เพ� อสอบถามรายละเอียด

ทางคดีและขอสงสัยตางๆ ในสํานวน

การสอบสวนของเจาหนาที่ตํารวจ

นายกฤษณะกลาวกอนเขาพบ

พนักงานสอบสวนวา มาขอคําปรึกษา

พนักงานสอบสวน รวมถึงขอดูขอมูลที่

ยังมีขอสงสัย

ไทยโพสต • วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน กระทบ

เปนลูกโซ ดันราคาน้ํามันพุง ส.อ.ท.โอด

กระทบหนักตนทุนการผลิต คุมราคาสินคา

ไมไหว คาด 3-6 เดือนจะทยอยปรับเพิ่ม

ขึ้น เผยดัชนีเช� อมั่นเอกชนงวด ก.พ.ลดลง

ในรอบ 6 เดือน แนะรัฐตรึงดีเซล 30 บาท

ตอลิตร สหพันธการขนสงฯ จี้รัฐยังดูแลราคา

น้ํามันไมสุดทาง   โฆษกรัฐบาลแจงยิบขอมูล

ราคาน้ํามันขายปลีกของไทยเปรียบเทียบทั่ว

โลก ซัดผูไมหวังดีบิดเบือนให ปชช.เขาใจผิด

เม� อวันที่ 10 มีนาคม นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ชี้แจง

กรณีพรรคฝายคานโจมตีรัฐบาล  และสังคม

สวนหนึ่งกังวลเร� องสถานการณราคาน้ํามันวา 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม ติดตามสถานการณราคาพลังงาน

โลกอยางใกลชิด โดยเฉพาะน้ํามันถือเปนวาระ

เรงดวน เน� องจากเปนตนทุนโดยตรงในการ

ผลิตสินคาและคาขนสง โดยไดหารือคณะ

ที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจและคณะกรรมการ

พลังงานแหงชาติ เพ� อกําหนดมาตรการ

ใหสอดคลองกับความเปนจริง และเกิดผล

กระทบตอประชาชนนอยที่สุด สิ่งสําคัญตอง

เขาใจวาปญหาราคาน้ํามันแพงเปนปญหา

ระดับโลกที่ทุกประเทศกําลังเผชิญอยูจาก

วิกฤตรัสเซีย-ยูเครน ไมมีประเทศใดหรือใคร

หลีกเลี่ยงได 

นายธนกรกลาววา ยังมีความพยายาม

บิดเบือนของผูไมหวังดี 
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2 ในประเทศ

ดร.เสรี วงษมณฑา

ประธานกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

ดานการส� อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

“ยังไมรูวาจะอภิปรายอะไรนายกฯ บาง ยังไมไดฟง

การอภิปราย แตมุงระดมเสียง ส.ส.ที่จะยกมือลมนายกฯ ให

ได แบบนี้ประชาชนจะไดอะไร ที่ผานมาไมเคยมีสาระมา 

กลาวหาการทุจริตของนายกฯ ไดแมแตเร� องเดียว มีแตคํา

คุณศัพท (adjective) ดอยคาดานายกฯ แบบไมมีความจริง

เชิงประจักษสนับสนุนนักการเมืองแบบนี้ ทําไมถึงมีที่ยืนใน

สังคม ทําไมจึงเขาสภาได”.

ตองเริม่ประหยดัพลงังาน 

ญหาน้ํามันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นตอเน� อง 

กําลังกลายเปนปญหาใหญทางระบบเศรษฐกิจของ

หลายประเทศทั่วโลก ที่ก็รวมถึงประเทศไทย ซึ่ง

ที่ผานมารัฐบาลออกมาตรการในการแกปญหา

หลายอยางออกมาแลว แตดูแลวราคาน้ํามันในตลาดโลก

แนวโนมคงปรับตัวสูงขึ้นไมหยุดและคงตอเน� องอีกสักระยะ 

ในสวนของการเตรียมพรอมจากฝายรัฐบาลพบวา เม� อ 9 

มีนาคม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี เปน

ประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหง

ชาติ (กพช.) ผานวิดี โอคอนเฟอเรนซรวมกับผูที่เกี่ยวของ 

ตอมา พล.อ.ประยุทธแถลงภายหลังเปนประธานการ

ประชุม กพช.วาที่ประชุม กพช.ไดนําหลายเร� องมาพิจารณา

รวม 7 วาระดวยกัน อันแรกตองทราบกอนถึงสถานการณ

ราคาน้ํามันโลกวันนี้เปนอยางไร ซึ่งไมใชน้ํามันดีเซลอยาง

เดียว มีทั้งเบนซิน เอ็นจีวี แอลพีจี พันกันหมด จะตองหา

มาตรการบริหารวาจะทําอยางไรที่จะเกิดผลกระทบตอ

ประชาชนนอยที่สุดเทาที่รัฐบาลจะสามารถดําเนินการได ทั้ง

มาตรการดานภาษี ดานเงินจัดหามาทดแทนกองทุนพลังงาน

ที่เรามีนอยลงอยางจํากัด ซึ่งไดมีสมมติฐานหลายประการ 

ทั้งราคาปจจุบันจะเขามาอุดหนุนดูแลไดถึงระยะเวลาเทา

ไหรที่ ไมเกิน 30 บาท ถาสูงกวานี้จะทําอยางไร และหาก

สูงกวานั้นอีกจะทําอยางไร ทายที่สุดถาสูงขึ้นไปอีกก็จะตอง

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน เม� อผูส� อขาวถามวา ในเร� องราคา

น้ํามันจะมีการตรึงราคาหรืออยางไรเพ� อชวยเหลือประชาชน 

นายกฯ กลาววา ตรึงจนกวาจะตรึงไมไดเขาใจหรือไม วันนี้ก็

ตรึงไปกอน 30 บาท จนกวาจะไมสามารถรับได ถาเกิน 130 

เหรียญสหรัฐตอบารเรล เกิน 150 เหรียญสหรัฐตอบารเรล 

จะทําอยางไร และถาถึง 180 เหรียญสหรัฐตอบารเรล จะ

ทําอยางไร ถาเปรียบเทียบระยะเวลากอนหนานั้นหลาย

รัฐบาลที่ผานมาจะเห็นวาสูงอยูเหมือนกัน แตเปนการ

สูงระยะสั้น ไมใชสูงแบบนี้ ซึ่งยังไมมีแนวโนมที่จะลดลง

เลย ฉะนั้นการแกปญหาตองมีวิธีการที่แตกตางกัน เพราะ

ประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นมาเยอะ เทคโนโลยีก็เยอะ การ

ใชรถใชพลังงานก็มากขึ้น ดังนั้นผลกระทบตองมากขึ้นเปน

ธรรมดา ปญหาของเราคืองบประมาณที่มีอยูจํากัด เน� องจาก

สถานการณเราใชไปเร� องสุขภาพเยอะพอสมควร รัฐบาล

พยายามทําอยางเต็มที่แลวในหลายมิติ ก็จะพยายามทําใหดี

ที่สุดก็แลวกัน

ดานนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปด

เผยวา ในชวงที่ราคาพลังงานผันผวน โดยเฉพาะกาซธรรม 

ชาติเหลว (แอลเอ็นจี) จึงสงผลใหไฟฟาที่มาจากเชื้อเพลิง

แอลเอ็นจีมีราคาสูงขึ้น ที่ประชุม กพช.มีมติเห็นชอบหลัก

เกณฑการดําเนินการเกี่ยวกับราคากาซธรรมชาติใหม ที่เดิม

สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปน

ผูดูแล โดยเปดโอกาสใหนําราคาของผูนําเขาหลักที่มีสัญญา

ระยะยาว อาทิ กลุม ปตท. หรือชิปเปอรรายใหม อยาง

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ที่สามารถนํา

เขากาซไดราคาถูกมาคิดเฉลี่ยกับตนทุนแอลเอ็นจีเดิม (พูล

แกส) มองวาการนําเขาจากกลุมดังกลาวมีราคาถูกกวาตน

ทุนแอลเอ็นจีที่ กกพ. ใชคํานวณคาไฟฟาอยู เพราะปจจุบัน

ราคาน้ํามันที่นํามาผลิตไฟฟานั้นถูกกวากาซธรรมชาติ จึง

เปดโอกาสให โรงไฟฟาสามารถใชเชื้อเพลิงจากชิปเปอรที่นํา

เขาไดถูก ทั้งแอลเอ็นจี น้ํามันดีเซล และน้ํามันเตามาผลิต

ไฟได ซึ่งจะสามารถชวยลดภาระคาไฟฟา (เอฟที) ที่สงผลถึง

ผูใชไฟฟาโดยตรง

อยางไรก็ตาม ตอนนี้ประชาชนทุกคนคงตองเริ่ม

ตระหนักถึงการประหยัดพลังงานกันใหมากขึ้นแลว หลัง

หลายฝายประเมินวาสถานการณน้ํามันแพงคงเกิดขึ้นอีก

สักระยะ ดังนั้นเฉพาะหนาประชาชนก็ตองเริ่มปรับตัวใน

เร� องนี้ โดยทันที. 

ป

กอนที่จะแพกันทั้งประเทศ!!!
คเจอเขากับทานเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเกือบจะ                                                                   

3 ปเขาไปแลว...ตองเรียกวา ทั้งเหน� อย ทั้งเพลีย 

แทบไมเหลือเรี่ยว เหลือแรง พอที่จะยืนหยัด 

ทรงตัว ใหดูเหมือนๆ คนปกติไดเลย สําหรับโลกทั้งโลก 

หรือถาหากเปนนักมวย ก็ประมาณออกอาการกนเตี้ย คาย

ฟนยาง ถามหาเลขที่บานซักกี่เที่ยวตอกี่เที่ยว ก็คิดไมออก-

บอกไมถูกขึ้นมาดื้อๆ แตนี่ยังดันตองเจอกับ สงครามยูเครน 

เขาไปอีกดอก ภายใตสภาพความเปนไปเชนนี้ คงตองสรุป

วา...ถายังไมคิดจะตายตอนนี้...ก็ไมรูวาจะตองไปตายกัน

ตอนไหน???

แมแตประเทศเล็ก ประเทศนอย ที่ ไมเกี่ยวอะไรกับ

เขาดวยเลย แถมยังช่ําชอง เชี่ยวชาญ ในการ ไหลล� น ตาม

แบบฉบับ สยามไมซเซชั่น อยางประเทศไทยแลนด แดน

สยาม ของหมูเฮา ก็เถอะ เจอเขากับ ราคาน้ํามัน ระดับ 

130 ดอลลารตอบารเรล แถมอาจมีสิทธิ์ขึ้นไปถึง 300 

ดอลลารตอบารเรลเอาเลยก็เปนได ถาวากันตามความคิด 

ความเห็น ของรองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย ที่ออกมาเตือนๆ 

ใครตอใครที่คิดจะ แซงกชั่นน้ํามันรัสเซีย เอาไวกอนลวง

หนา แตก็นั่นแหละ...จะดวยเหตุเพราะคุณปู โจ ซึมเซา 

ผูนําอเมริกา ทาน ฉีดสเตียรอยด เพ� อกระตุนรางกายจน

เกินขนาดหรือไม? อยางไร? ก็มิอาจสรุปได การตัดสินใจ

แซงกชั่นการซื้อ-ขายพลังงานจากรัสเซียเม� อชวงวันอังคาร

ที่ผานมา จึงยิ่งสงผลใหราคาแกส ราคาน้ํามันทะลุเพดาน 

ทะลุหลังคา ขึ้นไปถึงอวกาศเอาเลยก็มิอาจรูได...

แลวยังงี้...ทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮาจะไปเหลือ

อะไร??? หรือถาหากไมคิดจะตายกันตอนนี้ ก็ไมรูจะไปตาย

กันตอนไหน แตก็อยางวา...ในเม� อ สุนิสา สุขบุญสังข หรือ

ในเม� อสวมวิญญาณ นองออม ลุกขึ้นมาครวญครางกูกอง

รองตะโกนวา ขอ...อยายอมแพแอๆๆ ดังไปทั่วทั้ง ครม. 

โอกาสที่จะเห็นทานนายกรัฐมนตรี ทานเกิดอาการ ถอด

ใจ หรือคิดจะหันไปเปดเพลง ถอยดีกวา...ไมอาววววดีกวา ก็

อาจตองรอไปจนกวาน้ําทวมหลังเปดเอาเลยก็ไมแน� ยิ่งหลังๆ 

นี้...ทานเริ่มหันไปกินมื้อเที่ยง มื้อเย็น อยางเปนระบบและเปน

กิจการ วันกอนเพิ่งไปกิน กุงอบกระเทียม ฝมือ บิ๊กปอม ที่

มูลนิธิปารอยตอ เห็นวา...วันวานที่ผานมา ก็หันมากินมื้อเย็น

กับบรรดาคียแมนพรรครวมรัฐบาล ที่สโมสรราชพฤกษ ใคร

ก็ตามที่คิดจะบีบบังคับใหทานตอง กินแปง หรือ กินสารเคมี ที่

ตรงกัน น�าจะลําบากเอามากๆ!!!

อยางไรก็ตาม...การประคับประคองสถานะของรัฐบาล 

ใหอยูรอดปลอดภัย ผานเดือนพฤษภาฯ เลยไปถึงผานงาน  

เอเปก โน�นเลย ก็คงตองยอมรับอยางตรงไป-ตรงมา วามัน

คงไมใชเร� องงายๆ หรือกลวยๆ ซักเทาไหร โดยเฉพาะเม� อ

เจอกับสภาพแวดลอมความเปนไปของโลก ที่ออกจะ ไม

เปนใจ มากมายซักเทาไหรนัก หรืออยางที่ทานนายกฯ ทาน

พูดเอาไวสั้นๆ และคอนขางจะตรงไป-ตรงมานั่นแหละวา 

หมดเงินไปกับเร� อง สุขภาพ หรือเร� องการรับมือกับทานเชื้อ

ไวรัสโควิดไปไมรูเทาไหรตอเทาไหรแลว แตยังดันมาเจอ

เร� องราคาน้ํามัน ที่พุงทะลุเพดาน ทะลุหลังคา แถมทําทา

วาอาจพุงไปถึงอวกาศซะอีกตางหาก โอกาสที่จะตรึงราคา 

โอกาสที่จะเอาอยู แทบมองไมเห็นแสงสวางที่ปลายอุโมงค

เอาเลยแมแตนอย...

แตก็นั่นแหละ...ดวยเหตุที่มันเปน เร� องของโลก ไมใช

แ
เปนเพราะรัฐบาลของนายกฯ บิ๊กตู ทานเสกสรรค ปน

แตง ขึ้นมาเอง บรรดาความทุกขยาก ลําบาก ทั้งหลาย

ทั้งปวงเหลานี้ จึงไมอาจหันไป เท ใสคุณแมนองแตงโม... 

(ประทานโทษ) ใสรัฐบาลไดมากมายซักเทาไหรนัก มีแตตอง

หันมาสกัดกลั้น อดทน อดกลั้น ความเปรี้ยวมือ เปรี้ยวเทา 

เอาไวกอนนั่นแหละเปนหลัก เพราะภายใตสภาพเชนนี้ ยิ่ง

หันไปเพิ่มความขัดแยง แตกแยก แตกสามัคคี ยิ่งขึ้นไปเทา

ไหร ก็ยิ่งมีแตตาย...กับ...ตาย ลูกเดียวเทานั้นเอง!!! แมแต

การคิดจะ ลงดาบประหาร ครั้งที่เทาไหรตอเทาไหรก็ชักจํา

ไมไดซะแลว หรือการเปดอภิปรายไมไววางใจรัฐบาลในอีก

ไมกี่เดือนขางหนา ของฝายคานและฝายแคนก็ตาม มันจะ

สอดคลองกับบรรยากาศหรือไม? เพียงใด? ก็คงตองหันมา

คิดคํานวณใหมากๆ เขาไว...

ยิ่งถาหากสถานการณความเปนไปของโลกมันลุกลาม 

บานปลาย ยิ่งไปกวานี้...ถึงขั้นระดับ สงครามโลกครั้งที่ 3 

ที่แทบไมเคยมีใครคาดคิดวาจะเปนไปได แตชักเริ่มทําทา

วาอาจเปนไปไดขึ้นมามั่งแลว มันเกิดปงปง ตูมตาม ขึ้นมา

จริงๆ??? อะไรก็ตามที่เคยโกรธ เกลียด เคียดแคน อาฆาต 

พยาบาท ริษยาและชิงชัง ระหวางกันและกัน ภายในแผน

ดินเดียวกัน สังคมเดียวกัน คงตองเรงหาทาง ลด-ละ-เลิก 

ลงไปใหเหลือนอยที่สุดเทาที่จะนอยได ไมงั้น...โอกาส แพ

กันไปทั้งประเทศ หรือ พังกันไปทั้งประเทศ ไมมี ผูชนะ 

รายใด ฝายใด พวกใด พรรคใด เหลือติดปลายนวมเอาไว

บางเลย ยอมมีความเปนไปไดสูงเอามาก...

ปดทายดวยวาทะวันนี้...จาก Anon (อีกครั้ง...และอีก

ครั้ง)... “Patience is the virtue most need just when 

we run out of it. - ขันติธรรม ความอดทน อดกลั้น 

เปนคุณธรรมที่เรามักขาด โดยเฉพาะในยามที่เราตองการ

อยางเปนที่สุด”.















กษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โผลเขามาในซีน

การเมืองอีกครั้ง ตามขาว ทักษิณ-ยิ่งลักษณ ชินวัตร 

อดีตนายกรัฐมนตรี 2 พี่นอง ควงคูกันบินมาประเทศ

สิงคโปร เพ� อมาตรวจสุขภาพประจําป ปฏิบัติภารกิจ

สวนตัว ทั้ง 2 พี่นองจะปกหลักที่สิงคโปรจนถึง 12 มี.ค. กอนจะบิน

ออกไป  

จังหวะการขยับขับเคล� อน ทักษิณ-ยิ่งลักษณ ในชวงเวลานี้ 

มาในจังหวะปดสมัยประชุมสภา และกวาจะเปดประชุมสภาอีกครั้ง 

ตั้งแตวันที่ 22 พ.ค. เปนตนไป ชวงนี้ภาคการเมือง พรรคการเมือง 

เหมือนปดเทอม พรรคการเมือง นักการเมือง วางเวนไมตองเดิน

ทางมาประชุมสภาผูแทนราษฎร ทําให มีเวลามากขึ้น ทั้งการ

ลงพื้นที่ การเดินทางไปพักผอน การยกคณะไปพบ ทักษิณ-ยิ่ง

ลักษณ นายใหญ-นายหญิง แหงเพ� อไทย  

แมตามขาว กลุม ส.ส.ที่เดินทางไปครั้งนี้ นําโดย เฮียเกรียง-

นายเกรียง กัลปตินันท แกนนํา ส.ส.กลุมอุบลราชธานี ที่แท็กทีม 

ส.ส.ที่ใกลชิด กวนอุบลราชธานี อํานาจเจริญ เดินทางไปรวม 10 

ชีวิต แตวากันวา คณะที่เดินทางไปจริงมีมากกวานี้เยอะมาก  

มีทั้งคณะแกนนํา ผูบริหารพรรค กลุม ส.ส.อีสาน กลุมภาค

เหนือ กลุม ส.ส.ภาคกลาง กลุมนักการเมืองทองถิ่น ตางตบเทาไป

ยังสิงคโปร เพ� อรอพบ คารวะ ปรึกษาหารือ ทักษิณ-ยิ่งลักษณ ที่

จะแบงกรุปการเขาพบแตละคณะ  

พรรคเพ� อไทย มี 2 เร� องใหญที่ตองทํา และตองพรอมใน

ชวงปดสมัยประชุมสภา 

ภาคประชาชน มวลชน พรรคเพ� อไทย มี “คาราวานครอบ 

ครัวเพ� อไทย” คณะหัวหนาพรรค ผูบริหารพรรค ส.ส.พรรค เตรียม

เดินสายไปแตละภูมิภาค ชักชวนสมาชิกสมัครบัตรครอบครัวเพ� อ

ไทย โดยจะเริ่มคิกออฟ 19 มี.ค. ปกหมุด จ.อุดรธานี เมืองหลวง

เสื้อแดงเปนที่แรกในการเดินสาย  

จัดคาราวานเพ� อไทย นอกจากเพิ่มเปาสมาชิก ที่ในวันนี้

สมาชิกพรรคเพ� อไทยเหลือเพียง 7 หม� นคนเทานั้น บัตรครอบครัว

เพ� อไทยจะเปนอีกของเลนใหมเพ� อไทย ที่นอกจากจะไดสมาชิก

เพิ่มขึ้น ยังจะนําไปเช� อมโยงสิทธิพิเศษที่จะเกี่ยวโยงเช� อมโยงไปถึง

นโยบายหาเสียงในวันขางหนาดวย 

เพ� อไทยเก็บเกี่ยวไดทั้งงานมวลชน งานพรรค งานนโยบาย 

สํารวจความนิยม เช็กฐานเสียงไปในตัว 

ในสวนของงานภาคการเมือง วากันวา คนในพรรคเพ� อไทย  

ไมนอยมีความอึดอัดตอการขยับ เตรียมตัวรองรับสถานการณ

การเมือง หากรัฐบาลเกิดอุบัติเหตุการเมือง ภายในป 2565 ขึ้นมา

จริงๆ ที่พรรคเพ� อไทยเตรียมการชาไป ทามกลางกระแสขาว  

ส.ส.กลุมภาคกลาง เหนือตอนลาง กลุมอีสานใต และกลุมลูก

ยาโม ถูกเจาะ ถูกดึงตัวไปมากขึ้น และนับวันมีแตจะมากขึ้น โดย

พรรคทําไดเพียงแค “ตั้งรับ” เพียงอยางเดียว พรรครวมรัฐบาล

ไมมีเสถียรภาพตอรองในซีกของฝายคาน โดยเฉพาะเพ� อไทยที่เปน

แกนนําพรรครวมฝายคาน อยูในภาวะสั่นคลอนไมแพกัน  

แมเพ� อไทยพยายามโหมโรง รัฐบาลประยุทธ เปดประ

ชุมสภาฯ สมัยหนา ตั้งแตวันที่ 22 พ.ค.เปนตนไป จะเผชิญ

ความเสี่ยงที่อาจจะทําใหอยูไมครบเทอมได ทั้งปจจัยความไม

เปนเอกภาพ ไรเสถียรภาพในพรรครวมรัฐบาล ถึงแมจะมี 260 

เสียงพรอมหนุน แตก็มีการมองกันวา หากจะฝาดานไปถึงการ 

สนับสนุน จะผานการตอรอง แลกเปลี่ยนผลประโยชนจนอีกฝาย

พอใจ จึงจะชวยพยุงค้ําบัลลังกใหประยุทธและคณะอยูในอํานาจ

ได 

ปจจัยความเสี่ยงองคประชุมสภาลม ที่พรอมเกิดขึ้นไดตลอด                               

เวลา รวมไปถึงการพิจารณากฎหมายสําคัญที่เกี่ยวกับการเงิน 

พ.ร.บ.งบประมาณ 2566 ที่เปนอีกจุดสําคัญ หากไมไดรับเสียง

สนับสนุนมากพอ หรือกฎหมายการเงินไมไดรับความเห็นชอบจาก

สภา พล.อ.ประยุทธจะตองแสดงสปริตรับผิดชอบ 

ปจจัยวาระการดํารงตําแหน�งนายกรัฐมนตรี 8 ป ที่รอศาล

รัฐธรรมนูญชี้ขาด ปจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศถดถอย เร� อง

การแพรระบาดไวรัสโควิด-19 ที่ยังไววางใจไมได ปจจัยภายนอก

ประเทศที่สงผลกระทบยอนกลับมาถึงประเทศไทย จะมีการวาง 

แผนตั้งรับกันอยางไร ลวนเปนปจจัยเสี่ยง  

อาจทําให รัฐบาลประยุทธ เกิดอุบัติเหตุการเมืองไดตลอด

เวลา 

คณะ ส.ส. ผูบริหารพรรคเพ� อไทยที่เดินทางไปพบ ทักษิณ-

ยิ่งลักษณ ในแงมุมกฎหมายถูกจับจองจากขั้วตรงขามทางการเมือง 

ที่อาจจะมีการหยิบยกแงมุมกฎหมายการเดินทางไปพบผูตองหา

ที่มีคดีกับทางการไทย จะกอใหเกิดความผิดอะไรตามมาหรือไม 

ประกอบกับรัฐบาลไทยหากนิ่งเฉยหรือ ไมเทกแอคชั่นอะไรบาง ก็

อาจจะเกิดกระแสวิพากษวิจารณตามมาไดเชนกัน 

หนทางการตรวจสอบตารางการเดินทางเปนหมูคณะ ไฟลต

การบิน ชวงเวลา หากจะลงมือทําคงไมใชเร� องยากเกินไปของฝาย

ความมั่นคง และเจาหนาที่ผูรักษากฎหมาย  

นอกจากในเร� องแงมุมกฎหมายที่อาจจะตองไปวากัน

ตอ วากันวายังมีอีกเร� องสําคัญที่พลพรรคเพ� อไทยตองตามลุน

อีกเฮือก มีกระแสขาวแพรสะพัดวา คณะอนุกรรมการของคณะ

กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) ชุดที่

มี น.ส.สุภา ปยะจิตติ เปนประธานอนุกรรมการฯ ไดตรวจสอบการ

ทําหนาที่อดีต ส.ส. 40 คน ที่เสนอ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม หรือที่เรียก

กันวา พ.ร.บ.สุดซอย เม� อป 2556 ใกลจะแลวเสร็จ 

จากนั้นจะมีมติชี้มูลความผิด แลวจะสงเร� องใหกับ ป.ป.ช.ชุด

ใหญ ขณะที่ขั้นตอนตอไปจะตองนําไปสูการพิจารณาของศาลฎีกา

แผนกคดีอาญาของผูดํารงตําแหน�งทางการเมือง 

40 ส.ส.ในวันนั้นจนถึงวันนี้ หลายคนพนจากสารบบเสน

ทางการเมืองไปแลว แตก็มีอีกจํานวนไมนอยยังคงเปน ส.ส.ใน

ปจจุบัน รวม 10 คน ตางตองลุนระทึกผลของการวินิจฉัยชี้มูลที่คืบ

คลานใกลเขามาเร� อยๆ...

จากสิงคโปรถึง ‘สุดซอย’ 

ปจจัยเสี่ยงเพ� อไทย! 

ทั
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3ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ป็นพรรคป้ายแดงที่ชีพจรลงเท้าสำาหรับ “สร้างอนาคต

ไทย” ล่าสุด “เฮียสน” สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ผู้ก่อตั้ง

พรรค และอดีต รมว.พลังงาน ล่องใต้ไปปลายด้ามขวานนู่น

ควงแขนเลขานุการคู่ใจ “เดอะต่อ” วัชระ กรรณิการ์ ผู้

ก่อตั้งพรรคอีกคน ที่ตัวติดกันอย่างกับปาท่องโก๋ ขนถุงยังชีพไป

ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส

งานนี้ ไม่ธรรมดา มี

ระดับเจ้าถิ่นมารอรับ ทั้ง 

“นายกฯ กูเซ็ง ยาวอหะ

ซัน” นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดนราธิวาส

หลายสมัย บ้านใหญ่เมือง

กอและ กับลูกชาย “แบ

ยอ” วัชระ ยาวอหะซัน 

ส.ส.นราธิวาส เขต 1 พรรค

พลังประชารัฐ 

แล้วยังมีการแซว

กัน “สร้างอนาคตไทย” 

มานราธิวาสครั้งนี้ ทำาให้ 

“วัชระ” กับ “วัชระ” ได้เจอกัน เพราะ “เดอะต่อ” กับ “แบ

ยอ” ชื่อจริงเหมือนกัน สะกดเหมือนกันเป๊ะ

จริงๆ “เดอะต่อ” กับ “แบยอ” รู้จักมักคุ้นกันมาก่อน 

สมัย “แบยอ” ยังอยู่พรรคชาติไทยพัฒนา ที่ขณะนั้น “เดอะ

ต่อ” รับบทโทรโข่งพรรค

ขณะที่ “เฮียสน” เองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนบ้านนี้อยู่

แล้ว โดยเฉพาะ “แบยอ” ที่ “เฮียสน” คอยซัพพอร์ตอยู่เนืองๆ 

สมัยเป็นแม่บ้านพรรคพลังประชารัฐ 

นอกจากนี้ “เฮียสน” ยังคุ้นเคยพื้นที่ภาคใต้ เพราะสมัย

เป็น รมว.พลังงาน ลงมาพื้นที่แดนสะตอถี่ยิบ ไปปลุกปั้นเรื่อง

ปาล์มน้ำามันบ่อย จึงไม่แปลกที่เจ้าบ้านจะต้อนรับขับสู้ดี

ยิ่งช่วงปลายๆ ตำาแหน่งรัฐมนตรี ส.ส.ภาคใต้ พรรคพลัง

ประชารัฐ น่าจะเป็นมุ้งที่ใกล้ชิดกับ “เฮียสน” รวมถึง “เสี่ย

อุต” อุตตม สาวนายน ผู้ก่อตั้งพรรคสร้างอนาคตไทย มากที่สุด

วันนี้แม้มาสร้างบ้านหลังใหม่ ไม่ได้อยู่พรรคพลัง

ประชารัฐด้วยกันแล้ว แต่เวลาลงพื้นที่ภาคใต้ ส.ส.และอดีต

ผู้สมัคร ส.ส.หลายคนยังคงแวะเวียนมาเยี่ยมตลอดในฐานะ

กัลยาณมิตร

เผลอๆ เลือกตั้งรอบหน้าคอยดูให้ดีเหอะ จะเจอ “สร้าง

อนาคตไทย” ทำาเซอร์ไพรส์ในดินแดนสะตอเอา หุหุ.  

ฌ.เฌอ

คุ้นเคยภาคใต้อยู่แล้ว

เ

‘สุเทพ’ประกาศหนุน‘จั้ม’นั่งผู้ว่ากทม.

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

ก่อการร้าย กบฏ บุกรุกสถานที่

ราชการ ขัดขวางการเลือกตั้ง 

อั้งยี่ ซ่องโจร นายสกลธีเป็นชุด

แรกที่ถูกดำาเนินคดี

ประธาน มปท.กล่าวว่า เขา

เป็นคนหนุ่มเข้มแข็ง จึงคิดว่านาย

สกลธีตัดสินใจคราวน้ีน่าสนับสนุน 

เพราะเคยเป็น ส.ส.และรองผู้ว่าฯ 

กทม.มาก่อน มีประสบการณ์เรื่อง

ของ กทม.มากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ 

ในสายตาของตน และแน่นอน

ท่ีพวกเราร่วมเป็นร่วมตาย นอน

กลางดินกินกลางถนนร่วมกันมา 

6-7 เดือน ร่วมกันเป็นจำาเลย ส่ิง

ท่ีเราทำาเพื่อชาติบ้านเมือง

“ใจผมโน้มเอียงไปในทาง

สนับสนุนคุณสกลธี วันน้ีต้องเรียน

กับพ่ีน้องตรงๆ ว่า ถ้าผมสามารถ

ท่ีจะช่วยเหลือ สนับสนุนคุณสกล

ธีได้ด้วยวิธีไหนก็ตาม ผมต้ังใจจะ

ทำา เพราะว่าเป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ 

มาด้วยกัน เป็นคนหนุ่ม เป็นคน

ท่ีจะเป็นอนาคตของ กทม.ในวัน

ข้างหน้า การสมัครรับเลือกต้ัง

ของคุณสกลธีไม่สังกัดพรรคไหน 

ประกาศตัวชัดเจน และผมสืบดู

แล้วไม่สังกัดพรรคไหนจริงๆ” นาย

สุเทพกล่าว

ประธาน มปท.ระบุอีกว่า 

ส่วนคนอื่นที่ประกาศตัวว่าอิสระ

บ้าง ไม่อิสระบ้างนี่ เบื้องหลังมี

สังกัดพรรคทั้งนั้น เพราะฉะนั้น

นายสกลธีน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี 

ตนเอาใจช่วย และอยากชักชวน

พี่น้องร่วมอุดมการณ์มาช่วยนาย

สกลธี.

คนร้ายป่วนบันนังสตา

ต่อพรก.ฉุกเฉิน3เดือน
ยะลา • เมื่อเวลา 11.50 น. วัน

พฤหัสบดี เกิดเหตุระเบิดบนถนน

สาย 410 ฝ่ังตรงข้ามโรงเรียน

บ้านเตาปูน หมู่ 3 ต.เงาะกาโป 

อ.บันนังสตา จ.ยะลา มีเจ้าหน้าท่ี

ทหารพรานได้รับบาดเจ็บหลาย

นาย เมื่อเจ้าหน้าท่ีถึงท่ีเกิดเหตุ

ทราบว่าผู้บาดเจ็บท้ังหมดถูกนำา

ตัวส่งโรงพยาบาลบันนังสตาแล้ว 

ทราบช่ือคือ อส.ทพ.ชาติชาย 

นันทกรปรีดา, อส.ทพ.พุทธิพงษ์ 

คงแดง, อส.ทพ.โกมินทร์ สารภี 

และ อส.ทพ.จีราวัฒน์ จุมปาลี ซ่ึง

เป็นกำาลังพลของกองร้อยทหาร

พรานท่ี 3006   

สำาหรับบริเวณจุดเกิด

เหตุอยู่ริมถนน มีร่องรอยของ

แรงระเบิดทำาให้ดินบริเวณดัง

กล่าวเป็นหลุม นอกจากน้ันยัง

พบเศษถ่านไฟฉาย รวมท้ังเศษ

สะเก็ดระเบิดเป็นเหล็กเส้นตัด

ขนาด 1 เซนติเมตรกระจายอยู่ 

จึงรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐาน 

เชื่อว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่อง น้ำา

หนักประมาณ 3-5 กิโลกรัม ส่วน

การจุดชนวนอยู่ในระหว่างการ

ตรวจสอบ

จากการสอบสวนเบ้ืองต้น

ทราบว่า ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีทหาร

พรานเดินทางด้วยรถยนต์กระบะ

หุ้มเกราะ หมายเลขทะเบียน กฉ 

9058 ยะลา เพื่อปฏิบัติหน้าท่ี

ดูแลรักษาความปลอดภัยมาถึง

จุดเกิดเหตุ คนร้ายท่ีคาดว่าได้

นำาระเบิดมาซุกเอาไว้จึงได้จุด

ชนวนระเบิดข้ึนทันที เป็นเหตุให้

รถยนต์กระบะคันดังกล่าวถูกแรง

ระเบิดได้รับความเสียหาย เชื่อว่า

เป็นฝีมือของกลุ่มของนายอาหา

หมัด ลือแบซา แกนนำาอาร์เคเค 

คนร้ายท่ีเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีและ

ยังคงต้องการสร้างสถานการณ์

นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีส่ัง

การด่วนให้เจ้าหน้าท่ีฝ่ายความ

ม่ันคงเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ และ

เพ่ิมกำาลังเฝ้าระวังตลอดเส้นทาง

คมนาคม เส้นทางรางและถนน

ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ พร้อมให้รายงาน

ความคืบหน้าให้ทราบอย่างต่อ

เนื่อง

นายธนกรกล่าวว่า ส่วนผู้ท่ี

ได้รับบาดเจ็บ นายกฯ มอบหมาย

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหรือ

หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้แทน

นายกฯ เดินทางไปเย่ียมผู้ได้รับ

บาดเจ็บท่ีโรงพยาบาล รวมถึง

ตรวจเย่ียมประชาชนบริเวณท่ี

เกิดเหตุ พร้อมกำาชับฝ่ายความ

ม่ันคงในพ้ืนท่ีปรับแผนและวาง

มาตรการรักษาความปลอดภัย

ทุกพ้ืนท่ีอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะ

ในพ้ืนท่ีเปราะบางทุกจุด

พล.ต.พัชร์ชศักด์ิ ปฏิ

รูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรอง

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหาร

สถานการณ์ฉุกเฉิน (กบฉ.) เห็น

ชอบขยายระยะเวลาการประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้าย

แรงในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาค

ใต้ ยกเว้น อ.ศรีสาคร อ.สุไหงโก-

ลก อ.แว้ง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 

อ.ไม้แก่น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 

และ อ.เบตง อ.กาบัง จ.ยะลา 

ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 เดือน 

ท้ังน้ีต้ังแต่ 20 มี.ค.-19 มิ.ย.65.

เม่ือวันท่ี 10 มี.ค. นาย

อิทธิพร บุญประคอง ประธาน

กรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) 

กล่าวถึงความคืบหน้าการกำาหนด

วันเลือกต้ังผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 

(กทม.) และเมืองพัทยา ภายหลัง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็น

ชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย

เสนอให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภา

ท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินของ

กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

ว่า กกต.จะมีการหารือกันในเร็วๆ 

น้ี เพื่อพิจารณากำาหนดวันท่ีจะ

ประกาศกำาหนดให้มีการเลือกต้ัง 

กทม.และพัทยา โดยสัปดาห์หน้า

ทางสำานักงาน กกต.จะเสนอเรื่อง

ให้ กกต.พิจารณาประกาศกำาหนด

ให้มีการเลือกต้ัง 

ประธาน กกต.กล่าวว่า ใน

การเลือกต้ังท้องถ่ินแต่ละคร้ังท่ี

ผ่านมาจะมีการประชุมกันไว้ก่อน

ล่วงหน้า ว่าจะประกาศกำาหนด

ให้มีการเลือกต้ังในวันใด ส่วนวัน

เลือกต้ังจะเป็นไปตามไทม์ไลน์ 

ท้ังน้ี ในส่วนของการกำาหนดวัน

เลือกต้ังน้ันจะเป็นอำานาจของผู้

อำานวยการการเลือกต้ังประจำา

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละ

แห่ง โดยความเห็นชอบของผู้

อำานวยการการเลือกต้ังประจำา

จังหวัด ซ่ึงสามารถกำาหนดให้เป็น

วันเดียวกันได้

ขณะท่ีก่อนหน้าน้ีมีรายงาน

ข่าวว่า สำาหรับการพิจารณาเรื่อง

การเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.และนายก

เมืองพัทยา จะเสนอเข้าท่ีประชุม 

กกต.ช่วงบ่ายวันจันทร์ท่ี 14 มี.ค.น้ี 

คาดว่า กกต.จะออกประกาศให้มี

การเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.และนายก

เมืองทัพยาในวันท่ี 28 มี.ค. และ

กำาหนดให้มีการรับสมัครเลือกต้ัง

ช่วงระหว่างวันท่ี 7-11 เม.ย. และ

เลือกต้ังในวันท่ี 22 พ.ค.น้ี 

แต่ท้ังน้ี สามารถเลื่อนไทม์

ไลน์ให้เร็วกว่าน้ีได้ แต่อาจจะติด

กับช่วงวันหยุดยาววันวิสาขบูชา 

ต้องรอผลการพิจารณาในวันท่ี 

14 มี.ค.น้ี อย่างไรก็ตาม ไทม์ไลน์

ดังกล่าวไม่สามารถขยายให้ช้ากว่า

น้ีได้ เนื่องจากหากเลือกต้ังในวัน

ไทยโพสต์ • “ประธาน กกต.” เตรียมหารือเลือกต้ัง กทม.-พัทยา

สัปดาห์หน้า แย้มเข้าคูหาวันเดียวกันได้ “สุเทพ” ประกาศหนุน “สกลธี” 

น่ังผู้ว่าฯ เมืองกรุง การันตีอิสระร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่อีแอบเหมือนบางคน 

นายโจเซฟ แอนโทนี คอตเตอร์ เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำาประเทศไทย ขณะเข้าเย่ียมคารวะ 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ในโอกาสอำาลาพ้นจากหน้าท่ี ท่ีตึกไทยคู่

ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล เมื่อวันท่ี 10 มี.ค.

อาทิตย์ท่ี 29 พ.ค. จะกระช้ันชิด

กับวันสุดท้ายของกรอบเวลาใน

การจัดการเลือกต้ังจนเกินไป

วันเดียวกัน นายสุเทพ 

เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิ

มวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูป

ประเทศไทย (มปท.) โพสต์คลิป

วิดีโอในเฟซบุ๊กส่วนตัว Suthep 

Thaugsuban (สุเทพ เทือก

สุบรรณ) กล่าวถึงกรณีนายสกล

ธี ภัททิยกุล ลาออกจากตำาแหน่ง

รองผู้ว่าฯ กทม. เพื่อเสนอตัวลง

สมัครรับเลือกต้ังเป็นผู้ว่าฯ กทม. 

ในนามอิสระ ว่า รู้สึกตื่นเต้นและ

เชื่อว่าประชาชนก็ตื่นเต้นเช่นกัน 

ตนรู้จักกับนายสกลธีดีต้ังแต่สมัยท่ี

เป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์

ในอดีต 

นายสุเทพระบุว่า ในปี 

56-57 เมื่อตนตัดสินใจลาออก

จากการเป็น ส.ส. ลาออกการ

เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ 

เพื่อมาร่วมขบวนการต่อสู้กับ 

กปปส. ต่อต้านร่าง พ.ร.บ.นิรโทษ

กรรม นายสกลธีเป็นคนสำาคัญ

คนหนึ่งที่มาเป็นแกนนำาร่วมการ

ต่อสู้ หลังการต่อสู้คราวนั้น สิ่งที่

ได้รับคือ กลายเป็นจำาเลยในคดี

ยื่น ปปช.

จึงจะนำาความไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.นนทบุรี 

ในวันศุกร์ท่ี 11 มี.ค.65 เวลา 10.00 น. เพื่อ

ขอให้ดำาเนินการไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิด 

ส.ส.ท้ังหมดท่ีเดินทางไปพบปะนายทักษิณดัง

กล่าวตามครรลองของกฎหมายต่อไป

ด้านนายเกรียง กัลป์ตินันท์ ส.ส.อุบล 

ราชธานี พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กรณีมี

ภาพปรากฏน่ังรับประทานอาหารร่วมกับนาย

ทักษิณว่า ตนจองทัวร์เพื่อไปสิงคโปร์ต้ังแต่ปี 

2563 แต่ติดปัญหาโควิด ทัวร์เพ่ิงแจ้งว่าเดิน

ทางไปได้ช่วงน้ี ตนและผู้แทนในพ้ืนท่ีอีสาน

ประมาณกว่า 10 คน พร้อมด้วยลูกเมียรวม

แล้วกว่า 20 คนจึงเดินทางไปพักผ่อน และไป

ทานข้าวตามท่ีทัวร์เขาจัดให้ปกติ ซ่ึงได้พบนาย

ทักษิณ ท่ีไปพร้อมกับน้องชายท่ีห้องอาหาร

แห่งน้ันโดยบังเอิญ ต่างคนต่างน่ังโต๊ะตัวเอง 

เพราะทางร้านอาหารให้น่ังโต๊ะละไม่ก่ีคน แต่

ก็ได้มีโอกาสไปน่ังร่วมโต๊ะพูดคุยกันนิดหน่อย 

เน้ือหาท่ีพูดคุยก็เป็นเรื่องท่ัวไปถามสารทุกข์

สุกดิบ สัพเพเหระ เพราะนานๆ จะเจอกันสัก

คร้ัง ไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการเมืองแต่อย่างใด 

ขณะท่ีนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพงเพชร 

พรรคเศรษฐกิจไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการรับ

ประทานค่ำาของแกนนำาพรรคร่วมรัฐบาล เมื่อ

วันท่ี 8 มี.ค.ท่ีมีกระแสข่าวว่า พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวในวงรับ

ประทานอาหารว่าเสียงพรรคเศรษฐกิจไทย

จะยังสนับสนุนรัฐบาลต่อไป ยกเว้นเสียงเดียว

ท่ีอาจจะมีปัญหาคือ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า 

ส.ส.พะเยา พรรคเศรษฐกิจไทย ว่าทางพรรค

ได้สอบถาม พล.อ.ประวิตรแล้ว พล.อ.ประวิตร

ยืนยันไม่ได้พูดอย่างท่ีเป็นข่าว ส่วนการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่ต้องไปกลัวฝ่ายค้าน

จะพูดอะไร หากไม่ได้ทำาอะไรอย่างท่ีฝ่ายค้าน

พูด ท้ังน้ี สำาหรับพรรคสร้างอนาคตไทย ยังย้ำา

จุดยืนเดิมคือ ยึดประโยชน์และความต้องการ

ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก  

นายไผ่กล่าวว่า ส่วนการประชุมใหญ่

สามัญประจำาปี 65 พรรคเศรษฐกิจไทย วันท่ี 

18 มี.ค. จะมีการปรับเปล่ีบนกรรมการบริหาร

พรรค เพื่อให้มีการหารือวางนโยบายพรรคให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเปิดโลโก้พรรค 

หลังจากน้ันจะมีการวางแผนยุทธศาสตร์พรรค 

และหลังจากบ้านหลังน้ีรีโนเวตเสร็จ วันข้าง

หน้าจะเห็นผู้มาร่วมงานพรรคแน่

นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชี

รายชื่อ หัวหน้าพรรคไทรักธรรม กล่าวถึง

กระแสข่าว ร.อ.ธรรมนัส นัด ส.ส.พรรค

เศรษฐกิจไทย รวมถึงหัวหน้าพรรคเล็ก รับ

ประทานกลางวัน ในวันท่ี 11 มี.ค. เวลา 

12.00 น. ท่ีโรงแรมโกลเดน ทิวลิป ซอฟเฟอ 

ริน พระราม 9 ว่าการนัดหมายดังกล่าวเป็น

ของพรรคเล็ก 7-8 พรรค ประมาณ 10 คน 

นัดหารือกินข้าวกันเอง นัดกันมาต้ังแต่ก่อนปิด

สมัยประชุมสภาแล้ว แต่เพ่ิงมีเวลาว่างตรงกัน

ในวันท่ี 11 มี.ค. ไม่ใช่ ร.อ.ธรรมนัสเป็นคนนัด

หมายพรรคเล็กกินข้าว เป็นการนัดหมายกิน

ข้าวในหมู่พรรคเล็กเอง เพื่อหารือเรื่องการ

แก้กติกาเลือกต้ังเป็นบัตร 2 ใบ ท่ีพรรคเล็ก

ได้รับผลกระทบ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อ ร.อ.ธรรมนัสทราบ

ว่าพรรคเล็กนัดหารือกินข้าวในวันดังกล่าว 

ได้โทรศัพท์มาสอบถาม จึงช้ีแจงไปว่าพรรค

เล็กนัดหมายกินข้าวกันจริง ซ่ึงร.อ.ธรรมนัสก็

ไม่ได้รับปากจะมาร่วมรับประทานอาหารกับ

พรรคเล็กในวันท่ี 11 มี.ค. แต่ส่วนตัวเชื่อเกิน 

80% ว่า ร.อ.ธรรมนัสจะมารับประทานอาหาร

กับพรรคเล็ก

ด้านนายสุรทิน พิจารณ์ ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ กล่าว

ว่า ตนเป็นคนนัดพรรคเล็กเอง เพราะพรรค

เล็กนัดรับประทานอาหารร่วมกันเป็นปกติอยู่

แล้ว เพื่อพูดคุยเรื่องการเมือง เรื่องรัฐบาล 

การนับเสียงของรัฐบาลว่าตอนน้ีมีเท่าไหร่ 

อย่างไร เหลือขาดและพอหรือไม่ ตอนน้ีมีคน

ตอบรับมาร่วมรับประทานอาหารแล้วหลาย

คน แต่ยังไม่รู้มีกลุ่ม 16 จะมาร่วมด้วยหรือไม่ 

ยืนยันว่าการนัดรับประทานอาหารคร้ังน้ีไม่ใช่

การแสดงพลังเรียกร้องอะไร ไม่มีเรื่องกล้วย

หรือต่อรองการเมืองใดๆ เรายังเป็นพรรคร่วม

รัฐบาลอยู่ ในวันท่ี 11 มี.ค. หลังจากพรรค

เล็กรับประทานอาหารแล้ว จะแถลงท่าทีกลุ่ม

พรรคเล็กว่าเป็นอย่างไร 

ท่ีรัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมา                                                                        

ธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. 

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. 

ฉบับท่ี.. พ.ศ. ... ท่ีมีนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 

กมธ.โดยได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ามี กมธ.ลาประ

ชุมคือ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ รองหัวหน้ารรคพลังประชารัฐ,  นายรงค์ 

บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลัง

ประชารัฐ, พล.อ.ยอดยุทธ บุญญาธิการ ส.ว. 

และ พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ ส.ว.

นายอัครเดช วงศ์พิทักษ์ โรจน์ ส.ส. 

ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะโฆษก

คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี…) พ.ศ….. 

แถลงผลการประชุม กมธ.ฯ ว่า มาตรา 

1 และมาตรา 2 ไม่มีการแก้ไข แต่แก้ไข

มาตรา 2/1 เก่ียวกับการจัดต้ังพรรคการเมือง 

คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมจัด

ต้ังพรรคการเมือง กมธ.ส่วนใหญ่พิจารณา

แล้วเห็นว่า การจัดต้ังพรรคการเมืองต้องเป็น

เรื่องท่ีไม่ยากจนเกินไป และคุณสมบัติต้อง

ห้ามตามมาตรา 9 ของร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี 2560 

กำาหนดไว้ว่าต้องพิจารณาให้รอบคอบ รอบ

ด้าน ว่าควรกำาหนดไว้เพียงใด โดยพิจารณา

มาตรา 96 และมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญ

ปี 60 ประกอบด้วย จึงได้มอบหมายให้นาย

นิกร จำานง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทย

พัฒนา ในฐานะเลขานุการ กมธ. ไปพิจารณา

ในประเด็นน้ี แล้วนำากลับมาเสนอต่อ กมธ. 

โฆษก กมธ.กล่าวต่อว่า ส่วนมาตรา 

3 เก่ียวกับค่าบำารุงพรรคการเมือง ท่ีเรียก

เก็บจากสมาชิกพรรคการเมือง โดย กมธ.

ส่วนหน่ึงเห็นว่า กำาหนดจากจำานวนค่า

บำารุงไว้ในอนุมาตรา 15 ของมาตรา 15 

ในร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

พรรคการเมือง ซ่ึง กมธ.ส่วนหน่ึงเห็นด้วยให้

กำาหนดไว้ในข้อบังคับพรรคการเมือง ไม่ควร

กำาหนดไว้ในร่างฯ นอกจากน้ี กมธ. ส่วนหน่ึง

เห็นว่าอาจกำาหนดให้พรรคการเมืองพิจารณา

เรียกเก็บค่าบำารุงพรรคจากสมาชิกหรือไม่ก็ได้

ตามดุลยพินิจของพรรคการเมืองน้ันๆ เดิมที

ค่าสมัครสมาชิกพรรคการเมืองเป็นแบบรายปี 

จำานวน 100 บาท และแบบตลอดชีพจำานวน 

2,000 บาท ถือเป็นอัตราท่ีสูง ท่ีประชุมจึงมี

ข้อถกเถียงกันว่าค่าสมัครสมาชิกพรรคแบบ

ตลอดชีพเป็นอุปสรรคในการหาสมาชิกพรรค 

และการทำาภารกิจของพรรค จึงเสนอให้เอาไว้

ในข้อบังคับพรรค แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป จึงมีการ

พักการประชุม และจะพิจารณาในประเด็นดัง

กล่าวในสัปดาห์ต่อไป

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว. ใน

ฐานะอดีตโฆษกคณะกรรมาธิการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ (กมธ.) ชุดของนายบวรศักด์ิ อุ

วรรณโณ เป็นประธาน กล่าวต่อกรณีท่ีมีข้อ

เสนอของพรรคการเมืองและ ส.ส. ต้องการ

ให้ใช้สูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบปัน

ส่วนผสม หรือ MMP ว่า ในสมัยท่ี กมธ.ยก

ร่างรัฐธรรมนูญและบัญญัติความให้มี ส.ส.พึง

มีน้ัน สาระสำาคัญท่ีเขียนไว้ชัดเจนคือ ให้

คำานวณหา ส.ส.จากคะแนนท้ังหมดท่ีมีและ

หารด้วยจำานวน ส.ส.ท่ีมี 500 คน จากน้ันให้นำา

คะแนนเฉล่ียท่ีไปคำานวณหาก ส.ส.ท่ีพรรคจะ

ได้ โดยหักจาก ส.ส.เขตเลือกต้ัง ต่อมาในสมัย

นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ทำาหน้าท่ีเป็นประธานคณะ

กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้นำาวิธีคิด

ดังกล่าวไปใช้ แต่ปรับให้เป็นบัตรใบเดียว ดัง

น้ันจากท่ีจะนำาคะแนนท้ังหมด ไปคำานวณหา 

ส.ส. ให้ใช้แค่คะแนนเลือกต้ังเขต เพราะมีบัตร

เลือกต้ังใบเดียว

“คำาว่าพึงมี หมายถึงเป็นแต่ละกรณี ซ่ึง

ตามรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) พ.ศ.

2564 น้ันหมายถึง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ดังน้ัน

การหาคะแนนเฉล่ียต้องใช้จำานวน 100 หาร 

และไม่สามารถย้อนไปใช้สูตรแบบ MMP ได้อีก 

เพราะรัฐสภาได้เห็นชอบให้ใช้ระบบคำานวณ

แบบคู่ขนานแล้ว อีกท้ังร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. (ฉบับท่ี...) 

พ.ศ... ท่ีรัฐสภา รับหลักการท้ัง 4 ฉบับเขียน

เน้ือหาไว้เหมือนกันคือ ให้คำานวณโดยใช้ 100 

หาร ส่วนท่ีมีคนเสนอให้ใช้ 500 หารน้ันเป็น

ส่ิงไม่ถูกต้อง” พล.อ.เลิศรัตน์กล่าว

  พล.อ.เลิศรัตน์กล่าวต่อว่า ส่วน

ประเด็นทุกคะแนนเสียงไม่ตกน้ำา ความหมาย

คือ ไม่ตัดเศษ หรือใช้เปอร์เซ็นต์คะแนนข้ันต่ำา 

เช่น 1% กำาหนดเกณฑ์ท่ีพรรคจะได้ ส.ส. ดัง

น้ันทุกคะแนนท่ีประชาชนเลือก ส.ส.จะนำามา

คิดคำานวณท้ังหมด ส่วนท่ีมีบางพรรคนำาคำาว่า

เสียงไม่ตกน้ำาไปใช้ เพราะต้องการให้ตนเอง

ได้ประโยชน์ ได้คะแนนเลือกต้ังแค่ 3 หมื่น

คะแนน แต่อยากได้ ส.ส. ซ่ึงกรณีดังกล่าว

ตนมองว่าเป็นการทำาลายการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตย คะแนนไม่ตกน้ำา คือไม่นำา

เปอร์เซ็นต์ข้ันต่ำามาใช้ หากเอามาใช้จะทำาให้

คะแนนท่ีเลือกพรรคไม่ครบตามเกณฑ์. 

ติดเช้ือพุ่ง

ซ่ึงเป็นตัวเลขนิวไฮในระลอกน้ี เป็นชาย 40 

ราย หญิง 34 ราย เป็นผู้เสียชีวิตท่ีมีอายุ 60 

ปีข้ึนไป 54 ราย มีโรคเร้ือรัง 16 ราย ทำาให้

มียอดผู้เสียชีวิตสะสมต้ังแต่ปี 2563 จำานวน 

23,512 ราย 

พญ.สุมนีกล่าวว่า ได้มีการแจ้งผลการ

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ วัน

ท่ี 9 มี.ค. ท่ีได้เห็นชอบมาตรการรองรับการ

เปล่ียนผ่านโรคโควิด-19 ไปสู่โรคประจำาถ่ิน 

แบ่งเป็น  4 ระยะ ได้แก่ ระยะท่ี 1 ระยะขา

ข้ึน เป็นระยะท่ีผู้ติดเช้ือเพ่ิมข้ึน ท่ีต้องมีการ

ควบคุมลดการระบาดให้ได้มากท่ีสุด, ระยะท่ี 2 

ระยะคงท่ี เป็นระยะท่ีผู้ติดเช้ือจำานวนทรงตัว, 

ระยะท่ี 3 ระยะลดลงต่อเนื่อง และระยะท่ี 

4 ออกจากการเป็นโรคระบาดสู่โรคประจำา

ถ่ิน ตรงน้ีต้องพิจารณาการได้รับวัคซีน การ

ครองเตียง อัตราการเสียชีวิต รวมถึงการจัด

ทำาแผนรองรับ และแก้กฎหมายให้สอดคล้อง

กับมาตรการ โดยมาตรการรองรับแต่ละระยะ

น้ันจะต้องปรับได้ตามสถานการณ์ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอด เพราะเราอยู่กับโควิด-

19 มา 2 ปีกว่า มีการเปล่ียนแปลงเรื่อยๆ ดัง

น้ัน คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจะมีการ

จัดการมาตรการให้ครอบคลุมทุกแง่มุมในการ

เปล่ียนผ่านไปยังโรคประจำาถ่ินได้อย่างราบรื่น 

ผู้ช่วยโฆษก ศบค.กล่าวว่า แนวโน้ม

สถานการณ์ในประเทศพบว่าผู้ป่วยปอด

อักเสบยังเพ่ิมข้ึนอย่างช้าๆ และมีผู้ป่วย 1 ใน 

3 ของจำานวนผู้ป่วยปอดอักเสบใส่เครื่องช่วย

หายใจ ขณะท่ียอดผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มสูงข้ึน

อย่างชัดเจน วันน้ียอด 74 ราย ถือเป็นนิวไฮ 

ซ่ึงต้องศึกษาผู้เสียชีวิตทุกวัน การระบาดรอบ

ล่าสุดอัตราผู้เสียชีวิตอยู่ท่ี 0.20% ของผู้ติด

เช้ือ ส่วนผู้ติดเช้ือรายวันมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน

แบบทรงตัว จึงขอเตือนให้ระมัดระวังเพ่ิมข้ึน

 นอกจากน้ี ขอให้นำาผู้มีความเส่ียง 

โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและโรคเร้ือรังไปรับ

วัคซีนเข็มท่ี 1, 2 และ 3 โดยคนท่ีฉีดวัคซีน

ครบ 2 เข็มเกิน 3 เดือน ขอให้มารับวัคซีน

เข็มกระตุ้นได้เลย อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมอี

โอซี กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค.ชุดเล็ก 

ได้พูดคุยกันถึงการรณรงค์เร่งรัดฉีดวัคซีนให้

ผู้สูงอายุท่ีเป็นกลุ่มเส่ียง ต้ังเป้าการฉีดวัคซีน

ผู้สูงอายุก่อนเทศกาลสงกรานต์ให้ครอบคลุม 

70% โดยกำาหนดให้สัปดาห์ท่ี 21-31 มี.ค. 

เป็นสัปดาห์ของการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กลุ่ม

ดังกล่าว จึงขอความร่วมมือประชาชน คณะ

กรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้ทำาแผนเชิงรุก

กับกระทรวงมหาดไทย และเร่งสำารวจผู้ท่ียัง

ไม่ได้รับวัคซีนให้มารับวัคซีนโดยเร็ว  เพราะ

ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้มาก  

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำาหรับ

มาตรการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรคประจำา

ถ่ิน มีแผนดำาเนินการท่ีครอบคลุมทุกมิติ โดย

อัตราความรุนแรงของโรคจะต้องสามารถ

ควบคุมได้ มีสถานพยาบาลท่ีสามารถรองรับ

ผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ ประชาชนสามารถเข้า

ถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ประกอบ

กับจำานวนผู้เสียชีวิตอยู่ภายใต้อัตราส่วน

ของสากล สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การ

อนามัยโลก ท้ังน้ี ประชาชนยังต้องปฏิบัติตาม

มาตรฐานป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด และการ

ได้รับวัคซีนครบถ้วน รวมท้ังวัคซีนเข็มกระตุ้น 

เพื่อช่วยลดอัตราความรุนแรงของโรคได้

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

ถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตหลังติดเช้ือโควิด-19 มาก

ข้ึนว่า ต้องดูสาเหตุของการเสียชีวิตตามท่ี

กำาหนดว่ามีโรคร่วมหรือไม่ ซ่ึงขณะน้ีกำาลัง

หารือว่าในกลุ่มผู้ป่วยท่ีมีโรคร่วมน้ันจะระบุ

สาเหตุการเสียชีวิตอย่างไร ซ่ึงมีการคุยกันว่า

ควรดูท่ีอาการเป็นหลัก เช่น ผู้ติดเช้ือต้องใส่

ท่อช่วยหายใจ ปอดอักเสบ เช้ือลงปอดชัดเจน 

ถือว่าโรคโควิดเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต 

ไม่ใช่เป็นเพียงองค์ประกอบท่ีทำาให้เสียชีวิต 

เช่นกรณีผู้ป่วยติดเตียงเดิมอาการหนักอยู่แล้ว 

แต่ติดเช้ือโควิดจากคนใกล้ชิดในภายหลัง ต้อง

แยกการติดเช้ือลักษณะดังกล่าวออกมา ท้ังน้ี 

ในจำานวนผู้เสียชีวิตปัจจุบัน พบว่ามีประมาณ 

10-30% ท่ีสาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้เก่ียวข้อง

กับโควิด เนื่องจากอาการของโควิดน้อย บาง

กรณีตรวจพบโควิดหลังจากเสียชีวิตแล้ว หรือ

การเก็บตัวอย่างเช้ือจากร่างผู้เสียชีวิต

ส่วนการเพ่ิมบริการผู้ติดเช้ือโควิด-19 

แบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบน้ัน ขณะน้ีผู้ติด

เช้ือให้ความร่วมมืออย่างดีและสนใจเข้ารับ

บริการมากข้ึน โดยกรมการแพทย์ได้ประสาน

โรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัย

ต่างๆ ร่วมให้บริการด้วยแห่งละ 200-300 ราย

ต่อวัน ทำาให้ปัญหาผู้ติดเช้ือของสายด่วน 1330 

ลดลงไปได้อีกส่วนหน่ึง และหากโควิดเป็นโรค

ประจำาถ่ิน ต้องทำาให้คนเข้าใจท่ีจะอยู่กับโรค 

พร้อมกับเร่งฉีดวัคซีน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวว่า การรักษาผู้ติดเช้ือโค

วิด-19 แบบผู้ป่วยนอกและแยกกักท่ีบ้าน “เจอ 

แจก จบ” ซ่ึงเร่ิมต้ังแต่วันท่ี 1 มี.ค.65 และได้

ให้โรงพยาบาลใน 14 จังหวัดรอบ กทม. เพ่ิม

กำาลังการบริการในคลินิกโรคทางเดินหายใจ

แบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบ ด้วย เพื่อช่วย

ดูแลผู้ติดเช้ือโควิด-19 อาการสีเขียวในพ้ืนท่ี 

กทม.ท่ียังตกค้างจำานวนมาก รองรับได้วันละ 

18,000 คน โดยต้ังแต่วันท่ี 4-8 มี.ค.ท่ีผ่าน 

มีโรงพยาบาลให้บริการเพ่ิมข้ึนจาก 21 แห่ง

เป็น 50 แห่ง ผู้ติดเช้ือเข้ารับบริการรวม 7,839 

ราย 64% เป็นผู้ป่วยในสิทธิบัตรทอง รองลงมา 

16% เป็นสิทธิประกันสังคม มีการจ่ายยารักษา

ตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ไอ 50%, ยา

ฟาวิพิราเวียร์ 28% และยาฟ้าทะลายโจร 22% 

ซ่ึงภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจในการ

รับบริการ และช่วยลดการโทร.เข้าสายด่วน 

1330 จากวันละ 70,000 สาย เหลือ 50,000 

สาย ทำาให้มีสายตกค้างลดลง

นพ.สมศักด์ิ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรม

การแพทย์ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม

การเข้าสู่การเป็นโรคประจำาถ่ินว่า ได้เตรียม

วางไกด์ไลน์แนวทางการรักษา ท่ีค่อยๆ ปรับ

เปล่ียนไปตามสถานการณ์ จากเดิมรักษาผู้

ป่วยแบบแอดมิต เป็นการรักษาแบบ Home 

Isolation  จนมาเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก 

OPD ซ่ึงในอนาคต หากโรคไม่รุนแรง อาจมี

การปรับแนวทางการรักษาเป็น OPD เหมือน

ไข้หวัดใหญ่.
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” www.thaipost.

net ลุงกํานันมาแลว! ออกโรงเชียร ‘สกลธี ภัททิยกุล’                                     

แคนดิเดตคนลาสุดที่ประกาศตัวลงชิงเกาอี้ผู

วาฯ  กทม. “กํานันสุเทพ” รายยาวผานเฟซบุกสวน                                                      

ตัว การันตีโปรไฟลดีเยี่ยม ทั้งการศึกษา ประวัติการทํางาน

การเมือง “ถาผมสามารถที่จะชวย

เหลือสนับสนุนคุณสกลธีไดดวยวิธี

ไหนก็ตาม ผมก็ตั้งใจจะทํา เพราะ

วาเปนผูรวมอุดมการณมาดวย

กัน เปนคนหนุม เปนคนที่จะเปน

อนาคตของ กทม.ในวันขางหนา 

การสมัครรับเลือกตั้งของคุณสกล

ธี ไมสังกัดพรรคไหน ประกาศตัว

ชัดเจน และผมสืบดูแลวไมสังกัด

พรรคไหนจริงๆ สวนคนอ� นที่

ประกาศตัววาอิสระบาง ไมอิสระ

บางนี่ เบื้องหลังมีสังกัดพรรคทั้งนั้น เพราะฉะนั้นคุณสกลธี

ก็น�าจะเปนทางเลือกที่ดี เปนตัวเลือกที่ดี สําหรับพี่นองชาว 

กทม.ในคราวนี้ ผมเอาใจชวยคุณสกลธี และอยากชักชวนพี่

นองรวมอุดมการณ มาชวยคุณสกลธี” เดอะจั้มถือเปนหนึ่ง

อดีตแกนนํา กปปส. ที่เคยตอสูเคียงบาเคียงไหลลุงกํานัน 

“ชัตดาวนกรุงเทพฯ” ในป 56-57 ขับไลรัฐบาลยิ่งลักษณ ซึ่ง

ถูกอัยการสั่งฟองในขอหากบฏ แตศาลอาญายกฟองทั้งในชั้น

ตนและอุทธรณ เน� องจากไมใชแกนนําสั่งการ  คราวนี้กํานัน

สุเทพปลุกมวลมหาประชาชนอีกรอบ ไมไดไลใคร แตสวม

บทพอยกซะเอง ชวนแฟนคลับชวยเลือกเดอะจั้มเขาศาลา

เสาชิงชา 

• จะวาไปก็เสียเชิงไมนอย เปนพรรคใหญมี ส.ส.กทม. 

11 คน กลับตัดสินใจไมสงผูสมัครเลือกตั้งผูวาฯ กทม. กอน

หนานี้ก็เพียรออกขาวตามจีบคนดังมาลงสนาม อยางผูวาฯ 

หมูปา แตก็โดนปฏิเสธไป ทีแรกก็คอนขางชัดวาจะหนุน 

“พล.ต.อ.จักรทิพย ชัยจินดา” อดีต 

ผบ.ตร. ที่ลงในนามอิสระ แตจูๆ 

บิ๊กแปะที่สูอุตสาหฟอรมทีมและ

ลงพื้นที่หาเสียงระยะหนึ่งแลวกลับ

ประกาศถอนตัว จนถึงปานนี้ก็ยัง

ไมมีใครรูสาเหตุที่แทจริง มีแตขาว

คาดเดากันไปเองวาหลีกทางให 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่น�าจะ

ลงในนามอิสระเชนกัน แววมาวา

ทาง พปชร.เสียงแข็งวาไมไดหนุน

นอมินีคนไหน แตหาคนดีเดนดังไมไดจริงๆ ที่พอจะโคน “ชัช

ชาติ สิทธิพันธุ” เพราะทุกวันนี้บุรุษผูแข็งแกรงในปฐพียังนํา

มาตลอดในทุกโพล  สวน “สกลธี” เอง ที่จริงมีขาวมาตลอด

อาสาจะเปนตัวแทนพรรคลงชิง ทาง พปชร.ก็ไมไดสนับสนุน 

กระทั่งเดอะจั้มลาออกจากพรรค ขอไปลงอิสระเอง “บิ๊ก

ปอม” ก็ไมขัดของ และยังสงสัญญาณวาที่ผูสมัคร ส.ก.ของ

พรรคชวยหนุน โดยเจาตัวประเมินแลววาลงในนามอิสระน�า

จะเสียงดีกวาสังกัดพรรค เพราะเวลานี้กระแสพลังประชา

รัฐในกรุงเทพฯ อยูในชวงขาลง และแกนนําบางคนที่ใกลชิด

กับบิ๊กปอมเองมีปญหากับกลุมอดีตแกนนํา กปปส. ถึงแมวา

เสียงยังเปนรองชัชชาติ แตเดอะจั้มเช� อวายังมีลุน เพราะ

อีกฝงยังมีผูสมัครพรรคกาวไกล และไทยสรางไทย ก็ตองตัด

คะแนนกันเอง

• ถึงตอนนี้มีแคนดิเดตประกาศลงชิงศึกเสาชิงชาแลว 

6 คน รายแรก ชัชชาติ สิทธิพันธุ, รสนา โตสิตระกูล อดีต 

ส.ว., ประยูร ครองยศ อดีตรองผูอํานวยการสํานักปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย กทม. ใน

นามพรรคไทยศรีวิไลย, ดร.เอ-สุชัช

วีร สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดี

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง วาที่

ผูสมัครของพรรคประชาธิปตย, 

วิโรจน ลักขณาอดิศร อดีต 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคกาวไกล 

และสกลธี ภัททิยกุล อดีตรองผู

วาฯ กทม. หลังจากนี้น�าจะทยอย

เปดตัวเพิ่มขึ้น หนึ่งในนั้นคือวาที่ผู

สมัครของพรรคไทยสรางไทย สาย

ขาวคนใกลชิด “หญิงหน�อย” คอนเฟรมมาวาภายในเดือน 

มี.ค.ประกาศแน� โดย “บิ๊กเนม” คนนี้ขอเวลา 1-2 สัปดาห

ที่จะใหคําตอบ ถาเซยเยส บิ๊กเซอรไพรสสําหรับคนกรุงเลย

ทีเดียว ชัชชาติมีหนาว แคพูดช� อคนไทยรูจักกันทั้งประเทศ 

หญิงหน�อยมั่นใจปกธงไทยสรางไทยในศาลา กทม.เปนแหง

แรกแน� แถมยังชวยปูทางกวาด ส.ส.กทม.ในการเลือกตั้ง

ใหญครั้งหนาอีกดวย.

สกลธี ภัททิยกุล

ไ

ธนาคารหน�วยกิตแหงชาติ หรือ National Credit Bank 

เปนนโยบายของนายเอนก เหลาธรรมทัศน รมว.การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม โดยธนาคารดังกลาวจะทํา

หนาที่ในการรับฝากหน�วยกิตของผูเรียน โดยไมจําเปนตองเปน

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทุกคนสามารถไปเรียนในหลักสูตรตางๆ 

ได แลวนําหน�วยกิตมาเก็บสะสมไวไดในธนาคารกลางแหงนี้ เม� อ

สะสมไดถึงระดับหนึ่งจะสามารถไดรับใบประกาศนียบัตรความ

เชี่ยวชาญ หรือปริญญาบัตร เพ� อแสดงถึงการเปนผูมีความรูและ

ทักษะในดานตางๆ. 

ธนาคารหน�วยกิตแหงชาติ

สุเทพ เทือกสุบรรณ

คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ

จริญพรสาธุชนผูมีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ระหวางวันท่ี 

๕-๙ มีนาคม ๒๕๖๕ พักภาวนาอยูที่พระธาตุภูหวารัตนคีรี ปา

ตนน้ําบนเทือกเขานาคเกิด แถวน้ําตกกะทู อ.กะทู จ.ภูเก็ต.. ได

เขียน ธัมมานุสติ เน� องในวันคลายวันเกิดใหกับลูกศิษยคนหนึ่ง 

มีใจความวา...

“....เน� องในโอกาสคลายวันเกิดที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระ

หนึ่ง..

เธอพึงตั้งจิตกําหนดรูลงไปใน วิถีชีวิต ใหเห็นตามความเปนจริง

โดยธรรมชาติ.. เพ� อเปนธัมมานุสติ..

จึงจะกอเกิดเปนกุศลผลบุญอันเปนประโยชน ที่ควรเรียกวา.. สิริ

มงคล แทจริง.. ใน ชีวิต...

ชีวิต.. มิใชสิ่งที่นิ่งเฉย ดังที่คนรุนใหมชอบพูดกันวา ชีวิต เปน 

Dynamic มิใช Static

ชีวิต จึงไหลเล� อนไปตามกระแส.. ตามแนวลําคลองแหงธรรม อัน

เกิดจากกรรม.. ของ ชีวิต นั้น ที่กระทํา.. เพ� อรับ รับรู อันเปนผลสะทอน

กลับสูชีวิต เพ� อเปลื้องแรงกรรมนั้น...

ดังภาษิตที่วา.. ชีวิต เปนสนามทดสอบแรงกรรม และไมมีแรงใด 

เสมอดวยแรงกรรม..

อํานาจเปนใหญในโลก ในบรรดาอํานาจทั้งปวง 

อํานาจกรรมยิ่งใหญที่สุด ไมมีอํานาจใดเสมออํานาจของกรรม

(วะโส อิสสะริยัง โลเก)

ชีวิต.. จึงไมนิ่งเฉย.. ชีวิต จึงไมราบเรียบ.. ชีวิต จึงมิได โรยดวย

กลีบดอกกุหลาบ.. หรือพื้นพรมชั้นดี..

ชีวิต คือระลอกคล� นแหงเหตุปจจัย ที่จัดความสัมพันธกันมาตาม

เหตุและผล.. สงตอ กอรูป สืบสายเปนกระแสปจจยาการ.. ที่แสดงความ

จริงของธรรม.. ในธรรมชาติ อันเปนไปตามปกติ มิไดแปลกประหลาด

อะไรเลย..

ชีวิต.. จึงเต็มไปดวย คล� นลม

ชีวิต จึงเต็มไปดวย สิ่งเจือปนผสมผสาน..

ชีวิต จึงเต็มไปดวย เร� องราว..

ชีวิต จึงเต็มไปดวย ปญหา..

ชีวิต จึงเปนที่ตั้งที่ควรศึกษา

เพ� อเพงรูใหเขาใจในความเปน ชีวิต ที่โลกสมมติ.. ตามสภาว

ธรรม.. เพ� อเขาใหถึงปรมัตถธรรมของ ชีวิต.. วา.. แทจริง.. อะไรคือ

ความจริงแทของ ชีวิต...

การรูเขาใจในความเปนจริงของ ชีวิต ผานกฎแหงกรรม.. จึงเปน

เร� องสําคัญที่สุด เม� อ ชีวิต ดําเนินไปตามกระแสของกรรม จึงสามารถ

เห็นความจริงของ ชีวิต ผานมานของกรรมได.. ทั้งนี้ จึงเปนธรรมดาและ

เปนคําตอบวา.. ทําไม เม� อพูดถึงเร� อง ชีวิต จึงหนีไมพนที่จะตองพูดเร� อง 

กฎแหงกรรม...

เม� อพูดเร� องกฎแหงกรรม.. เพ� อเขาใจใน วิถีชีวิต ที่เปนไปตามผล

ของกรรม.. ที่แปรเปลี่ยนสลับกันไประหวาง กรรมดี.. กรรมชั่ว.. ที่ตามให

ผลดีผลชั่ว.. จึงไดเห็นความจริง ของชีวิต.. ที่เสมือนละครน้ําเน�า.. ที่ฉาย

ซ้ําๆ ซากๆ อยูเชนนั้น.. ย้ําอยูกับเร� องเดิมๆ.. ฉากเดิมๆ.. ไมรูจักจบสิ้น.. 

ไมรูจักเบ� อหน�าย.. ฉายแลวฉายอีก ซ้ําแลวซ้ําอีก.. ไมยอมลาโรง.. ตราบ

ยังไมลงโลง!!”

มีนักแตงเพลงนํา เร� องราวชีวิต ภายใตกฎแหงกรรม ไปเขียน

เปนเนื้อหาใสทํานองใหไดขับรอง เพ� อสะทอนความเปนจริง.. ตามหลัก

ธรรม มีเนื้อความดังนี้...

“พระพุทธองค ทานทรงสอนเร� องเวรกรรม

คนไหน ใครทํา กรรมเคยกอเอาไวอยางไร

กอนนั้น เคยทํากรรมไวชาติใด

ชาตินี้ ตองไดรับกรรมที่ทํากอนนั้น...”

กอนที่จะพร่ําพรรณนาไปใน ความเปนชีวิต ของคน ที่พบแต

อกุศลวิบาก.. ใหผิดหวัง เศราขมข� น ปวดราว ตรอมตรม.. ทุกขใจ คับ

แคนใจ...

ความเขาใจใน ชีวิต.. ของตน.. จึงเปนจุดเริ่มตนของการศึกษา

ธรรมในพระพุทธศาสนา.. ที่สําคัญยิ่ง เพ� อจะไดรูเขาใจใน ชีวิต ตรง

ตามความเปนจริง เพราะถารูถูก เขาใจถูก ตรงธรรม.. ก็จักนําไปสู การ

ดําเนินชีวิต ที่ไมผิดไปจากคลองธรรม...

แตถาเขาใจผิด.. วิถีชีวิต ก็จะเปลี่ยนไปจากคลองธรรม.. กอเกิด

โทษทุจริต เพราะความเห็นผิดเปนเหตุ...

จึงมีคํากลาววา.. ทุกความคิด.. ยอมทําใหชีวิตเปลี่ยนไป..

หากคิดดี.. ชีวิต ก็จะมุงไปสูคุณความดี

หากคิดชั่ว.. ชีวิต ก็จะมุงไปสูความชั่ว ใหกอเกิดโทษฐานทุจริต..

ดังคํากลาวที่วา.. “..การรูเขาใจผิด.. ความเพียรก็มิชอบ การกระ

ทําก็เปนมิจฉาปฏิบัติ

ถารูเขาใจถูก.. ตรงตามความเปนจริง ก็จักนําไปสูการกระทําที่

ชอบ..

ดวยชีวิตดําเนินไปตามกระแสกรรม.. ที่แสดงการกระทําถูกผิด.. 

ชอบ.. ไมชอบ.. โดยธรรม

ถาวิปลาส วิปริตไปจากธรรม.. ก็ตองรับผล..

ถาถูกตอง ตรงตามธรรม.. ก็ตองรับผล

การไมรับผลจากการกระทํา (เจตนา) นั้น.. ไมมี...”

แมที่สุด.. กรรมที่ไมเจตนา ที่เรียกวา กรรมเล็กนอย (กตัตตา

กรรม).. กรรมที่ไมไดตั้งใจทํา ไมวาฝายดีหรือไมดี.. มีเจตนาออน หรือ

มิใชเจตนาอยางนั้นโดยตรง ภาษาวินัยเรียกวา อจิตตกะ .. ทําไปสักแต

วาทํา.. ก็ยังติดตามใหผล.. ดวยผลกรรมที่เบาที่สุด.. เม� อกรรมที่มีกําลัง

ทั้งหลายใหผลหมดแลว.. หรือไมมีกรรมอ� นใหผล... กรรมชนิดนี้จะใหผล.. 

อันเกิดจากการกระทําที่แมไมเจตนา..

สรุปไดวา.. ชีวิต.. ที่ดําเนินไปตามกระแส ไมเคยวางเวนผลของ

กรรม.. ตราบใดที่ยังมี ชีวิต.. อันเปนสนามเพ� อเปลื้องแรงกรรม..

จึงควรครรลองให ชีวิต ดําเนินไปตามกระแสที่ถูกตองชอบธรรม.. 

ดวยธรรมวิธีในพระพุทธศาสนา ดวยการเจริญสติปฏฐาน ๔.. เพ� อ

ดําเนินไปบนหนทางสายกลาง.. มัชฌิมาปฏิปทา ที่เรียกอีกอยางหนึ่งวา.. 

อริยมรรคอันมีองคธรรมแปดประการ.. 

มิฉะนั้น.. การขับเคล� อนของ ชีวิต.. ก็จะหนีไมพนแรงกรรม.. เปน

สิ่งตอบแทน ซึ่งเกิดจากการทําถูก.. ทําผิด.. ชอบ มิชอบ ของเราทั้งหลาย 

จนแปรกลับมาเปนผลใหเกิดความสุข.. ความทุกขในทุกขณะที่ชีวิตไหล

ไปตามกระแส...

การดําเนินชีวิตไปตามกระแส.. จึงไมเคยวางเวน วางเปลา จาก 

ความสุข.. ความทุกข..

ความสุข.. ความทุกข.. เปนอาหารของชีวิตที่ยิ่งใหญมาก..

ความชอบใจ.. เปนความสุข

ความถูกใจ.. เปนความยินดี

ความไมชอบใจ.. เปนความทุกข

ความไมถูกใจ.. เปนความขัดเคือง คับแคน

นับเปนเร� องปกติของ ชีวิต ในโรงละครของสัตว โลก.. อันเสมอ

กันในโลกใบนี้ดวยกฎแหงกรรม.. ดังภาษิตที่วา.. สัตว โลกยอมเปนไปตาม

กรรม.. (กัมมุนา วัตตติ โลโก)

นอกจากความสุข.. ความทุกข ที่มีอิทธิพลตอชีวิตแลว.. หลายๆ 

ครั้ง ชีวิต ยังดําเนินไปดวยความมึนงง.. เปนของแถม.. เพ� อให ทุกชีวิต 

ไดชิมรสชาติเลน.. จนอุทานออกมาวา.. “วันนี้กูเปนอะไร.. กูจะทําอะไร

ดี......”

อาการจิต.. ที่อุทานออกมาดังนี้ สะทอนใหเห็นความจริงของ 

อวิชชา หรือโมหะ ขั้นรุนแรง จนถึงกับยอมรับวา.. ไมรูวาเปนอะไร.. 

ไมรูวาจะทําอยางไรดี..

การมึนงง.. ใหลหลง จนหาทางออกมาไมไดจากวังวนของอารมณ

ดังกลาวนั้น.. น�ากลัวมาก.. จึงไดเห็นความสิ้นคิดของหมูชนประเภทนี้.. ที่

ใช ชีวิต ไปอยางไรคา.. ไรสาระ.. ไมมีแกนสาร...

ที่สุด จึงกระทําการตางๆ นานาใหผิดพลาดไปอยางรุนแรง.. ทั้ง

ดานศีลธรรมและกฎหมายบานเมือง...

มารูตัวอีกที เม� อมีเร� องราวใหญโต อันเกิดจากความผิดพลาดของ

ตนที่กระทําไปดวย โมหจิต ที่วิปริตอยางรุนแรงไปจากธรรม...

โมหจิตประเภทนี้.. มีลักษณะ.. มึนงง.. กงกง.. คิดไมเปน.. คิดไม

ถูก.. และมักคิดผิดไปจากกุศลธรรม.. ที่จะใหผลคืนกลับมาอยางปวดแสบ

ปวดรอน ยากจะทนทาน ทั้งนี้เพราะ.. ความไมเขาใจใน ชีวิต.. ความ

ไมรูในกระแส ชีวิต.. ที่เปนไปตามกฎเกณฑของกรรม...

เร� องกรรมจึงนับเปนเร� องใหญยิ่งใน ชีวิต ของสัตว โลก.. ดังที่

กลาวไปในเบื้องตนวา.. อํานาจที่ยิ่งใหญในโลก คือ อํานาจกรรม...

วันนี้.. หรือวันไหนๆ ของโลก ก็ยังเหมือนเดิมภายใตกฎเกณฑของ

กรรม.. ที่ทุก ชีวิต ตองดําเนินไป

วันนี้.. หรือวันไหนๆ ของโลก จึงไมมีอะไรแปลกใหมเลย.. ทุก

อยางยังเหมือนเดิม..

กาลเวลา.. จึงเปนแคเคร� องหมายที่สะทอนใหเห็น เสนทางชีวิต 

ที่ผานมาและกําลังดําเนินไป.. วา.. ในแตละวันเวลา.. เรากอกรรมทําดี..

ชั่วอะไรไวบาง...

ในวงรอบ ชีวิต.. ที่เวียนวนบรรจบไปตามกาลเวลา.. หากสังเกต

จะพบวา.. มีผลกรรมดี..ชั่วเกิดปรากฏเปนอยางไร...

ชีวิตกําลังเสวยผลกรรมใด..

ชีวิตกําลังเปนอยางไร.. 

เพ� อจะนําไปสูความคิดที่วา.. เราจะแกไข.. พัฒนาชีวิตของเราให

เปนอยางไร!?

ในวาระโอกาสอันสําคัญของทุกคน.. เม� อเวียนมาบรรจบครบรอบ 

ดังเชน วันคลายวันเกิด.. วันโกนจุก.. วันโกนหนวด.. วันตัดเล็บ.. ตัดผม.. 

จึงควรยิ่งตอการสะดุงขึ้นมา.. เพ� อ มองหาชีวิต ของเรา.. บนพื้นฐาน

ความเปนจริง ของชีวิต ภายใตกฎเกณฑของกรรม.. อํานาจของธรรม.. 

ตามหลักธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนา เพ� อจะไดปลูกศรัทธา.. เสริม

สราง ปสาทะในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ใหยิ่งขึ้น.. จะไดเขาสู

โหมดศึกษา พัฒนาชีวิต กันอยางจริงจังตามหลักธรรมคําสั่งสอนที่ให 

ละชั่ว ทําดี.. พัฒนาจิตใหบริสุทธิ์.

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com

ารทําสงครามทางทหารนั้น เปนทั้งศาสตรและศิลปอัน  

ลุมลึก เกินกวาที่นักวิชาการในแขนงวิชาอ� นๆ โดยทั่วไปจะ

สามารถจินตนาการไดอยางชัดเจน เพราะการทําสงคราม

ทางทหาร เปนเร� องของความเปนความตายของนักรบทั้ง

ฝายตนเองและฝายตรงขาม รวมทั้งประชาชนพลเรือนที่อาจไดรับ

ผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไดยาก

และเม� อผนวกรวมกับสภาวะของโลกยุคใหมแลว มิติของการ

วิเคราะหยอมจะตองใชความกวางขวางและลุมลึกมากขึ้นเปนทวีคูณ 

ลําพังแคการนํากําลังทหารของกองทัพเขาห้ําหั่นฝายตรงขามอยางดุ

ดันพรอมๆ กับความเสี่ยงชีวิตตนและพวกพอง ยอมตองอาศัยความ

เด็ดเดี่ยว หาญกลา ที่ถูกสรางมาใหคิดเทาที่จําเปนในการปฏิบัติหนาที่

สูรบตามบัญชาของแมทัพนายกอง ที่บรรดาทหารทั้งหลายเรียกกัน

วา ขวัญและกําลังใจการสูรบที่ผูนําทัพของแตละฝายตางตองพยายาม

สรางเสริม ปลุกเราใหทหารในกองทัพ เดินหนาอยางแข็งขันในการ

ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามภารกิจที่ไดรับมอบ แมความตายจะคอยอา

แขนรับอยูตรงหนาทุกวินาทีก็ตาม 

ในขณะเดียวกัน ก็ตองพยายามทําลายขวัญและกําลังใจ ตลอด

จนความชอบธรรมของทหารฝายตรงขามใหตกต่ําที่สุดใหจงได และ

นี่คืออํานาจกําลังรบที่ไมมีตัวตน อันเปนปจจัยในการทําสงครามที่ 

“นักการทหาร” ตัวจริงเสียงจริงลวนเขาใจกันดีวา มันสําคัญแคไหน

ลําพังอาวุธยุทโธปกรณและยุทธภัณฑสงครามทั้งหลาย แมจะ

เปนอํานาจกําลังรบที่สําคัญประเด็นหนึ่ง แตก็ยังไมสําคัญเทาปจจัย

เร� องอํานาจกําลังรบที่ไมมีตัวตน อันเปนขวัญและกําลังใจของบรรดา

นักรบทั้งหลายตลอดจนประชาชนรวมชาติ และชาติพันธมิตรใน

สงคราม 

การทําสงครามในยุคใดสมัยใด แมจะมีรูปแบบการทําสงคราม

ที่อาจมีประเด็นที่แตกตางในแงของการใชอาวุธยุทโธปกรณสมัยใหม

ที่มีอานุภาพสูงกวาในอดีตที่ผานมา และแมวาจะมีความสลับซับซอน

ของกลศึกมากขึ้น จากเทคโนโลยีที่กาวหนา หากแตก็ยังมีวิธีคิดของ

นักรบตัวจริงที่มีรองรอยของการทําสงครามที่มาจากรากเหงาเดียวกัน 

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ การดํารงรักษา เสริมสราง พัฒนาขวัญและกําลัง

ใจในการสูรบทั้งนักรบในกองทัพและประชาชนในชาติตลอดจนชาติ

พันธมิตร ใหหัวใจพองโตมีความฮึกเหิมขึ้นเทาที่จะทําได เพราะนั่น

คือ “อํานาจกําลังรบที่ ไมมีตัวตน” หากแตทรงพลังในการขับเคล� อน

เคร� องจักรสงครามใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่ง 

ในขณะเดียวกัน ก็ยังตองทําคูขนานไปกับการทําลายขวัญและ

กําลังใจในการสูรบของบรรดาทหารในกองทัพฝายตรงขามตลอดจน

ประชาชนในประเทศฝายตรงขามและพันธมิตร ใหลดนอยถอยลงจน

เปนผลใหเคร� องจักรสงครามของคูปรปกษลดประสิทธิภาพลงใหเหลือ

นอยที่สุดจนหมดสภาพลง ซึ่งนั่นจะทําใหพลังอํานาจในการรบที่ไมมี

ตัวตนของฝายตรงขาม ที่กําลังตอสูในสงครามเส� อมถอยลงและพาย

แพหรือยอมจํานนลงในที่สุด 

และดวยวิธีคิดทางทหารของนักการทหารตัวจริงทั้งหลายดัง

กลาวนั้น จึงเปนที่เขาใจกันดีวา การเสริมสรางขวัญและกําลังใจอัน

เปนอํานาจในการรบที่ ไมมีตัวตนดังกลาวนั้น หาไดทําใหเกิดขึ้นงายๆ 

อยางที่คนทั่วไปคิด เพราะนักรบในสงครามลวนมีความตายรออยู

ตรงหนา เทคนิควิธีในการพัฒนาขวัญและกําลังใจใหนักรบ จึงเปน

ศาสตรและศิลปเฉพาะกลุมอันลุมลึกยิ่ง 

แตอยางนอยสิ่งที่นักการทหารรูเทคนิควิธีสรางขวัญและกําลัง

ใจเหลานี้ ไดดีมากกวาคนทั่วไปจะจินตนาการได ก็คือ นักการทหาร

ที่เปนแมทัพนายกองเหลานั้น ลวนเคยตกอยูในสภาวะเสี่ยงชีวิตใน

สงครามหรืออยางนอยก็ตองเคยถูกฝกฝนใหตองดํารงอยูไดภายใต

สภาวะกดดันทุกรูปแบบเหลานั้นมากอน ทําใหผูนํากองทัพรับรูอยาง

ลึกซึ้งเขาไปในกนบึ้งของหัวใจวา การปลุกขวัญและกําลังใจใหทหาร

ในกองทัพของเขานั้น ควรจะตองทําอยางไร เพ� อทรงไวซึ่งอํานาจ

กําลังรบที่ไมมีตัวตน 

อันเปนปจจัยที่ทรงพลังสูงยิ่งตอชัยชนะในสงคราม และการ

เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหนักรบรวมทั้งประชาชนในชาติตลอดจน

ชาติพันธมิตรนั้น ไมเพียงทําไดในสนามรบที่เรียกกันวาในระดับปฏิบัติ

การหรือระดับยุทธวิธีเทานั้น หากแตการปลุกปลอบขวัญและกําลัง

ใจอันเปนการพัฒนาอํานาจกําลังรบที่ไมมีตัวตนนั้น สามารถทําไดใน

ระดับชาติหรือนักการทหารเรียกกันวา การเสริมสรางขวัญและกําลัง

ใจเพ� ออํานาจกําลังรบที่ไมมีตัวตนในระดับยุทธศาสตร ซึ่งประเด็น

หนึ่งในการดําเนินการใหไดมา ซึ่งสิ่งนั้นก็คือ “การทําสงคราม

ขาวสาร” (Information Warfare) ที่คูขัดแยงทั้งสองฝายในสงคราม

รัสเซียกับยูเครนและพันธมิตร กําลังดําเนินการใหเห็นอยูในหวงนี้ 

แมในหวงหลังๆ คําวา สงครามขาวสาร (Information  

Warfare) หรือ IW ในทางทหาร จะจางหายไป และถูกบดบังดวยคํา

วา การปฏิบัติการขาวสาร (Information Operation) หรือ IO อันเปน

คําใหมที่กองทัพสหรัฐฯบัญญัติขึ้นมาในยุคศตวรรษที่ 21 จนเปนที่รูจัก

กันในวงกวางสูสังคมวิชาการและส� อมวลชน ตลอดจนคนในสังคมไทย

โดยทั่วไป กลายเปนคํานิยมใหมที่เปนของแสลงหรือคําในทางลบ ที่

ถูกมองวา IO เปนการปฏิบัติการเพ� อทําลายความน�าเช� อถือหรือความ

ชอบธรรมของฝายตรงขาม 

หากแตนักการทหารตัวจริงจะเขาใจดีวา IO เปนเพียงสวนหนึ่ง

ของสงครามขาวสาร (Information Warfare) อันเปนศาสตรและศิลป

ทางทหารที่ลุมลึก ซึ่งการดําเนินสงครามระหวางรัสเซียกับยูเครน

และพันธมิตรทั้งหลายภายใตการนําของสหรัฐฯ ในวันแรกจนถึง

เวลานี้ ตางมุงมั่นทําสงคราม ดวยอํานาจกําลังรบที่มีตัวตนโดยกําลัง

กองทัพพรอมดวยยุทโธปกรณทางทหารอันทันสมัยแลว ทั้งสองฝาย

ยังมุงมั่นดวยการทําสงครามดวยอํานาจกําลังรบที่ไมมีตัวตนโดยการ

ทําสงครามขาวสาร (Information Warfare) อยางเขมขน ตั้งแตกอน

เปดฉากการใชกําลังทางกายภาพดวยขีปนาวุธจนถึงระหวางการทํา

สงครามดวยอาวุธสมัยใหมในปจจุบัน

การทําสงครามขาวสาร (Information Warfare) ของฝายรัสเซีย

ที่สรางเง� อนไขและความชอบธรรมในการใชกําลัง ดวยการอางเหตุที่

ยูเครนเขนฆาคนในโดเนตสคและลูฮันสค ซึ่งอยูในแควนดอนบาสของ

ยูเครน จึงตองสงกองกําลังทหารเขาไปในพื้นที่โดยอางวาเปนปฏิบัติ

การพิเศษเพ� อรักษาสันติภาพ หาใชการทําสงครามรุกรานยูเครนอยาง

ที่ฝายสหรัฐฯ ทําสงครามขาวสาร (IW) เพ� อทําลายความชอบธรรม

ของรัสเซียแตอยางใดไม ซึ่งเปนแนวทางที่ปูตินเคยใชกับคราววิกฤต

ไครเมียเม� อครั้งกอน

และทันทีที่ชาติพันธมิตรของคูขัดแยงในสงครามหนนี้อยาง

ยูเครน ไมวาจะเปนองคการสนธิสัญญาปองกันแอตแลนติกเหนือ 

(NATO) ชาติในสหภาพยุโรปสวนหนึ่ง สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอัน

แนบแน�นของสหรัฐฯ ที่ตั้งอยูในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกสวนหนึ่ง ไดรวม

กันทําสงครามขาวสาร (IW) แสดงออกถึงการตอตานรัสเซียอยางออก

นอกหนาเทาที่จะทําได โดยเฉพาะการรวมตอตานทางเศรษฐกิจและ

การคา หรือที่เรียกกันวา “การคว่ําบาตร” ในทุกรูปแบบตอรัสเซีย 

รวมทั้งการแถลงการณประณามการใชกําลังทหารของกองทัพ

รัสเซียตอยูเครนหนนี้ เพ� อทําลายความชอบธรรมของรัสเซีย ตลอด

จนทําลายขวัญและกําลังใจนักรบตลอดจนประชาชนชาวรัสเซีย รวม

ทั้งการทําสงครามขาวสาร (IW) เพ� อสรางกระแสประชาคมโลก ให

รวมตอตานและโดดเดี่ยวรัสเซีย 

 ทําใหผูนําอยางประธานาธิบดีปูตินไดเรงทําสงครามขาวสาร 

(IW) ตอบโตชาติทั้งหลายเหลานั้น เพ� อเรียกขวัญและกําลังใจให

นักรบและประชาชนรัสเซียตลอดทั้งพันธมิตรวา สิ่งที่รัสเซียทํา

ครั้งนี้ มีความชอบธรรมแลว เพ� อรักษาสันติภาพและผลประโยชน

ของประชาชนในภูมิภาคนี้ โดยไดแสดงออกอยางแข็งกราวตอกลุม

ประเทศเหลานั้น ไมวาจะเปนการกลาววาการดําเนินการตางๆ ของ

ประเทศที่แสดงออกวาอยูฝายตรงขามกับรัสเซียนั้น ถือเปนการ

ประกาศตัววาเปนปรปกษตอรัสเซีย และรัสเซียจะตอบโตประเทศ

เหลานั้นทุกรูปแบบที่เปนไปไดเชนกัน

ในขณะที่ฝายยูเครนและสหรัฐฯ ทําสงครามขาวสาร (IW) โดย

กลาวทําลายขวัญนักรบและประชาชนรัสเซียในทํานองวา การปฏิบัติ

การทางยุทธการที่ดูเหมือนวารัสเซียรุกคืบไปไดอยางชาๆ เพราะการ

ตอตานอยางแข็งแรงของยูเครน และการขาดการสงกําลังที่ตอเน� อง

ของกองทัพรัสเซียนั้น ก็ถูกตอบโตจากรัสเซียวารัสเซียตั้งใจใหเปนไป

ตามนั้น อันเปนไปตามแผนการที่ปูตินวางไวแลว ทุกอยางเปนไปตาม

แผนการรบ ทั้งนี้ เพ� อหลีกเลี่ยงการทําลายลางและเปนอันตรายตอ

ประชาชนชาวยูเครน โดยใชยุทธการปดลอมยูเครนเพ� อใหยอมจํานน

เทานั้น พรอมทั้งยอมหยุดยิงและเปดทางมนุษยธรรมในหลายเมือง

ของยูเครน

ลีลาทางการเมืองระหวางประเทศอันช่ําชองของผูนําอยาง

ประธานาธิบดีปูติน ผานการทําสงครามขาวสาร (IW) ที่เลี่ยงวา “นี่

ไมใชสงคราม” หากแตเปนปฏิบัติการพิเศษของรัสเซียเพ� อเสถียรภาพ

ของประเทศและภูมิภาคนี้ ตลอดจนการแสดงทาทีแข็งกราวในการ

ออกคําสั่งพรอมรบขั้นสูงสุดใหกับหน�วยขีปนาวุธนิวเคลียรที่มีหัวรบ

มากที่สุดในโลก ทําใหประเทศมหาอํานาจฝายตรงขามของรัสเซียทั้ง

หลาย “ตองคิดหนัก” และระมัดระวังทาทีการสนับสนุนทางทหาร

โดยตรงใหกับยูเครนมากขึ้นอยางชัดเจน

รวมทั้งการตอบโตการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจของฝายตรงขาม 

โดยเริ่มจากการงดการสงกาซธรรมชาติและน้ํามันออกสูประเทศใน

ยุโรป อันเปนปจจัยสําคัญในการตอสูกับอากาศที่หนาวเย็นในยุโรป 

ตลอดจนราคาน้ํามันทั่วโลก จนกระทั่งการประกาศรายช� อประเทศซึ่ง

มีการกระทําที่ไมเปนมิตรออกมาอยางชัดเจนลาสุดนี้

ยอมสะทอนใหเห็นวา ไมวาจะเปนสงครามยุคไหน การทํา

สงครามขาวสาร (IW) จึงเปนปจจัยสําคัญที่นักการทหารทั่วโลกตอง

กระทําอยางเขมขน เพ� อชัยชนะในสงครามโดยรวมในที่สุด.

ลี้คิมฮวง

ชีวิต .. ในเสนทางแหงกาลเวลา..!
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ซเชียลต้องรีบค้นข้อมูล เปิดวาร์ป พล.ต.ต.อุดร ยอม

เจริญ รองผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 1 (รอง ผบช.ภ.1) 

ในฐานะโฆษก บช.ภ.1 และโฆษกคดีแตงโม-นิดา พัชรวี

ระพงษ์ ดารานักแสดงชื่อดังท่ีตกเรือเสียชีวิตกลางแม่น้ำา

เจ้าพระยากันทันที

หลังจากเปิดตัวแถลงข่าวได้รับมอบหมายจาก “บ๊ิกอุ้ย” 

พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ผบช.ภ.1 ให้ทำาหน้าท่ีแถลงความคืบหน้า

คดีการเสียชีวิตของแตงโม 

ด้วยการตอบคำาถาม ตอบข้อสงสัยสื่อมวลชน ในประเด็น

ร้อนท่ีมีกระแสข่าวระบุ มี พล.ต.ต. “น.” ขายข้อมูลลับทางคดีของ

แตงโมให้บุคคลภายนอกแบบสะเด็ดสะเด่า

“ผมสอบได้ท่ีหน่ึง รร.นายร้อยตำารวจ ผมเป็นหัวหน้านาย

ร้อยตำารวจ ผมมาน่ังอยู่ตรงน้ี 

ผมเชื่อว่าเกียรติยศผมมีพอ 

ขอให้ม่ันใจในการทำาคดีน้ี”

เล่นเอาหลายคนท่ีฟัง

อยากรู้จัก “นายพล” คนน้ีเป็น

ใคร มาจากไหน ถึงขนาดใช้

ดีกรีหัวกะทิโรงเรียนนายร้อย

ตำารวจ และหัวหน้านักเรียน

นายร้อยตำารวจ 

กา รัน ตีการทำ าค ดี                                             

“แตงโม” ของตำารวจ ท่าม 

กลางกระแสสังคม กระแส

โซเชียล ท่ีช้ีนำาคดีไปไกลย่ิง

กว่าละครประเภทระเบิดภูเขา 

เผากระท่อม

พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ รอง ผบช.ภ.1 เกิดวันท่ี 30 เม.ย.

2509 จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น 26 จบโรงเรียนนายร้อยตำารวจ 

(นรต.) รุ่น 42 สอบได้ลำาดับท่ี 1 ของรุ่น ได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้า

นักเรียนนายร้อยตำารวจรุ่นท่ี 42 จบปริญญาโท รัฐศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

ปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มีเพื่อน

ร่วมรุ่น นรต.42 อย่าง พล.ต.ท.ธนา ชูวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.

เส้นทางรับราชการดำารงตำาแหน่ง รอง สวส.

สน.ชนะสงคราม, เป็นนายเวร พล.ต.อ.พรศักด์ิ ดุรงควิบูลย์ ขณะ

ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วย อ.ตร., ข้ึนเป็น สว.จร.สภ.ต.สำาโรงเหนือ ภ.จว.

สมุทรปราการ, รอง ผกก.ป.สภ.สมุทรปราการ แล้วเข้ามาเป็น

นายเวร พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผบ.ตร., ติด

ยศนายพล ตำาแหน่ง ผบก.ส.2 ก่อนโยกไปเป็น ผบก.สส.ภ.3 มา

เป็น ผบก.ตท. แล้วข้ึนรอง ผบช.ภ.7 จากน้ันขยับมาน่ังรอง ผบช.ภ.

1 เมื่อปี 2564 จนถึงปัจจุบัน

ผ่านการอบรมหลักสูตร F.B.I. National Academy ประเทศ

สหรัฐอเมริกา รุ่น 228, หลักสูตรการบริหารงานตำารวจช้ันสูง 

รุ่นท่ี 34 วิทยาลัยการตำารวจ, หลักสูตรการเมืองการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)  สถาบัน

พระปกเกล้า รุ่นท่ี 46, หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

(วปอ.)  รุ่นท่ี 62

เรียกว่าดีกรีครบถ้วน ระดับดอกเตอร์ ระดับหัวหน้า

นักเรียนนายร้อย ระดับสอบได้อันดับ 1 ของรุ่น โรงเรียนนายร้อย

ตำารวจ ใช้เกียรติยศออกมาการันตีการทำาคดีแตงโมของตำารวจก็

ทำาให้สังคมเชื่อถือได้ไประดับหน่ึง

ต่อไปก็ต้องรอฟังบทสรุปสำานวนคดีการเสียชีวิตของแตงโม 

จะออกมาแบบไหน อย่างไร และสามารถตอบคำาถาม ข้อสงสัยใน

ประเด็นต่างๆ ของสังคมได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ มีพยาน มีหลัก

ฐาน มาช้ีแจงแถลงไขลบล้างข้อข้องใจต่างๆ ได้มากน้อยแค่ไหน

ต้องรอดูกัน. 

เพราะผมยังเชื่อว่าระบบการสืบสวนหาความจริงจาก

ศพของไทย นิติมีอิทธิพลเหนือวิทยาศาสตร์ ความล้มเหลว

ของการสืบสวนหาความจริงจากหลายๆ คดีแสดงให้เห็นว่า

นิติสามารถเบี่ยงเบนการวินิจฉัยของวิทยาศาสตร์ได้ จนกว่า

จะแยกการสอบสวนสืบสวนออกจาก สตช. ผมจึงจะเปล่ียน 

แปลงความคิดนี้ แต่คดีแตงโมนั้นไม่ต้องใช้แม่บ้านทำาลาย

หลักฐาน เพราะแม่น้ำาเจ้าพระยาทำาหน้าที่นี้แล้ว

โกดั๊ก  

 

คดีนายห้างทองทำาให้คนไทยรู้จักนิติวิทยาศาสตร์จาก

คุณหมอพรทิพย์ แต่ตำารวจกลับไม่อยากเข้าใจสักเท่าไหร่ แม้

ยุคหลังจะมีการเน้นนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น แต่การเก็บ

หลักฐานในที่เกิดเหตุยังคงมีปัญหาอยู่เรื่อยมา โดยเฉพาะคดี

ใหญ่ๆ ถึงขนาดมีการเปลี่ยนหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์ 

นี่เป็นหนึ่งในเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปตำารวจ  ปฏิ 

รูปกระบวนการสืบสวนสอบสวนใหม่หมด กระบวนการยุติ 

ธรรมต้นน้ำาจะต้องมีหน่วยงานยุติธรรมอื่นมาถ่วงดุลตำารวจ

ด้วย ไม่ใช่ให้ตำารวจทำาเป็นฝ่ายเดียว เพราะบ่อยครั้งติดกระ 

ดุมเม็ดแรกผิด ก็ผิดยันเม็ดสุดท้าย. 

๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖

“วันคล้ายวันอาลัย ผู้ประศาสน์การ มธ.

ปร ีชาเฉกปราชญ์ผู ้       ผดุงศิลป์ ศาสตร์แล

ดี สถิตสืบแผ่นดิน       เด่นหล้า

พนม   ธรรมจักรเจิดจิน-   ตภาพ นาพ่อ

ยงค์   ยิ่งแก้วแกร่งกล้า    พ่อสร้างโดมสถาน

* ธรรมศาสตร์พิลาสล้ำา     สัจธรรมย้ำารากฐาน

พ่อฉกาจประศาสน์การ     ลูกรับพานประสารพร

* “ปรีดี พนมยงค์”      เกียรติสูงส่งทรงนุสรณ์

การเมืองเฟื่องอมร      ทุกข์สะท้อนรอนทุกไทย

* เศรษฐการเศรษฐกิจ      คือนิมิตชีวิตใหม่

สร้างมหาวิทยาลัย      เพื่อรับใช้ประชาชน

5บทความ

ย้อนเกล็ด‘อาวุธชีวภาพ’

คนดีไม่จริง

คนดีมีไหมคนใจแคบ

คนดีอีแอบขวางถนน

คนดีไม่รู้หนาวร้อนรน

คนดีจอดรถยนต์ริมทาง

คนดีคนข้ีฉ้อคนคอร์รัปชัน

คนดีคนด้ือร้ันคนก้ันขวาง

คนดีคนใจดำาคนอำาพราง

คนดีอ้างเอาแต่สะดวกตน

จากคดีนายห้างทองถึงคดีแตงโม

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

หลายๆ คนคงจะลืมคดีนายห้างทองไปแล้ว คดีนาย

ห้างทองเป็นคดีฆาตกรรมที่มีสาเหตุมาจากผลประโยชน์

ในครอบครัว ที่แน่ๆ นายห้างทองไม่ได้ฆ่าตัวตาย แต่เป็น

ฆาตกรรม ประเด็นที่สำาคัญก็คือ ตำารวจปล่อยให้นักข่าวเข้า

มาเหยียบย่ำาสถานที่เกิดเหตุจนไม่สามารถเก็บหลักฐานได้ 

นอกจากนั้นตำารวจยังอนุญาตให้แม่บ้านนำาเก้าอี้ที่นาย

ห้างทองนั่งไปทำาความสะอาด ซึ่งก็ต้องตั้งคำาถามว่า “ทำาไม” 

เพราะเป็นการกระทำาที่จงใจทำาลายหลักฐาน สมัยโบราณ

ก่อนท่ีจะมีนิติวิทยาศาสตร์น้ัน กองพิสูจน์หลักฐานถูกล้อเลียน                                                                

ว่าเป็นกองเปลี่ยนหลักฐาน เพราะความหละหลวมในการ

เก็บหลักฐานและพิสูจน์หลักฐาน ในสมัยนั้นการคัดลอกสำา 

เนาศาล ต้องนำาเอกสารใส่กรงนกแขวนไว้ให้ทนายคัดลอก 

คดีใดมีอิทธิพลก็จะเกิดมือดีนำาน้ำาหมึกมาสาด ทำาให้เอกสาร

เสียหาย ในที่สุดก็ต้องปล่อยจำาเลย เพราะระบบยุติธรรม

ยึดถือคุณธรรมเป็นหลัก ปล่อยคนผิด ๑๐ คนดีกว่าลงโทษ

คนบริสุทธิ์คนเดียว

นิติวิทยาศาสตร์ : อำานาจ (กฎหมาย) และวิทยาศาสตร์

อะไรจะมีอิทธิพลมากกว่ากัน คดีห้างทอง คดีบอส แสดงให้

สังคมรู้ว่าอำานาจมีอิทธิพลมากกว่า ทำาไมความเห็นของนาย

ตำารวจพิสูจน์หลักฐานจึงสามารถเปลี่ยนความเร็วของรถที่

ก่ออุบัติเหตุได้จากกว่า ๑๗๐ กม./ชม. เป็น ๗๐ กม./ชม. จน

ทำาให้ผู้ขับข่ีไม่มีความผิด หรือกรณีทันตแพทย์ให้ความเห็นว่าผู้

เสพโคเคนที่ก่ออุบัติเหตุ เสพโคเคนเพื่อระงับอาการปวดฟัน 

ยกตัวอย่างเพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็นว่านิติมีอิทธิพล

เหนือวิทยาศาสตร์ สมัยจบปริญญาตรีเพื่อนรักของผมที่คลั่ง                                                                                

ไคล้หมอควินซี ตัวนำาของภาพยนตร์สืบสวนที่ใช้นิติวิทยา                                                                                

ศาสตร์ค้นหาความจริง ไปสอบเข้าเรียนปริญญาโทนิติวิทยา 

ศาสตร์ ซึ่งต่อมาก็เป็นคุณหมอควินซีในชีวิตจริง เพราะหลัง

จากรับราชการเป็นนักนิติวิทยาศาสตร์เข้าเรียนหมอจนจบ 

ดังนั้นจึงเป็นคุณหมอนิติวิทยาศาสตร์เต็มตัว ชักชวน

ให้ผมสอบเข้าปริญญาโทนิติวิทยาศาสตร์ แต่ผมชอบท่ีจะเป็น 

“soul มากกว่า body” คำาเปรียบเทียบที่วงการรังสีรักษาใช้

เปรียบเทียบนักฟิสิกส์การแพทย์กับรังสีรักษาแพทย์ ผมมีความ

สุขมากเมื่อสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งคนเดียวให้หายได้

มากกว่าสืบหาความจริงจากศพได้ ๑๐๐ ศพ

ใช้เกียรติยศเดิมพันคดีแตงโม

* เพราะไทยมิใช่ทาส    เปิดโอกาสให้ โลกกล่น

รู้คิดรู้จิตคน     รู้แยบยลด้วยปัญญา

* สิทธิเสรีทาบ    ซึมกำาซาบรับอาสา

มุ่งมั่นจัดสรรมา    เกิดศรัทธาเทิดทูนธรรม

* ประชาธิปไตย    มากวินัยฝังใจหนำา

ต่างแนะและต่างนำา    ต่างร่ายรำาต่างดำารง

* หมายชูประเทศชาติ    ให้ศิลป์ศาสตร์ปราชญ์ประสงค์

ให้อำานาจราษฎร์ทระนง  ให้ชักธงตรา “ยูงทอง”

* บัณฑิตมิตรรอบด้าน    ล้วนก้าวผ่านกันทั้งผอง

รุ่งรางทางเรืองรอง    ชนเกี่ยวดองสดุดี

* ใฝ่ฝันสมฝันใฝ ่    จันทร์แจ่มใสในราศี

กตัญญูกตเวที    ปูชนีย์ศรีธานินทร์

* เทียนทัศน์ฉาดฉานทิศ  สว่างสถิตเสถียรถิ่น

เกียรติโดมโคมแผ่นดิน   ขจรกลิ่นอุดมการณ์

* ปลุกวิถี “เสรี ไทย”    เร่งขับไล่พวกใจร่าน

พ้นพิษฤทธิ์ภัยพาล    ยังเล่าขานการปกครอง

* อาสาสู้บู๊เสร็จสรรพ    ทมิฬรับยับตกร่อง

ปั้งปึ้งจึงสมปอง    ประคับประคองสามัคคี

* จบ “ยุ่น”วุ่น “จอมยุ่ง” ร้ายกว่ายุงมุ่งปู้ยี่

คอยหยามคอยย่ำาย ี    คอยกดขี่ไร้เสียงครวญ

* พอเผลอเจอไสผลัก    ถูกมีดปักศักดิ์ศรีป่วน

แสนเศร้าเคล้าเซซวน    เล่ห์เหลี่ยมล้วนแต่หลอกลวง

* คนดีนี้ด่าวดิ้น    เลือดหลั่งรินใบไม้ร่วง

ล้มพับกับผลพวง    ประโยชน์ปวงพาปลิดปลง

* ชี้สัตย์ใครพิสูจน์    ชี้คำาพูดใครขี้ผง

ชี้ธรรมใครฟันธง    ชี้เถรตรงใครตริตรอง

* พ่อลับกลับล่วงลุ    ลูกสร้างอนุสาวรีย์สนอง

สัญลักษณ์หลักครรลอง ธรรมศาสตร์พ้องต้องเพลิดเพลิน

* สำาหรับ “รัฐบุรุษ”     ประเสริฐผุดไร้ผิวเผิน

เคารพผู้เจริญ    ยกคำาเทินเกริ่นทั่วไทย

* ลายลักษณ์จารลึกล้ำา   ย่อมดื่มด่ำาจดจำาได้

“แดงเหลือง” เนื่องไฉไล ประดับไว้ทุกแวดวง

* วันนั้นจวบวันนี ้    แปดสิบปีอานิสงส์

“ธรรมศาสตร์” ยังอาจอง อาลัยพ่อ...คลอน้ำาตา....

สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ

ผศ.ดร.วาสนา บุญสม

นายก/เลขาธิการสมาคมการอ่านแห่งประเทศไทย

พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ

เ

โ

ต้นผางกันเลยทีเดียว

ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือหลอกเมื่อ รัสเซีย ตีกลับสงคราม

ข่าวสารบ้าง หลังโดนมาหลายดอก 

กระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ยืนยัน เจ้าหน้าที่ใน

กรุงเคียฟ เมืองหลวงของยูเครน ได้ทำาลายจุลชีพก่อโรคที่เป็น

อันตรายถึงชีวิต และเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการหลายแห่ง ที่ได้

รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐ

ข่าวนี้ ไม่ได้ โผล่มาลอยๆ แต่มีการแถลงกันอย่างเป็น

ทางการ โดย มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงต่างประเทศ

ของรัสเซีย 

ระบุว่า ได้รับเอกสารจากพนักงานห้องปฏิบัติการทาง

ชีววิทยาของยูเครน ยืนยันว่ามีการทำาลายจุลชีพก่อโรคอันตราย 

เช่น กาฬโรค, แอนแทร็กซ์, ทูลารีเมีย, อหิวาตกโรค 

และโรคร้ายแรงอื่นๆ อย่างเร่งด่วนเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์

ที่ผ่านมา 

มีการยืนยันว่าห้องปฏิบัติการเหล่านี้ ได้รับทุนสนับสนุน

จากกระทรวงกลาโหมสหรัฐ 

และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอาวุธชีวภาพ

มาตรา ๑ ของอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธชีวภาพแห่ง

สหประชาชาติ (United Nations Biological Weapons Con-

vention)  อาวุธชีวภาพ เป็นสิ่งต้องห้าม

ฉะนั้นจุลชีพก่อโรคอันตรายได้ถูกทำาลายในทันที เพื่อ

ซ่อนหลักฐานที่บ่งชี้ว่าสหรัฐและยูเครน ละเมิดมาตรา ๑ ของ

อนุสัญญาที่ว่านี้ 

แต่ทางรัสเซียยังไม่ได้ โชว์หลักฐานที่ว่า ส่วนอเมริกา

ขึงขัง ได้ทีขี่แพะไล่ ให้เอาหลักฐานมากาง

สื่อฝั่งตะวันตกให้ความสำาคัญประเด็นนี้กันมาก เพราะ

เป็นประเด็นละเอียดอ่อนที่สามารถพลิกสถานการณ์ของ

สงครามได้ในพริบตาเดียว

มีการวิเคราะห์ ไปในเชิงที่ว่ารัสเซียต้องการสร้าง

สถานการณ์

เจน ซากี โฆษกทำาเนียบขาวของสหรัฐ แถลงข่าวตอบโต้

ทางรัสเซีย

“...การที่รัสเซียออกมากล่าวหาว่าสหรัฐมีห้องทดลอง

อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีในยูเครน เป็นกับดักที่รัสเซียวาง

เอาไว้ จัดฉากสร้างสถานการณ์เพื่อใส่ร้ายฝ่ายตรงข้าม 

การกระทำาเช่นนี้เป็นแบบแผนที่ชัดเจนและเคยใช้มาก่อน

แล้ว จึงขอให้ทุกฝ่ายคอยระแวดระวัง...”

ประเด็นนี้ ตามกันเยอะครับ  

ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA ไปขุดมาจากทวิตเตอร์ของ Glenn 

Greenwald นักข่าวอเมริกัน ที่ทวีตข้อความ จากการประชุมคณะ

กรรมาธิการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภา วอชิงตัน 

ดี.ซี. เกี่ยวกับยูเครนเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก 

Warat Karuchit 

“...ได้ยินข่าวที่ทหารรัสเซียเข้ายึดแล็บชีวภาพในยูเครน ที่

สนับสนุนโดยสหรัฐใช่ไหมครับ (ซึ่งมีหลายแห่งเลย ไม่ใช่ที่เดียว) 

พอ ส.ว.ถาม กต.อเมริกาว่าเรื่องเป็นมายังไง กต.อเมริกาก็ยอมรับ

ว่ามีจริง แต่หากเกิดการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพขึ้น เชื่อได้เลยว่า

เป็นฝีมือของรัสเซีย ๑๐๐% แหมนะ รีบออกตัวก่อนเลย...”

ครับ...ประเด็นมันคือ “วิกตอเรีย นูแลนด์” ปลัดกระทรวง

การต่างประเทศสหรัฐ รับผิดชอบด้านกิจการการเมือง บอกกับ

คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาว่า 

“รัฐบาลวอชิงตันจำาเป็นต้อง ปกป้อง ห้องปฏิบัติการทาง

ชีวภาพในยูเครน ไม่ให้ตกไปอยู่ในเมืองของกองทัพรัสเซีย”

แล้วมันจะหมายความเป็นอื่นได้อย่างไร 

บทความของ Glenn Greenwald อธิบายเรื่องนี้ว่า

...การอ้างว่าปัจจุบันยูเครนมีห้องปฏิบัติการอาวุธชีวภาพที่

เป็นอันตรายมาจากรัสเซียและจีน กระทรวงการต่างประเทศจีน

ในเดือนนี้อ้างว่า “สหรัฐมีห้องปฏิบัติการ ๓๓๖ แห่งใน ๓๐ ประเทศ 

ภายใต้การควบคุมของตน รวมถึง ๒๖ แห่งในยูเครน”  

กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยืนยันว่า “รัสเซียได้รับ

เอกสารที่พิสูจน์ว่าห้องปฏิบัติการทางชีววิทยาของยูเครนที่ตั้ง

อยู่ใกล้กับพรมแดนของรัสเซียทำางานเกี่ยวกับการพัฒนาส่วน

ประกอบของอาวุธชีวภาพ” 

การยืนยันดังกล่าวสมควรได้รับความสงสัยในระดับเดียวกับ

การปฏิเสธของสหรัฐ กล่าวคือ ไม่ควรเชื่อว่าส่ิงใดเป็นหลักฐานจริง

หรือเท็จ ทว่า ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหรัฐเข้าข้างรัฐบาลสหรัฐ

อย่างตรงไปตรงมา และสะท้อนกลับเพื่อประกาศว่าคำากล่าวอ้างดัง

กล่าวเป็น “ข้อมูลเท็จ” และเพื่อเยาะเย้ยพวกเขาว่าเป็นทฤษฎีสมคบ

คิดของ QAnon  (ทฤษฎีสมคบคิดของฝ่ายนิยมขวาจัด)...

ข้อเขียนของ Glenn Greenwald ยังระบุว่า

“....เมื่อถูกถามว่ายูเครนมี “อาวุธเคมีหรือชีวภาพ” หรือ

ไม่ นูแลนด์ ไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้เลย แต่หมุนปากกาแสดงความ

กระวนกระวายอย่างเห็นได้ชัด และในการหยุดพูด ตรงกันข้าม

กับรูปแบบการพูดที่อวดดีตามปกติของเธอ 

และคำาพูดของ นูแลนด์ ที่ว่า “ตอนนี้เราค่อนข้างกังวลว่า

กองทหารรัสเซีย กองกำาลังรัสเซีย อาจพยายาม เอ่อ เข้าควบคุม 

ดังนั้นเราจึงทำางานร่วมกับยูเครนเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาสามารถ

ป้องกันไม่ให้การวิจัยเหล่านั้นตกไปอยู่ในมือของกองกำาลังรัสเซีย 

หากพวกเขาเข้าใกล้ห้องปฏิบัติการ” 

ครับ...ทั้งหมดนี้จริงเท็จประการใดมิทราบครับ 

รัสเซียโดยมีจีนเป็นลูกคู่อาจจะสับขาหลอก 

หรืออเมริกามีห้องปฏิบัติการอาวุธชีวภาพในยูเครนจริงก็ได้ 

แต่ไม่สามารถยอมรับตรงๆ ได้ เพราะผิดมาตรา ๑ ของอนุสัญญา

ว่าด้วยอาวุธชีวภาพแห่งสหประชาชาติ 

แต่ทั้งหมดมันทำาให้อเมริกาหลอน 

หลอนที่ว่าคือ อเมริกา เคยใช้เหตุผลเดียวกันนี้ในการโค่น 

ซัดดัม ฮุสเซน 

สุดท้ายกลับกลายเป็นว่า อเมริกา ใช้ข้อมูลเท็จ ทำาลาย

อธิปไตยของอิรัก  

ที่น่าเจ็บใจแทนอิรักคือ ทุกวันนี้ อเมริกาไม่เคยแสดง

ความรับผิดชอบต่อความพินาศของอิรัก 

กลับมีการนำาคำาว่า “ประชาธิปไตย” มาเป็นข้ออ้าง ใน

การปฏิบัติการทำาลายประเทศอื่นอย่างซ้ำาซาก ยูเครนก็กำาลัง

เป็นหนึ่งในนั้น

ถ้าอเมริกายึดมั่น ประชาธิปไตย จริง จะไม่ทิ้งบาดแผล

เอาไว้ในตะวันออกกลางอย่างมากมายแน่นอน 

เพราะมันมีแต่สงคราม สงคราม และสงคราม

อธิบายกรณีอาวุธชีวภาพอิรักกันอีกที 

ก่อน ซัดดัม ถูกโค่น “เคิร์ฟบอล” (Curveball) วิศวกรเคมี

ชาวอิรัก ให้ข้อมูลกับหน่วยข่าวกรองเยอรมนีและสหรัฐว่า อิรัก

มีอาวุธชีวภาพอยู่ในครอบครอง 

“เคิร์ฟบอล” ยืนยันว่า อิรักมีรถบรรทุกที่ใช้เป็นยาน

ลำาเลียงอาวุธชีวภาพเคลื่อนที่ รวมทั้งยังได้สร้างโรงงานผลิต

อาวุธชีวภาพลับๆ ขึ้นหลายแห่งในอิรัก

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คอลิน พาวล์ รัฐมนตรีต่างประเทศ

สหรัฐในขณะนั้น นำาไปแจ้งกับยูเอ็น ก่อนใช้เป็นเหตุผลโค่น

ซัดดัม 

ที่น่าเจ็บแสบคือ “เคิร์ฟบอล” บอกกับ The Guardian ว่า

“พวกเขาให้ โอกาสนี้แก่ผม 

ผมมีโอกาสที่จะเสกสรรปั้นแต่งอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อ

โค่นระบอบปกครองนั้น 

ผมและบุตรชายต่างมีความภาคภูมิใจกับเรื่องนี้ และ

เรามีความภาคภูมิใจที่เราได้ถูกใช้เป็นเหตุผลเพื่อให้อิรักได้เป็น

ประชาธิปไตย

ผมต้องทำาอะไรบางอย่างเพื่อประเทศของผม ดังนั้นผม

จึงทำาเรื่องนี้ และผมพอใจมาก เพราะในอิรักไม่มีเผด็จการใดๆ 

อีกต่อไปแล้ว”

ไม่ต่างจากพล็อตนิยายน้ำาเน่า 

ปัจจุบันอิรักยังเป็นดินแดนแห่งสงคราม 

ยูเครนจะมีอาวุธชีวภาพหรือไม่ โดยใคร วันหนึ่งเรื่องต้อง

แดงออกมาว่าใครโกหก 

แต่ ยูเครน จะไม่ต่างจาก อิรัก 

ประชาธิปไตยเป็นเพียงข้ออ้างในการทำาสงครามเท่านั้น

เอง. 
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หมือนจะขาลง แต่ตัวเลขยังคงพุ่งไม่หยุด! และแน่                             

นอนว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบ                                             

ในหลายอุตสาหกรรม หลายธุรกิจ ผู้ประกอบการต้อง                                                              

หยุดกิจการ รวมถึงยังเป็นอีกหน่ึงปัจจัยท่ีกระทบต่อตลาดแรง                                                                         

งานอย่างต่อเนื่อง ทุกองค์กรต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับ                                                                        

สถานการณ์นี้อยู่ตลอดเวลา โดยข้อมูลจากจ๊อบไทย (Job 

Thai) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหางานและสมัครงานออนไลน์ 

ระบุว่า ภาพรวมของผู้ใช้บริการหางานและสมัครงานในปี 

2564 มีการใช้งานมากกว่า 18.5 ล้านคน เติบโตขึ้น 12.38% 

มกีารสมัครงาน 17,161,667 คร้ัง ด้านผลสำารวจรูปแบบการ                                                                            

ทำางานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังพบว่า                                                                                   

คนทำางานส่วนใหญ่กว่า 56.65% ไม่ได้ทำางานแบบเวิร์กฟรอม 

โฮม ส่วนคนทำางานที่ได้ทำางานแบบดังกล่าวกว่า 70.95% ให้

ความคิดเห็นว่าการทำางานแบบนี้ทำาให้ขาดการปฏิสัมพันธ์

กับเพื่อนร่วมงาน

นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ บอกว่า ในช่วงสถานการณ์

โควิด-19 สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของการสมัครงานที่

เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน คือ ได้รับใบสมัครที่มาจากนักศึกษาจบ

ใหม่หรือผู้ท่ียังไม่มีประสบการณ์การทำางานเป็นจำานวนเพ่ิมข้ึน 

ได้รับใบสมัครงานที่คุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ และ

ได้รับใบสมัครงานที่มาจากผู้สมัครที่ทำาการย้ายสายงานตาม

ลำาดับ รวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำาให้องค์กรมี

การยกเลิกสวัสดิการต่างๆ โดยมีการยกเลิกสวัสดิการเหล่านี้

มากที่สุด ได้แก่ 1.กิจกรรมสันทนาการ เช่น งานกีฬาสี งาน

เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ ท่องเที่ยวประจำาปี 2.จัดคอร์สอบรมและ

พัฒนาความรู้ภายในองค์กร 3.โบนัส 4.ตรวจสุขภาพประจำาปี 

และ 5.เงินรางวัลประจำาปี รางวัลพนักงานดีเด่น

ส่วนปัญหาท่ี HR มักจะพบมากท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.ผู้

สมัครงานไม่มาสัมภาษณ์งานโดยไม่แจ้งให้ทราบ 72.92% 

2.ผู้สมัครงานเรียกเงินเดือนสูงกว่าคุณสมบัติที่ตัวเองมี 

42.11% 3.ทักษะของผู้สมัครงานไม่ตรงหรือมีไม่มากเท่าที่ 

ระบุไว้ในประกาศงาน 39.39% 4.ผู้สมัครงานที่ผ่านการคัด 

เลือกแต่ไม่มาเริ่มงานตามกำาหนด 33.11% และ 5.ผู้สมัคร 

งานไม่ศึกษาข้อมูลองค์กร 30.05%

ขณะเดียวกัน ส่ิงท่ี HR ให้ความสำาคัญในการพิจารณา

ใบสมัครงานมากท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.ทักษะของผู้สมัครท่ี          

ตรงกับตำาแหน่งงาน 2.คุณสมบัติของผู้สมัครท่ีตรงกับประกาศ                                                                                                           

รับสมัครงาน 3.ประสบการณ์เดิมจากท่ีทำางานเก่า 4.ทักษะอื่นๆ ท่ี

ส่งเสริมกับตำาแหน่งงาน และ 5.ความถูกผิดของการสะกดต่างๆ 

ในใบสมัครงาน และสิ่งที่ HR ให้ความสำาคัญในการ                                                                      

พิจารณาใบสมัครงานน้อยท่ีสุด 5 อันดับ ได้แก่ 1.ศาสนาของ 

ผู้สมัคร 2.เพศของผู้สมัคร 3.ตัวตนในโลกออนไลน์ 4.สถาบันท่ี 

จบการศึกษา และ 5.ความสวยงามของ Resume

โดยยังมีทักษะที่ HR มองหานอกจากทักษะเฉพาะ

ทาง 5 อันดับ ได้แก่ 1.ทักษะการรับมือกับปัญหา สามารถ

ปรับตัวเพื่อฟื้นฟูตัวเองเมื่อเจอกับปัญหาหรือความล้มเหลว 

2.ทักษะการคิดวิเคราะห์ 3.ทักษะการคิดเชิงเหตุผลและตัด

สินใจเพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน 4.ทักษะในการรับมือ 

และจัดการกับความเครียด เมื่อเจอกับปัญหา หรือความเปล่ียน 

แปลง และ 5.ทักษะในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้วยตนเอง

สำาหรับรูปแบบการทำางานในช่วงสถานการณ์ โควิด-

19 พบว่า 1.คนทำางานไม่ได้ทำางานแบบเวิร์กฟรอมโฮมเลย

กว่า 56.65% 2.ทำางานแบบเวิร์กฟรอมโฮมสลับกับการเข้า 

ทำางานที่บริษัท 32.84% 3.ทำางานที่บ้านเป็นส่วนมาก 9.21% 

4.ทำางานแบบที่บ้านอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนการระบาด 1.30%

คนที่ทำางานแบบเวิร์กฟรอมโฮมยังให้ความคิดเห็น

ทั้งข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการทำางานในรูปแบบนี้ว่า ทำาให้

ขาดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน, หลีกเลี่ยงการเมืองใน

องค์กรได้, มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น, สุขภาพจิตดีขึ้น, สุขภาพ

กายดีขึ้น ในการทำางานต่อจากนี้คนที่ได้ทำางานที่บ้านก็คาด

หวังที่จะได้ทำางานแบบไฮบริด หรือการทำางานที่ไม่ต้องเข้า                                                                          

ออฟฟิศทุกวัน เพราะสามารถทำางานจากที่ไหนก็ได้ สำาหรับ

รูปแบบของการทำางานในอนาคตเป็นส่ิงท่ีองค์กรควรพิจารณา

ปรับนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของคนทำางาน 

เพื่อดึงดูดคนเก่งและรักษาพนักงานให้ทำางานด้วยเช่นเดียว 

กัน.

เศรษฐกิจ

เ

รุ่งนภา สารพิน

ริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่ โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำากัด 

ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้า

ของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ประกาศแต่งตั้ง                                             

นายอนวัช สังขะทรัพย์ ให้ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย

การตลาด (Chief Marketing Officer) บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค 

เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำากัด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

2565 เป็นต้นไป โดยจะเข้ามารับ

ผิดชอบในด้านการบริหารทางการ

ตลาด การสร้างแบรนด์ วางแผน

กลยุทธ์ผลักดันเพิ่มส่วนแบ่งทาง                                                 

การตลาด การขยายตลาดไปยัง                                                     

กลุ่ มลูกค้ า ใหม่ของผลิตภัณฑ์

เครื่องดื่มต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ 

เป๊ปซ่ี, มิรินด้า, เซเว่นอัพ, เกเตอ    

เรด, ลิปตัน, อควาฟิน่า, ทีพลัส 

และบอส คอฟฟี่ ผ่านการสร้าง

แบรนด์ การสื่อสารเพื่อสร้างความ

พึงพอใจและความสัมพันธ์อันดีกับ

ลูกค้า นำาเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด สร้างความแตกต่าง

และทำาให้แบรนด์เครื่องดื่มของบริษัทเข้าไปน่ังกลางใจผู้บริโภค.

บ

แต่งตั้ง

อนวัช 

สังขะทรัพย์

ฟิทช์คาดบริษัทไทยผลงานฟื้น
ไทยโพสต์ • “ฟิทช์” คาดการณ์

ปี 2565 ผลประกอบการบริษัท

ไทยฟื้นตัวต่อเนื่อง อานิสงส์เปิด

ประเทศ ห่วงต้นทุนพลังงานสูง

กดดันกำาไรของธุรกิจไฟฟ้า

นายเลิศชัย กอเจริญรัตน                                      

กุล ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายจัด                                     

อันดับเครดิตภาคธุรกิจอุตสาห                                       

กรรมของ ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประ                                                    

เทศไทย) กล่าวในงานสัมมนา

หัวข้อ “แนวโน้มธุรกิจไทย (2022 

Thailand Corporate Credit 

Outlook)” ว่า ผลประกอบการ

ของบริษัทไทยที่ฟิทช์จัดอันดับ

เครดิตมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างต่อ     

เนื่องในปี 2565 โดยมีปัจจัยสนับ  

สนุนจากการฟื้นตัวของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจและการเริ่มเปิด

ประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป

หลังจากสถานการณ์ โรคระบาด 

ขณะท่ีธุรกิจโรงแรม การบิน และ                                  

ค้าปลีก ซ่ึงได้รับผลกระทบมากท่ี                                                      

สุดจากการระบาดระลอกใหม่ของ                            

โควิด-19 และมาตรการจำากัดการ                                    

เดินทางในปี 2564 น่าจะใช้เวลาใน

การฟื้นตัวนานกว่าธุรกิจอื่น

ท้ังน้ี ต้นทุนพลังงานท่ีสูง

ยังเป็นแรงกดดันต่อการเติบโต

ของกำาไรของธุรกิจต่างๆ ท่ีไม่ใช่

ธุรกิจน้ำามันและก๊าซธรรมชาติใน

ปี 2565 โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจ

ท่ีดำาเนินกิจการไฟฟ้าและผู้ผลิต

ไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small 

power producers) ท่ีมีรายได้

จากการขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ ใช้

อุตสาหกรรมในสัดส่วนท่ีสูง

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยน 

แปลงอันดับเครดิตทางลบลดลงใน

ปี 2564 และมีการเปล่ียนแปลง

อันดับเครดิตในทางบวกสำาหรับบาง

บริษัทในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2564 

บริษัทท่ีมีแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น

ลบมีมากกว่าช่วงก่อนโรคระบาด 

แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบใน

กลุ่มธุรกิจน้ำามัน ก๊าซธรรมชาติและ

ปิโตรเคมี จากการลงทุนขนาดใหญ่ 

ขณะท่ีแนวโน้มอันดับเครดิตเป็น

ลบในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกอาหาร จาก

อัตราส่วนหน้ีสินท่ีสูงข้ึนจากการ

เข้าซ้ือกิจการและผลประกอบการท่ี

อ่อนแอจากสถานการณ์โรคระบาด.

สายเฮลตี้ • บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (มหาชน) ร่วมกับสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

งาน Health & Fit Expo 2022 งานมหกรรมสินค้าเพื่อคนรักสุขภาพครบวงจร ชวนมา Eat/Play/Fit จัดเต็ม

กับอาหาร สินค้าและบริการ เพื่อเอาใจสายสปอร์ตและคนรักสุขภาพ มางานเดียวครบจบทุกความต้องการ 

นับเป็นครั้งแรกของเซ็นทรัลพัฒนากับงาน HEALTH & FIT EXPO 2022 งานเพื่อสายฟิต สายเฮลตี้อย่าง

เต็มรูปแบบ จับกระแสความนิยม เทรนด์เฮลตี้มาแรงของคนรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่หันมาออกกำาลังกาย กิน

อาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 14-20 มีนาคม 2565 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัล คอร์ท และโซนอีเดน 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์. 

‘ออมสิน’ปล่อยกู้ธุรกิจBCG
ดอกเบี้ย3.99%ผ่อนนาน10ปี

บสย.-ธพว.ลุยช่วยท่องเที่ยว

ไทยโพสต์ • “ออมสิน” เปิดตัวโครงการสินเชื่อ GSB for BCG 

Economy เคาะปล่อยกู้ธุรกิจท่ีตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจใหม่ อัตรา 

ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี ปีแรกเริ่มต้น 3.99% ปลอดชำาระเงินต้นนาน 2 

ปี ผ่อนสูงสุด 10 ปี ด้าน “บสย.-เอสเอ็มอีแบงก์” ลุยจับคู่ กู้พร้อม

ค้ำา “สินเชื่อ SMEs Re-Start” 2 พันล้านบาท เติมทุนต่อลมหาย

ใจเอสเอ็มอีในธุรกิจท่องเที่ยวและ Supply Chain

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำา   

นวยการธนาคารออมสิน เปิด

เผยว่า ธนาคารออมสินได้เปิด

ตัวโครงการสินเชื่อ GSB for 

BCG Economy สำาหรับธุรกิจ

ที่มีการบริหารจัดการตอบโจทย์

โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Mo                                               

del) โดยนิติบุคคลไม่จำากัดวง 

เงินกู้ และบุคคลธรรมดา ให้วง                                                 

เงินกู้ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป                                               

อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก เริ่ม                                                 

ต้นที่ 3.99% ปลอดชำาระเงินต้น                                                   

นาน 2 ปี และผ่อนได้นานสูง                                                  

สุด 10 ปี โดยใช้สมุดเงินฝาก

ออมสิน สลากออมสินพิเศษ 

พันธบัตร ท่ีดินและอาคาร โฉนด

ที่ดิน หรือคอนโดมิเนียม เป็น

หลักประกัน หรือให้บรรษัทประ  

กันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด

ย่อม (บสย.) ร่วมค้ำาประกันได้ 

สำาหรับผู้ประกอบการที่สนใจ

สามารถติดต่อสอบถามที่สาขา

ธนาคารออมสินทั่วประเทศได้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร                                      

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป                                               

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาห 

กรรมขนาดย่อม (บสย.) นางสาว                                            

นารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้

จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย (ธพว.) หรือเอส

เอ็มอีแบงก์ ผนึกความร่วมมือ 

จับคู่ กู้พร้อมค้ำา สินเชื่อ SMEs 

Re-Start วงเงิน 2,000 ล้านบาท                                            

ของเอสเอ็มอีแบงก์ ร่วมกับโครง  

การค้ำาประกันสินเชื่อ PGS9 : ดี                                                  

แน่นอน / บัญชีเดียว และโครง 

การ Micro 4 รายเล็กเสริมทุน 

เพ่ือเติมทุนให้กับผู้ประกอบการ

เอสเอ็มอีกลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว เช่น 

โรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำา

เที่ยว ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ 

และเกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) 

รวมถึงเอสเอ็มอีทุกประเภทที่

เป็นคู่ค้ากับกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ภายใต้ โครงการ

ความร่วมมือดังกล่าว บสย.และ                        

เอสเอ็มอีแบงก์มั่นใจว่าจะช่วย

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและ

เกี่ยวเนื่องจะเข้าถึงเงินทุน นำา

ไปเสริมสภาพคล่อง ลงทุน ขยาย 

ปรับปรุงกิจการ หรือสำารองเป็น                                

ทุนหมุนเวียน โดยคิดอัตราดอก 

เบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี วงเงินกู้

สูงสุด 5 ล้านบาทต่อราย ผ่อน

ชำาระนานสูงสุด 10 ปี ปลอด

ชำาระเงินต้น สูงสุด 2 ปี และ

ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำาประกัน

สินเชื่อ 2 ปี ระยะเวลาการค้ำา

ประกันสูงสุด 10 ปี.

‘บ้านปู’โชว์รายได้พุ่งกำาไรกระฉูด

วิทัย รัตนากร

ไทยโพสต์ • บ้านปูโชว์กำาไรปี 64                                                    

โต 643% จากการเพิ่มพอร์ต

ลงทุนต่างประเทศ พร้อมเร่ง

เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานที่

สะอาดขึ้นและธุรกิจเทคโนโลยี

พลังงาน รองรับเทรนด์แห่งโลก

อนาคต

นางสมฤดี ชัยมงคล ประ 

ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้าน

ปู จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผล

การดำาเนินธุรกิจในปี 2564 ว่า 

สามารถสร้างกระแสเงินสดและ

ผลกำาไรได้อย่างแข็งแกร่ง มีราย                                                       

ได้จากการขายรวม 4,124 ล้านเหรียญ                                                

สหรัฐ หรือประมาณ 131,861 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,841 

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

58,870 ล้านบาท คิดเป็น 81% 

โดยมีกำาไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย 

ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (อี

บิทดา) รวม 1,778 ล้านเหรียญ

สหรัฐ หรือประมาณ 56,846 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 216% จากปี

ก่อนหน้า และมีกำาไรสุทธิ 304 

ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 

9,719 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี

ก่อนหน้า 643%

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 

นี้บ้านปูยังคงเดินหน้าสร้างการ

เติบโตตามกลยุทธ์ Greener & 

Smarter ใน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก คือ 

กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่ม         

ธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจ                         

เทคโนโลยีพลังงาน เพื่อเร่งกระ                            

บวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พอร์ต

พลังงานที่สะอาดขึ้น และเทคโน                           

โลยีพลั งงานที่ สอดคล้องกับ

เทรนด์พลังงานในอนาคตได้

รวดเร็วและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดย

วางแนวทางการดำาเนินการใน

กลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่ม ดังนี้                           

1.กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ทาง

ด้านธุรกิจเหมือง 2.กลุ่มธุรกิจ 

พลังงานหมุนเวียน และ 3.กลุ่ม 

ธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน.

เป็นปกติของตลาดที่มีการฟื้นตัวหลังดิ่งลงแรง ก็จะมีการ

ฟื้นตัวได้มากในวันแรกๆ หลังจากนั้นก็จะชะลอตัวลงเพราะยัง

ไม่มีความมั่นใจว่าตลาดจะฟื้นตัวได้จริงหรือไม่ โดยเฉพาะเมื่อพบ

ว่าการฟื้นตัววันแรกมีการขายจากนักลงทุนต่างชาติค่อนข้างมาก 

ทำาให้ไม่มั่นใจว่าต่างชาติจะยังคิดจะถือหุ้นลงทุนต่อไปหรือไม่ ดัง

นั้นในด้านผู้ซื้อก็จะชะลอการซื้อลง โดยจะไม่มีการไล่ราคา ซึ่งก็

เป็นกลยุทธ์การลงทุนตามปกติที่มักจะเกิดขึ้นเสมอ

ที่ผ่านมาตลาดดิ่งลงแรงจากการขายของทางกองทุน โดย

มีการมองว่าเป็นการลดความเสี่ยง แต่การขายในลักษณะอย่างไม่

เกี่ยงราคาดูไม่เป็นกลยุทธ์ที่ดีในการขาย ทั้งๆ ที่ก่อนหน้าก็มีการ

ขายด้วยเหตุผลเฉพาะกาลอยู่แล้ว ไม่ว่าจะขายจากการครบอายุ

ของ LTF และการขายจากความจำาเป็นที่ต้องการเงินสดจากบาง

ธุรกิจประกัน แต่การขายที่มากผิดปกติในระยะหลังดูจะมีเจตนาที่

จะกดดันตลาดมาก ยิ่งมีการใช้บล็อกเทรดมาดำาเนินการก็ยิ่งทำาให้

ตลาดผันผวนมาก จนมองกัน

ว่ามีการทำาชอร์ตเซลตามมา

ด้วย จุดนี้ที่น่าคิดมาก เพราะ

การทำาชอร์ตจะต้องซื้อคืน ดัง

นั้นหากตลาดพลิกกลับก็จะต้อง

ไล่ราคา เพราะต้องซื้อคืนให้

ครบตามจำานวนที่ทำาชอร์ตไป 

จึงมองว่ากองทุนจำาต้องทยอย

ซื้อคืนหากมีการทำาชอร์ตไป

ด้วย

ส่วนทางด้านนักลงทุน

ต่างชาติ นอกจากจะเล่นตาม

กระแสข่าวสงครามแล้ว ดูเหมือน

จะยังมีเจตนาที่จะลงทุนต่อไป                                       

เพราะขายแค่วันเดียวก็กลับมา                                               

ซื้อเพิ่มอีก ดูอย่างวานนี้ (10 

มี.ค.65) ในแง่กองทุนยังคงซื้อคืน 1,959.83 ล้านบาท ในขณะที่นัก

ลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อ 624.53 ล้านบาท แน่นอนว่าในช่วงที่ตลาด

กลับมาเล่นในแดนบวก นักลงทุนท่ัวไปท่ีเก็บหุ้นในวันท่ีตลาดด่ิงลงแรง

จะนำาหุ้นออกมาทยอยทำากำาไรได้ ดังนั้นวานนี้นักลงทุนทั่วไปจึงยังคง

ขายหุ้นเพราะตลาดส่วนมากเล่นกันในแดนบวก จึงยังคงเป็นผู้ขายราย 

ใหญ่ของตลาด ขายไป 2,064.44 ล้านบาท ก็ไม่ได้มีนัยสำาคัญมากนัก                                                                                       

แต่การท่ีนักลงทุนต่างชาติกลับมาซ้ือทำาให้ตลาดดูดี ยังมีโอกาสท่ีตลาด

จะขยับการฟื้นตัวได้ต่อไป จึงยังน่าลุ้นกันได้

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งยังคงมองธุรกิจจะเติบโตสูง

ได้อย่างต่อเนื่อง จึงน่ามองที่ III, WICE และ RCL กลุ่มธนาคาร

ราคาที่ปรับขึ้นยังน้อยมาก ทำาให้ราคายังอยู่ต่ำาเกินจริง แต่ธุรกิจจะ

มีการเติบโตมากขึ้น จึงน่ามองที่ KBANK, BBL และ KKP กลุ่ม

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจยังคงฟื้นตัวดี จึงน่ามองที่ ORI, CI และ 

PSH กลุ่มอาหารยังมั่นใจได้ว่าธุรกิจจะมีผลกำาไรดี ทั้งเศรษฐกิจโต

และส่งออกสูง น่ามองที่ CPF, NSL และ SNNP หุ้นรายตัวที่น่า

มองมี ECL, DEMCO และ TASCO 

ตลาดยังคึกคักมาก ทำาให้สุดสัปดาห์วันนี้ยังสามารถลุ้นและ

เลือกลงทุนได้ดีต่อไป.

ยังมีสัญญาณที่ดี

‘นครชัยแอร์’ ขายตั๋วล่วงหน้ารับสงกรานต์

นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานกรรมการบริษัท 

นครชัยแอร์ จำากัด เปิดเผยว่า เพื่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ 

2565 และอำานวยความสะดวกประชาชนในการเตรียมแผน  

การเดินทางล่วงหน้า บริษัทเปิดสำารองที่นั่งล่วงหน้า 30 

วัน ทุกเส้นทาง ทุกช่องทาง ตั้งแต่ 10 มีนาคม 2565 ด้วย

มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ผ่านการรับรองมาตรฐาน SHA                                                                                  

Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) รับรอง

มาตรฐานสาธารณสุขในด้านบริการขั้นสูงสุดทั้งด้านรถโดย                                                                                

สารและพนักงาน เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ โดยมีการ                                                                              

ดูแลความสะอาดรถโดยสารด้วยน้ำายาฆ่าเชื้อทุกเที่ยวโดย 

สาร เช็ดทำาความสะอาดบริเวณที่ลูกค้าต้องสัมผัส

วัน ออริจิ้น ปูพรมพร้อมบุกตลาดรีเทล

นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท วัน ออริจิ้น จำากัด เปิดเผยว่า จากแผนการดำาเนินงาน

ปี 2565 ของเครือออริจิ้น ภายใต้แนวคิด Origin Multiverse 

บริษัทยังคงเดินหน้าสร้างโอกาสเติบโตแบบคู่ขนานอย่างต่อ

เนื่อง ทั้งผ่านการพัฒนาโครงการเอง การสร้างความร่วม

มือกับพันธมิตรใหม่ๆ ตลอดจนการซื้อกิจการ ล่าสุดได้จัดตั้ง

บริษัทร่วมทุนกับบริษัท แอสเซท บลูม จำากัด บริษัทในเครือ

ของแลนด์ลอร์ดตระกูลใหญ่ เจ้าของที่ดินหลายแปลงทั้งย่าน

สุขุมวิทและย่านแจ้งวัฒนะ ภายใต้ชื่อ บริษัท วัน แอสเซท 

บลูม จำากัด ในสัดส่วน 50:50 เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการ

คอมมูนิตี้มอลล์ “พอร์ โทเบลโลมอลล์ แจ้งวัฒนะ” โดยคาด

ว่าจะเปิดให้บริการได้ในไตรมาส 4/2565

TMI หวังธุรกิจโรงไฟฟ้าบูมดันกำาไรทุบสถิติ

นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร กรรมการผู้จัดการและ

ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม หรือ 

TMI เปิดเผยถึงแนวโน้มการดำาเนินธุรกิจในปี 2565 ว่า ยังคง

เดินหน้าเปิดธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพและธุรกิจส่องสว่างอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อผลักดันรายได้ให้เติบโตอยู่ที่ 20% โดยความคืบ                                                                            

หน้าของโรงไฟฟ้าชีวภาพแห่งที่ 3 ขนาดกำาลังการผลิต 3 

เมกะวัตต์ ในอำาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรีนั้น ล่าสุด

คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 

(COD) ได้ภายในเดือนเมษายน 2565 หลังจากที่โรงไฟฟ้า

ชีวภาพสามารถเดินเครื่องผลิตได้ตามแผน ทั้งแห่งใหม่ดัง

กล่าว และอีก 2 แห่งเดิม โดยทั้ง 3 โรงมีกำาลังการผลิตรวม 

5.4 เมกะวัตต์ จะทำาให้รับรู้รายได้จากธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวภาพ

เพิ่มมากขึ้นในปีนี้ รวมถึงกำาไรก็จะกลับมาทำาสถิติใหม่สูงสุด

ในรอบ 5 ปี ที่เคยทำากำาไรได้ 35-36 ล้านบาท.

จระเข้พร้อมบุก

เน้นนวัตกรรม

ปั้นพัฒนาสินค้า

ไทยโพสต์ • นายพงษ์พันธุ์ ประ                                 

ทีปมโนวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่                                  

สายงานการตลาด บริษัท จระเข้ 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด เปิดเผยว่า                                                

ทิศทางของบริษัทในปีนี้มุ่งพัฒนา                                 

สินค้านวัตกรรมใหม่ๆ ให้สอดคล้อง

กับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน โดยใช้

มาตรฐานการผลิตจากอเมริกา

และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น

ปัจจัยสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจ

อุตสาหกรรมผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง

โดยบริ ษั ท ได้ ป รั บปรุ ง

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเภท 

Carbon Footprint of a Product 

(CFP) จำานวน 20 รายการ พร้อม                                                  

กันน้ียังได้รับการการันตีในประเภท 

Carbon Footprint Reduction (CFR)                                                     

ท้ังหมด 8 รายการ และในอนาคต 

ต้ังเป้าลด Carbon Footprint อย่าง 

ต่อเนื่องตามนโยบายภาครัฐ

ในส่วนการพัฒนาผลิต 

ภัณฑ์กลุ่มเคมีภัณฑ์ก่อสร้างใน                                               

หมวดหมู่ Green Products ปัจจุบัน

มียอดขายรวม 63% จากยอดขาย

ทั้งหมด จากความใส่ใจตระหนัก

ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ

ความยั่งยืนมาโดยตลอด ตอบ

รับเทรนด์ผู้บริโภคปัจจุบันที่ใส่ใจ

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ล่าสุด เตรียมจัดจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์                                              

อีกหนึ่งสินค้านวัตกรรมที่ ได้รับ                                     

มาตรฐาน CFP และเป็นสินค้า

เคมีภัณฑ์ที่บริษัทคิดค้นเป็นเจ้า                                            

แรกในกลุ่มปูนฉาบแต่งผิว สำาหรับ

งานฉาบบาง ปิดผิว ปกปิดรอย 

สามารถเปิดใช้หน้างานได้ทันที 

ประหยัดเวลาในการทำางาน แต่

ประสิทธิภาพแข็งแรงทนทาน มี

แรงยึดเกาะสูง สะดวก ใช้งาน

ง่าย ไม่ว่าจะช่างหรือเจ้าของบ้าน

ก็สามารถทำาเองได้ และเหมาะ

กบังานโครงสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ 

อีกด้วย.

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.63 33.35
ยูโร 35.88 36.86
ปอนดสเตอรลิง 42.70 43.88
เยน (100 เยน) 27.96 28.78
หยวนจีน 4.91 5.32
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 31,300 31,100
ทองรูปพรรณ 30,441 31,600
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

100,156.72

10/3/65

1,647.08
+3.44

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 9,075.61 7,115.78 1,959.83
 7,967.49 8,487.41 -519.92
 49,494.41 48,869.88 624.53
 33,619.20 35,683.65 -2,064.44

เปิดเทรนด์ตลาดแรงงานช่วงโควิด
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babaranoi@hotmail.com

มีนา.แล้วมีนิวส์มาบอกต่อ คอนักชิมทั้งหลายเชิญมาลิ้มลอง 

“กุ้งบอสตันบะหม่ียอดซุป” ท่ีเชฟ ห้องอาหารจีนหยก โรงแรม ดิ 

เอมเมอรัลด์ 

คัดสรรมาบริการ                 

เป็นพิเศษ ด้วย

กุ้งบอสตันที่

สดใหม่ เนื้อ

หวานตาม

ธรรมชาติ กับ

บะหมี่ที่เหนียว

นุ่ม เพียงที่

ละ 850 บาท

ถ้วน ตลอด

เดือนมีนาคม 

2565 นี้เท่านั้น 

สำารองโต๊ะล่วง

หน้าที่โทร.

0-2276-4567 

ต่อ 8429 

หรือไลน์ @theemeraldhotel หรือเพจห้องอาหารจีนหยก www.

facebook.com/youtheemerald  ...•

ต้อนรับวันใหม่กับเมนูโปรดทำาเองทุกเช้า ด้วย ‘คูเช่อ ซีรีส์’ 

เครื่องทำาอาหารเช้าอเนกประสงค์ 4 ฟังก์ชัน ที่ เฮเฟเล่ ครบครัน

ทุกเมนูอาหารเช้า ไม่ว่าจะฟังก์ชันแผ่นอบแซนด์วิชกำาลังไฟ 600 

วัตต์ และฟังก์ชันเตาขดลวดความร้อนกำาลังไฟ 800 วัตต์ เสริมกับ

ภาชนะเข้าเซตอย่าง หม้อต้ม, 

กระทะ, ชั้นวางนึ่ง จึงรังสรรค์

ได้ทั้ง แซนด์วิช, ไส้กรอก, 

เบคอน, แฮม, ไข่ดาว, ไข่ตุ๋น, 

โจ๊ก และอีกหลากหลายเมนู

โปรดอย่างง่ายดาย หาซื้อได้แล้ว

วันนี้ ที่เฮเฟเล่ ดีไซน์ สตูดิโอ       

ทุกสาขาและตัวแทนจำาหน่าย

ทั่วประเทศ และช็อปกับเฮเฟเล่  

ออนไลน์ ที่ www.hafelehome.

co.th และ Shopee: Hafele_

Officialshop (Mall), Lazada: 

Hafele (Lazmall) สอบถามข้อมูล

เพิ่มเติม โทร.0-2741-7171 ...•

ด้าน คริสปี้ ครีม จัด

แคมเปญพิเศษ เนื่องในวัน

สตรีสากล กับ “Hear from 

อนที่เราจะนำาเงินออมไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ 

เพื่อให้สามารถบรรลุจุดประสงค์การลงทุนที่ต้องการนั้น 

ความรู้เบื้องต้นที่เราควรมี ได้แก่

การกำาหนดสัดส่วนการลงทุน จากงานวิจัยต่างๆ รวมถึง

ประสบการณ์การลงทุน พบว่าการกำาหนดสัดส่วนการลงทุน (Asset 

Allocation) เป็นปัจจัยหลักสำาคัญของการบรรลุผลตอบแทนการลงทุน                                                                     

และจุดประสงค์การลงทุนท่ีต้องการในระยะยาว ดังน้ัน ผู้ลงทุนจึง

ควรพิจารณาอย่างรอบคอบในการจัดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์

ประเภทต่างๆ รวมถึงการจับจังหวะการลงทุนในการปรับเปลี่ยน

สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวเพื่อท่ีจะบรรลุอัตราผลตอบแทนให้มากกว่า

เกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ท่ีได้กำาหนดไว้ อาทิ การเปรียบเทียบ

กับกองทุนอื่นที่มีนโยบายการลงทุนที่เหมือนๆ กัน หรือการเปรียบ

เทียบกับดัชนีต่างๆ เช่น ดัชนี SET 50 สำาหรับการลงทุนในตราสาร

ทุน หรืออัตราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารพาณิชย์ และดัชนี Thai BMA 

Government Bond สำาหรับการลงทุนในตราสารหนี ้

อัตราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว การพิจารณาในเรื่อง

ของอัตราผลตอบแทนการลงทุนระยะยาว เป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีแตก

ต่างกับการลงทุนในกองทุนรวมท่ีเน้นผลตอบแทนการลงทุนระยะส้ัน 

ตัวอย่างเช่น ในหลายๆ ประเทศ ผลตอบแทนการลงทุนในตราสารทุน

ในระยะยาว (10 ปี หรือยาวกว่า) ส่วนใหญ่จะมากกว่าการลงทุนใน

ตราสารหน้ี ซ่ึงมีสาเหตุมาจากการท่ีตราสารทุนมีความเส่ียง หรือความ

ผันผวนที่มากกว่าตราสารหนี้

สไตล์การลงทุน นอกเหนือจากการกำาหนดประเภทของกลุ่มหลัก

ทรัพย์ในนโยบายการลงทุนแล้ว การปรับเปล่ียนสไตล์การลงทุนท่ีเหมาะ

สมในแต่ละช่วงเวลาของการบริหารกองทุนจำาเป็นต้องถูกคำานึงถึงด้วย 

ตัวอย่างของสไตล์การลงทุนที่แตกต่างกัน (สำาหรับตราสาร

ทุน) ได้แก่

• Growth Stock

• Value Stock

• Market Neutral Strategy

• Medium/Small Capitalization

• Indexing หรือ Enhanced Indexing

การประเมินอัตราผลตอบแทนการลงทุน การวัด หรือ

ประเมินอัตราผลตอบแทนการลงทุนเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิผลใน

การบรรลุเป้าหมายการลงทุนของผู้ลงทุน และประสิทธิภาพในทักษะ

การบริหารเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน โดยท่ัวไปในการประเมิน

ผลการดำาเนินงานระยะส้ันมักจะทำาการวัดในทุกๆ ไตรมาส รวมถึง

การเปรียบเทียบกับดัชนีอ้างอิงท่ีเหมาะสมด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุน

ควรจะพิจารณาถึงการประเมินผลประกอบการโดยกำาหนดระยะเวลา

ในการวัดค่อนข้างยาว เช่น 3-5 ปี เป็นอย่างน้อย เพื่อลดผลกระ

ทบของความบิดเบือนต่อผลการดำาเนินงานท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากความ

ผันผวนระยะส้ัน และวงจรเศรษฐกิจ หรือวงจรตลาดการลงทุน

ความเสี่ยงในการลงทุน หมายถึง โอกาสความน่าจะเป็น 

หรือความไม่แน่นอนทั้งในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ขึ้น ทั้งในแง่บวก

และลบ ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มค่า และด้อยค่าลงของเงินลงทุน นัก

ลงทุนจำาเป็นต้องทำาความเข้าใจ และสามารถประเมินถึงชนิดของ

ความเสี่ยงชนิดต่างๆ ที่ยอมรับได้ อาทิ

- ความเสี่ยงด้านความผันผวน (Volatility Risk) เช่น การ

เปลี่ยนแปลงลดลงอย่างรวดเร็วของมูลค่าเงินลงทุน - ความเสี่ยง

ด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange or Currency Risk) 

เป็นความเสี่ยงที่ตราสารที่ลงทุนซึ่งอยู่ในรูปของเงินสกุลต่าง

ประเทศจะมีมูลค่าลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินของผู้ลงทุน 

และทำาให้ผู้ลงทุนมีผลตอบแทนในรูปสกุลเงินของผู้ลงทุนลดลง

- ความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุน 

(Concentration Risk) การลงทุนในสัดส่วนการลงทุนที่มากเกินไป

‘เรื่องควรรู้ก่อนลงทุน’

ในหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่ง หรือในกลุ่มอุตสาหกรรมใด

อุตสาหกรรมหนึ่ง อาจส่งผลเสียต่อมูลค่าเงินลงทุนโดย

รวมได้หากเกิดเหตุการณ์เฉพาะอย่างที่ส่งผลเสียต่อหลัก

ทรัพย์ หรืออุตสาหกรรมนั้นๆ

- ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 

Risk) อาทิ การคาดการณ์การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ

อัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลให้มูลค่าตลาดของตราสารหนี้

ระยะสั้นของเงินลงทุนลดลงได้

- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) 

หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำา คือ หลักทรัพย์ที่ใช้เวลา

นานในการหาผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือที่สามารถเปลี่ยนเป็น

เงินสดได้ ณ ราคาที่ต่ำากว่าราคาตลาด การลงทุนใน

ตราสารที่มีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องอาจทำาให้เกิด

ปัญหาเมื่อเกิดความต้องการใช้เงินสดกะทันหัน หรือเกิด

การด้อยค่าลงของเงินลงทุนได้

- ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) อาทิ การด้อย

ค่าของตราสารหนี้เอกชน หากหุ้นกู้ดังกล่าวถูกลดอันดับเครดิต 

(Credit Rating Downgrade) หรือไม่สามารถชำาระหน้ีได้ (Default)

- ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) 

คือ ความเสี่ยงของการลดลงของเงินลงทุนจากผลของ

ภาวะการลงทุนของตลาด

ความเข้าใจและความสามารถในการประเมิน

ถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนมีความสำาคัญอย่างมากในการ

บริหารจัดการเงินลงทุน ซ่ึงจะต้องสามารถวิเคราะห์ถึง

ความผิดปกติท่ีเกิดข้ึน อาทิ การแกว่งตัวของตลาดท้ังขา

ข้ึนและขาลง (Bull and Bear Markets) ซ่ึงมักจะมีการข้ึน

ลงของราคามากเกินไปจากความเป็นจริง และสามารถ

ตอบสนองกับโอกาสดังกล่าวท่ีเกิดข้ึนจากสภาวการณ์ของ

ตลาดท้ังทางด้านการช่วยปกป้องการลดค่าลงของเงิน

ลงทุน (Hedging) และการช่วยเพ่ิมอัตราผลตอบแทนให้

มากข้ึนภายใต้ความเส่ียงท่ีกำาหนด (Return Enhancement)

มีคำากล่าวเก่าๆ หนึ่ง กล่าวไว้ว่า ภาวะการลงทุน

ไม่ว่าในตลาดใดๆ สะท้อนถึงความโลภ และความกลัวของนัก

ลงทุนในตลาด (Greed and Fear) คำาถามแรกท่ีนักลงทุนมัก

จะคำานึงถึงก่อนอันดับแรก ได้แก่ การลงทุนเพื่อหวังกำาไรให้

มากท่ีสุด อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีนักลงทุนท่ัวไปมักจะลืมนึกถึง คือ

ความกลัว หรือความเส่ียงท่ีจะขาดทุน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมาพร้อมๆ 

กับผลตอบแทน เหมือนเหรียญสองด้านท่ีมีท้ังผลตอบแทนและ

ความเส่ียงจากการลงทุน (Return and Risk) โดยท่ัวไป การ

ลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนสูงในช่วงระยะเวลาส้ันๆ มีแนวโน้มท่ี

จะเกิดผลขาดทุนท่ีสูงเช่นกัน (Higher Risk, Higher Return) 

การคาดหวังผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต์ต่อปี 

โดยจำากัดการลงทุนเฉพาะตราสารหน้ีระยะส้ัน และมีข้อจำากัด

การคุ้มครองเงินต้น เป็นต้น อาจจะเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถบรรลุ

ได้ในความเป็นจริง ดังน้ัน ในทางกลับกันส่ิงท่ีนักลงทุนต้อง

วิเคราะห์ก่อนการพิจารณาในเรื่องอัตราผลตอบแทน และการ

กำาหนดนโยบายการลงทุน ได้แก่ การสำารวจข้อจำากัดการ

ลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของผู้ลงทุน.

   

บเดือนมีนาคมที่มีวันสตรีสากล ซึ่งทั่ว

โลกให้ความใส่ใจผู้หญิงมากขึ้น และ

เนื้อหาใจความหลักของวันที่ 8 มีนาคม

ทุกปี คือการดูแลและส่งเสริมคุณภาพผู้หญิง

ในทุกๆ ด้านให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการหันมาเอก

เซอร์ไซส์ ที่แม้จะมีให้เลือกหลายประเภท แต่

ทว่าการเล่นโยคะของคุณสาวๆ ทุกเพศทุกวัย

ที่รักตัวเอง ไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องเสริมสร้างความ

แข็งแรง แต่ยังเป็นการดูแลสุขภาพจิตให้สงบ

เยือกเย็นขึ้น เพราะผู้หญิงทุกวันนี้ นอกจาก

ทำางานนอกบ้านแล้ว หน้าที่ของการเลี้ยงดู

ลูกๆ ให้มีสุขภาพดีและเป็นเด็กดี ยังเป็นสิ่งที่

ต้องทำาควบคู่กันไป เมื่อผู้หญิงต้องทำางานหลาย

อย่าง หรือสวมหมวกหลายใบ ก็อาจทำาให้เกิด

ความเครียดสะสมได้ ดังนั้น การออกกำาลังกาย

ก็ถือว่าเป็นการสร้างความผ่อนคลายรูปแบบ

หนึ่ง เช่น การฝึกโยคะท่า “สุริยะนมัสการ” 

อยู่บ้าน หรือในช่วงที่ออกพักผ่อนตามสถาน

ที่ต่างๆ ก็สามารถสร้างผ่อนคลายให้กับสุภาพ

สตรี จากการปฏิบัติภาระหน้าที่ต่างๆ ในชีวิต

ประจำาวันได้

“คุณเก๋-ณัฏฐ์ธนิน คุณาธนาฒย์” ครู

สอนโยคะไพรเวต ให้ข้อมูลว่า “โยคะที่คุณ

สาวๆ สามารถทำาได้ทุกวันและตัวเองก็ทำาทุก

วันนั้น ขอแนะนำา “โยคะท่าสุริยะนมัสการ” 

หรือที่รู้จักกันดีว่า “ท่าไหว้พระอาทิตย์” ซึ่ง

เป็นท่าโยคะที่ประกอบด้วยกันทั้งหมด 8 ท่า 

หรือ 8 เซต ซึ่งสามารถทำาได้ทุกวันทั้ง 8 เซต 

เนื่องจากเป็นท่าโยคะที่ออกแบบมาให้ฝึกต่อ

รั

ฝึกโยคะช่วยกล้ามเนื้อยืดหยุ่น-แข็งแรง

เสริมคุณภาพชีวิตสร้างสุขภาวะผู้หญิง

her” ที่จะนำาภาพวาดของศิลปินหญิงจากทั่วโลกมาเป็นสื่อเพื่อส่ง

เสริมสิทธิเสรีภาพ และการมีสิทธิ์มีเสียงของผู้หญิงในสังคม โดย

แฟนคริสปี้ ครีม สามารถเป็นกระบอกเสียงและร่วมเป็นส่วน

หนึ่งในการบอกต่อกิจกรรมนี้ ได้ เพียงกดติดตามอินสตาแกรม 

:KrispykremeThailand พร้อมแชร์คลิปสตอรี่ไฮไลต์ในหัวข้อ Hear 

from her ให้เพื่อนอย่างน้อย 1 คนรับสิทธิ์พิเศษ! เมื่อซื้อโดนัทชนิด

ใดก็ได้ จำานวน 2 ชิ้นขึ้นไป รับโดนัทออริจินัล เกรซ จำานวน 2 ชิ้น 

ทันที (เพียงโชว์ภาพการร่วมกิจกรรมต่อพนักงาน) ตั้งแต่วันนี้–14 

มีนาคม 2565 ณ ร้านคริสปี้ ครีม สาขาใกล้บ้านคุณ (ยกเว้นสาขา

สนามบินฯ, คาร์ท, ฟู้ดทรัค และบ็อกซ์ช็อป และจำากัดเพียง 200 

สิทธิ์/วัน) ...•

ขาช็อบต้องไม่พลาดกับ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา 

ไลฟ์สไตล์มอลล์วิถี

คนเมือง ใจกลาง

ถนนรัชดาฯ จัด

พาเหรดโปรโมชั่น                  

มีนา.นี้มีแต่ให้ 

เอาใจนักช็อปกับ

แคมเปญ “The 

Street March 

More Promotion” 

ช็อปมาก ได้มาก 

ยกความสุขมา

ตอบแทนลูกค้า 

เพียงเข้ามาใช้จ่าย

ภายในศนูยก์ารคา้ฯ                    

ก็สามารถนำาใบ

เสร็จมาแลกรับของ

สมนาคุณสุดคุ้ม

ค่า ไม่ว่าจะเป็น Gift Voucher จากร้านอาหารชั้นนำาภายในศูนย์

การค้าฯ หรือสินค้าพรีเมียมที่เตรียมมาเป็นพิเศษให้กับลูกค้าเดอะ   

สตรีท รัชดา และสมาชิก เดอะ สตรีท พอยท์ โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ 

ถึง 31 มีนาคม 2565 ...•

รายนี้สำาหรับสายสุขภาพ “ซังซัง” นมถั่วเหลืองคั้นสด 

น้ำาตาลน้อยกว่า 2% จัดโปรโมชั่นพิเศษลดแรงต่อเนื่อง ให้กับ

ลูกค้าที่ซื้อนมถั่วเหลืองซังซัง 

จำานวน  2 ลัง ในราคาเพียง 

500 บาทเท่านั้น จากราคา

ปกติ 600 บาท (นมถั่วเหลือง

ซังซัง ขนาด 300 มล. 1 ลัง 

บรรจุ 36 กล่อง) สั่งซื้อได้

ทาง https://bit.ly/3skC2nn 

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วัน

นี้ถึง 25 มี.ค.65 ...•

เติมสีสันความ

สนุกให้กับทริปซัมเมอร์นี้

ที่ ศูนย์การค้าเมกาบางนา 

ศูนย์การค้าที่จะทำาให้ทุกๆ 

วัน เป็นวันพิเศษสำาหรับคน

พิเศษเช่นคุณ ชวนสายเท่ียว 

สายลุย สายแคมป์ เตรียม

พร้อมความสนุกกับทุกทริปรับ

IVEA SUN LIP CARE SPF30 ตัว

ช่วยฟื้นบำารุงริมฝีปากแห้งคล้ำาจาก

แสงแดด ศัตรูตัวร้ายอีกหนึ่งอย่างที่

ต้องระวังของสาวๆ เป็นลิปมันกันแดด ซึ่ง

แตกต่างจากลิปมันตัวอื่นไปด้วย 3 สิ่ง นั่น

ก็คือ SPF 30 ซึ่งถือว่าเป็นค่า SPF ที่มี

ประสิทธิภาพในการป้องกันแสงแดดสูง! จึง

เป็นตัวช่วยหลักในการปกป้องริมฝีปากของ

คุณสาวๆ ไม่ให้ดำาคล้ำาจากแสงแดดได้แบบ

สบายๆ สารสกัดจากน้ำามันดอกทานตะวัน 

(Sunflower Oil) เป็นสารสกัดที่มีฤทธิ์ช่วย

N

ซัมเมอร์ ในงาน “เมกา ซัมเมอร์” ณ โซนแฟช่ัน แกลอเรีย ช้ัน 1 

ระหว่างวันท่ี 9-23 มีนาคม 2565 พบกับอุปกรณ์สำาหรับการท่อง

เท่ียว หรือเส้ือผ้า กระเป๋าเป้ ถุงเท้า รองเท้า หมวก แว่นตา กระเป๋า

เดินทาง จากแบรนด์ดังท่ีพร้อมใจกันมอบส่วนลดสูงสุดถึง 70% อาทิ 

APRILPOOLDAY, ELEMENT  72, HYBRID, KEEN, KT OPTIC 

TIMBERLAND, MUAK, NIXON, OAKLEY, ROVE, STANLEY, THE 

ADJECTIVE และ YETI นอกจากน้ี เมื่อซ้ือสินค้าภายในงาน สามารถ

นำาใบเสร็จท่ีมีตราประทับมาสะสมคะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส ได้ท่ี

เคาน์เตอร์แลกรับของสมนาคุณ ช้ัน 1 ...•

เช่นเดียวกับ ศูนย์การค้าแพลทินัม เอาใจลูกค้านักช็อป         

จัดแคมเปญ Platinum Clearance Sale 2022 เซลล้างสต๊อกลด

กระหน่ำาในรอบปี อาทิ สินค้าเสื้อผ้าแฟชั่น ราคาเริ่มต้น 100 

บาท, ซื้อ 1 แถม 1, ซื้อสินค้าชิ้นเดียวในราคาส่ง สุดเซอร์ไพรส์

กับโปรโมชั่นไฮไลต์ ไม่ซ้ำากันในแต่ละวัน จากร้านค้าที่ร่วมรายการ 

จัดรายการทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 

เริ่ม 11 มี.ค.–3 เม.ย. ศกนี้ ณ 

บริเวณชั้น 6 ศูนย์อาหาร โซน 2 

ศูนย์การค้าแพลทินัม นอกจาก

นี้ยังได้มอบโปรโมชั่นพิเศษ             

จอดรถฟรี! 2 ชั่วโมง ให้ลูกค้าได้

ช็อปกันเพลินๆ ตลอด 2 เดือน (1 

มี.ค.–30 เม.ย) ติดตามโปรโมชั่นที่

น่าสนใจจากร้านค้าต่างๆ ได้ใน

ช่องทาง Facebook : Platinum 

Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น 

มอลล์ ...•

มาอีกแล้ว ไข่หวานบ้านซูช ิ

พบกับโปรฯ เด็ดเดือนมีนาคม 65 

กับเมนูสุดพิเศษ ข้าวหน้าแซลมอนซอสไซเกียว เนื้อแซลมอนชิ้น

หนาย่างแบบเผาไฟ ละมุนลิ้นสุดๆ ราดด้วยซอสไซเกียวรสหอม

หวานจากมิโซะ

และสาเก ทานคู่

ไข่แดงดองซีอิ๊ว

สูตรพิเศษ (เฉพาะ

ไข่หวานบ้านซูชิ

เท่านั้น) ที่สุดแห่ง

ความลงตัว จาก

ร้านไข่หวานบ้าน

ซูชิ มาในราคาสุด

คุ้มเพียง 130 บาท

เท่านั้น!!! …. (มี

เฉพาะสาขาที่ร่วม

รายการเท่านั้น) ...•

อยากสร้างบ้านใหม่ มาที่เดียวได้ครบ “งานรับสร้างบ้าน

และวัสดุ FOCUS 2022” พิเศษกว่านี้ ไม่มีอีกแล้ว “งานรับสร้าง

บ้านและวัสดุ FOCUS 2022” งานที่รวบรวมบริษัทรับสร้างบ้าน

ชั้นนำา บริการแบบครบวงจร ทั้งนวัตกรรมการสร้างบ้าน แบบ

บ้านดีไซน์ใหม่ กว่า 1,000 แบบ ราคาตั้งแต่ 1-100 ล้านบาท 

จากผลงานบริษัทรับสร้างบ้านชั้นนำาที่รวมไว้มากที่สุดในงาน

เดียว 5 วันเท่านั้น กับข้อเสนอสุดปัง จองปลูกสร้างบ้านภายใน

งานนี้ ลุ้นรับทองคำาแท่ง มูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท และ

ลงทะเบียนวันนี้ รับฟรี e-book แบบบ้านนวัตกรรมใหม่พร้อม                            

แปลน ปี 2022 พร้อมคูปองส่วนลด 10,000 บาท พร้อม

สานฝันบ้านหลังใหม่รับปีเสือใน “งานรับสร้างบ้านและวัสดุ                                                      

FOCUS 2022” เริ่ม 30 มี.ค.-3 เม.ย.65 นี้ ที่อิมแพ็ค ฮอลล์ 8 

เมืองทองธานี ... •

ปิดท้ายด้วย ไฮเซ่นส์ ฉลองความสำาเร็จยอดขายอันดับหนึ่ง

เดินหน้าจับมือช้อปปี้ ต่อยอดความสำาเร็จในมหกรรม Shopee 

3.15 Consumer Day  มหกรรมช็อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ ที่จัดขึ้นเพื่อคืน

กำาไรให้กับนักช็อปในช่วงต้นปี ระหว่างวันที่ 4-15 มีนาคมนี้ ด้วย

ส่วนลดสูงสุดถึง 60% โค้ดลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท และสิทธิ

ความคุ้มค่าอีกมากมายจาก ShopeePay อีกทั้งยังมีไฮไลต์ดีลเด็ด

อีกมากมายที่ห้ามพลาด ติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นเด็ดสุดคุ้ม

จากไฮเซ่นส์ได้ที่ร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์ Hisense Official Store 

บน Shopee Mall หรือคลิก https://shopee.co.th/hisense_

official_shop ...•

เนื่องกัน ที่สามารถช่วยทั้งสร้าง

ความยืดหยุ่นและเพิ่มความแข็ง

แรงให้ร่างกาย รวมถึงช่วยกระชับ

หน้าท้อง ช่วยเรื่องระบบย่อย

อาหารได้ ทั้งนี้ หลักการฝึกโยคะ

ท่าสุริยะนมัสการนั้น แนะนำาว่า

ให้ฝึกแบบ 1 ลมหายใจต่อ 1 ท่า 

หรือ 1 เซต ทั้งนี้ หากท่าไหนที่เรา

รู้สึกว่าทำาแล้วรู้สึกตึงๆ ที่ร่างกาย 

ก็ให้ตึงนิ่งในท่าดังกล่าวให้นานพอ

สมควร กระทั่งเริ่มรู้สึกว่าเราสบาย

ขึ้น จึงค่อยเปลี่ยนไปฝึก

ในท่าต่อไป สำาหรับ

ผู้เริ่มฝึกท่าโยคะ

สุริยะนมัสการ

เป็นครั้งแรก 

แนะนำาให้

ฝึกในแต่ละ

ท่า โดยการ

นับลมหายใจ

จาก 5-4-3-2-

1 แล้วจึงค่อย

เปลี่ยนท่า หรือ

ฝึกท่าดังกล่าวจน

เกิดความเคยชิน จึงจะ

สามารถฝึกบริหารท่าโยคะดัง

กล่าวให้เหลือเพียง 1 ท่าต่อ 1 ลมหายใจได้นั่นเอง

โยคะท่าสุริยะนมัสการ ท่าที่ 1 คือ “ท่าสัมมาทิฐิ” 

ต่อด้วยท่าที่ 2 อย่าง “ท่าพระจันทร์เสี้ยว” ซึ่งเป็นท่ายืด

แขน ช่วยยืดกระดูกสันหลังขึ้น เข้าสู่ท่าที่ 3 อย่าง 

“ท่า Low lounge” หรือท่าแอ่นหลัง ส่วนท่าที่ 4 

คือ “ท่ากระดาน” ซึ่งคล้ายกับการทำาท่าแพลง

กิ้ง ประโยชน์ของโยคะท่านี้ จะช่วยสร้างความ

แข็งแรงให้หน้าท้อง แขน และช่วยกระชับต้น

แขนไม่ให้หย่อนคล้อย ไล่มาถึงท่าที่ 5 อย่าง 

“ท่าจุดสัมผัส” ซึ่งเป็นการสร้างความยืดหยุ่น

บริเวณหลังและก้น 

ส่วนโยคะท่าสุริยะนมัสการท่าที่ 6 คือ 

“ท่าสุนัขเหยียดลง” ประโยชน์ของท่านี้จะช่วย

กระชับน่องขาให้แข็งแรง และช่วยทำาให้ระบบลำาไส้

ทำางานได้ดียิ่งขึ้น ท่าที่ 7 คือ “ท่างู” ปิดท้ายกันที่ท่า

ที่ 8 คือ “ท่า Warrior one” ประโยชน์ของท่านี้จะช่วยยก

กระชับสะโพก ยืดน่องขาด้านหลัง และยืดเอ็นร้อยหวาย 

ทำาให้ข้อเท้าเพิ่มความยืดหยุ่น ช่วยให้ก้าวเดินได้เป็นอย่างดี

“ทั้งนี้ ประโยชน์ของการเล่นโยคะนั้น เราจะเห็นว่า

คนทุกเพศทุกวัย รวมถึงเซเลบริตี้ในต่างประเทศเองก็นิยม

ออกกำาลังกายด้วยการฝึกโยคะ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุล

กันของร่างกายและไลฟ์สไตล์การดำาเนินชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่

โยคะจะทำาให้ร่างกายเกิดความยืดหยุ่น แต่ยังเป็นการออก

กำาลังกายที่ทำาให้เราหันกลับมาโฟกัสที่ร่างกายของเรามาก

ขึ้น เพราะผู้หญิงแต่ละคนก็มักจะมีหน้าที่แตกต่างกันออก

ไป เช่น บางคนทั้งเลี้ยงลูก และต้องทำางานประจำา กระทั่ง

ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง แต่โยคะทำาให้คุณหันมาดูแลตัวเองได้

อย่างง่ายๆ เพราะสามารถฝึกได้ทุกที่ทั้งที่บ้าน หรือแม้วัน

หยุดที่เราไปเที่ยวพักผ่อนตากอากาศ ก็สามารถเล่นได้ ที่

สำาคัญขณะที่เราฝึกโยคะ ทำาให้เราฝึกลมหายใจได้ยาวนาน

ขึ้น นั่นจะช่วยทำาให้เลือดลมไหลเวียนดี เมื่อเลือดลมไหน

เวียนดี ฮอร์ โมนก็จะดีและผิวพรรณของเราก็จะดีเช่น

เดียวกัน นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยสแกนร่างกาย เช่น 

ร่างกายของเราซีกไหน ที่มีปัญหาเจ็บปวดอะไรบ้าง หรือ

มีอาการผิดปกติของกล้ามเนื้อน่องที่ตึงหรือเปล่า พูดง่ายๆ 

ว่าเป็นการ ช่วยหาสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

นั่นเอง ที่สำาคัญหลังฝึกโยคะทำาให้ผ่อนคลายและรู้สึกคลาย

เครียดได้ดี”.

รักษาความชุ่มชื้นให้กับริมฝีปาก ป้องกันการติดเชื้อทาง

ผิวหนัง และช่วยฟื้นบำารุงริมฝีปากที่แห้งคล้ำาดำาเสีย

เนื่องจากมีปริมาณมีวิตามินอีสูง บีแวกซ์ (Beeswax) 

หรือ “ไขผึ้ง” ตัวช่วยบำารุงให้ริมฝีปากเนียนนุ่ม และคง

ความชุ่มชื้นได้ยาวนาน.

ก่
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับวันจันทร์

พุทธศักราช ๒๕๓๑ ทรงคิดค้น “เกษตรทฤษฎีใหม่” 
เพื่อเป็นทางเลือกให้ราษฎรสามารถพึ่งตนเองได้อย่าง
เข้มแข็ง หลักการคือ ใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยแบ่งที่ดินออกเป็น ๔ ส่วน สำาหรับแหล่งน้ำา นาข้าว 
ไร่ สวน และที่อยู่อาศัย

เกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งออกเป็น ๓ ขั้น
๑) เป็นการพึ่งตนเอง ใช้ที่ดินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ๒) รวมกลุ่มกันเป็น
สหกรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิต ๓) ประสาน

ความร่วมมือกันให้กลายเป็นภาคธุรกิจ
พุทธศักราช ๒๕๓๒ ทรงริเริ่มโครงการ

นี้ ณ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา จังหวัด
สระบุรี เป็นแห่งแรก

พุทธศักราช ๒๕๔๐ ประเทศไทย
ประสบปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำา จึง
ทรงนำา “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ที่มีพระราชดำาริไว้เมื่อ

พุทธศักราช ๒๕๑๗ อันมีคุณลักษณะ 
๓ อย่าง คือ ความพอประมาณ ความ
มีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 

การนำาปรัชญานี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิต
จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและ
ทรัพยากรบุคคลอย่างมั่นคง ยั่งยืน 

และสงบสุข

โปรดให้จัดตั้งมูลนิธิราชประชานุ
เคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้น 

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช 
๒๕๐๕ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่
ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์
วาตภัยและอุทกภัย ที่แหลม

ตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทำาให้สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

เป็นจำานวนมาก

พระราชทานพระราชทรัพย์และ
ช่วยเหลือราษฎรโดยเร่งด่วน

โปรดเกล้าฯ ให้สร้างโรงเรียนประชาบาลที่ถูกพายุ
แฮเรียตพัดเสียหาย ๑๒ โรงเรียน ใน ๒ จังหวัด
ภาคใต้ พระราชทานชื่อว่า “โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์” จากลำาดับที่ ๑ ถึง ๑๒ ตามลำาดับ ใน

ระยะต่อมาได้เพิ่มขึ้นถึง ๕๘ แห่ง

พุทธศักราช ๒๕๓๑ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง
มูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบภัย
พิบัติที่ต้องการความรวดเร็วทันเหตุการณ์ และ

การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิชัยพัฒนา จะเน้นกิจกรรม
เพื่อการพัฒนาที่ไม่ซ้ำาซ้อนกับ
โครงการของรัฐ แต่จะพยายาม
สนับสนุน ส่งเสริม และประสาน
งานให้โครงการต่างๆ เกิดความ
สมบูรณ์ และสามารถดำาเนินการ
ได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับ

สถานการณ์

ทรงประดิษฐ์กังหันชัย
พัฒนา สำาหรับเติม

ออกซิเจนในน้ำาเพื่อบำาบัด
น้ำาเสีย ซึ่งสมาพันธ์นัก
ประดิษฐ์นานาชาติได้

ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล ใน
ฐานะที่ทรงสร้างนวัตกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งประดิษฐ์
รายการแรกที่ได้รับสิทธิบัตร              

จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา กระทรวงพาณิชย์

โปรดให้ตัดถนนขึ้นรวม ๑๒ สาย ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ อันแสดงถึงสาย
พระเนตรอันกว้างไกล โดยเริ่มต้นโครงการในพุทธศักราช ๒๕๑๔

เมื่อทรงครองราชย์ครบ ๒๕ ปี โปรดให้สร้าง
ถนนรัชดาภิเษก (วงแหวนรอบใน) และเมื่อ
ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี โปรดให้สร้างถนน
กาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก) รวม
ถึงสร้างโครงข่ายจตุรทิศ ทิศเหนือ-ทิศใต้ 
และทิศตะวันออก-ทิศตะวันตก เพื่อรองรับ
ปริมาณการจราจรที่นับวันจะหนาแน่นใน
กรุงเทพมหานคร อำานวยความสะดวกใน

การเลี่ยงใจกลางเมือง

ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม เป็นเส้นทางบรรทุกสินค้าจากโรงงานอุตสาหกรรม
สมุทรปราการ เชื่อมท่าเรือคลองเตย การเชื่อมโยงของถนนเหล่านี้ช่วยแก้ปัญหา

จราจร เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมตราบปัจจุบัน
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9กีฬา

กฟผ.-ส.เปตองฯ จัดการกุศลเฟ้นหาทีมชาติ  

กรุงเทพฯ • นายไกรสีห์ กรรณสูต นายกสมาคมกีฬาเปตองแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) ร่วมกับสมาคมกีฬาเปตองฯ เตรียมจัดการแข่งขันเปตองการ

กุศล “อีแกท เปตอง แชมเปียนชิพ” ครั้งที่ 1 ประจำาปี 2565 ชิง

ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภททีมชาย 2 คน ทีมหญิง 2 

คน ทีมเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี และทีมวีไอพี 2 คน ที่สนามมูลนิธิ

เพื่อพัฒนากีฬาเปตอง ซอยรามคำาแหง 9 เขตวังทองหลาง กทม. วันที่ 

2-3 เม.ย.2565 เพื่อหารายได้เป็นสาธารณะกุศล มอบให้มูลนิธิสายใจ

ไทย และมูลนิธิเพื่อพัฒนากีฬาเปตอง อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนากีฬา

เปตองของไทย ตามโครงการพัฒนากีฬาเปตองสู่ความเป็นเลิศ ทั้งนี้ 

การแข่งขันภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไววัสโค

วิด-19 ของ ศบค.อย่างเคร่งครัด สำาหรับการจัดแข่งขันเปตองการ

กุศล “อีแกท เปตอง แชมเปียนชิพ” ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นาย

บุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.เป็นประธานคณะกรรมการ

อำานวยการจัดแข่งขัน และมีนายไกรสีห์ กรรณสูต เป็นประธานคณะ

กรรมการจัดแข่งขัน โดยทีมที่ผ่านเข้าถึงอันดับ 1-8 ของรายการนี้ทุก

ประเภท ยกเว้นทีมวีไอพีจะได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬา

ทีมชาติไทย ประจำาปี 2565 อีกด้วย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันดูราย

ละเอียดการสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาเปตองฯ หรือ 

https://www.petanquethai.org หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ร.ต.ปรารภ 

ทองประเทศ 08-1308-1661 จนถึงวันที่ 25 มี.ค. เวลา 17.00 น. 

และจับสลากแบ่งสายในวันที่ 29 มี.ค.นี้      

‘ลัลนา’ เข้าตัดเชือกเดี่ยว-ทะลุชิงหญิงคู่

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ เก็บคะแนน

สะสมอันดับเยาวชนโลก ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 1 

รายการใหญ่ของเยาวชน “ไอทีเอฟ จูเนียร์ เกรด 1” ณ ศูนย์พัฒนา

กีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 

ประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองฯ “รวงข้าว” ลัลนา ธาราฤดี ในวัย 

17 ปี เป็นมือวาง 2 ของรายการ และมือ 69 เยาวชนโลก ชนะ เวโร

นิกา อีวาลด์ วัย 16 ปี จากโปแลนด์ มือวาง 9 และมือ 137 เยาวชน

โลก 2-0 เซต 6-4, 6-1 ลัลนาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบ เทย์ลาห์ 

เพรสตัน มือวาง 3 จากออสเตรเลีย ที่ชนะ วิเวียน หยาง มือวาง 10 

จากนิวซีแลนด์ 6-3, 6-0 ส่วนประเภทหญิงคู่ รอบรองฯ “รวงข้าว” 

ลัลนา ธาราฤดี และหยู หยุนลี่ จากไต้หวัน เป็นคู่เต็ง 3 ช่วยกันเอา

ชนะ เปาลา เคมบราญอส จากสวิตเซอร์แลนด์ และโจ ลีน ซอว์ จาก

มาเลเซีย 2-0 เซต 6-2, 6-1 ทำาให้คู่ของลัลนาได้เข้าชิงชนะเลิศกับ 

ชาร์ล็อตต์ เคมเปนาเออร์ส-ปอซ และเทย์ลาห์ เพรสตัน คู่เต็ง 1 จาก

ออสเตรเลีย ที่ตัดเชือกชนะ ฮายุ คิโนะชิตะ และโฮโนกะ อุเมดะ จาก

ญี่ปุ่น 6-0, 6-3 ขณะที่ “ต้นไม้” ธนภัทร นิรันดร นักหวดหนุ่มไทย วัย 

18 ปี ผนึกกำาลังกับ เจเรมี จิน จากออสเตรเลีย ในฐานะคู่มือวาง 1 

เอาชนะ ฟิลิป อัปล์เทาเออร์ และสเตพาน มรูเซ็ก คู่มือวาง 4 จาก              

สาธารณรัฐเช็ก 2-0 เซต 6-1, 6-3 คู่ของ “ต้นไม้” เข้าชิงชนะเลิศ

กับ ฮายาโตะ มัตสึโอกะ จากญี่ปุ่น และอิวาน โซดาน จากโครเอเชีย 

คู่มือวาง 2 ที่ชนะคู่มือวาง 3 อายุช พัธ จากสหรัฐ และอมัน ดาฮิยา 

จากอินเดีย 6-2, 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-5.

ปอเช็ตติโนเซ็งผู้ตัดสินทำาปารีสร่วง

มาดริด • เมาริซิโอ ปอเช็ตติโน กุนซือปารีส แซงต์-แชร์กแมง 

บอกว่า การที่ผู้ตัดสินไม่ให้ฟาวล์ในจังหวะทำาประตูแรกของ คาริม 

เบนเซมา ให้กับ เรอัล มาดริด นั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญที่ทำาให้ทีม

ใหญ่จากปารีสต้องกระเด็นตกรอบยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก

ปารีส แซงต์-แชร์กแมง นั้นมีประตูรวมนำาอยู่ใน 2-0 ก่อน

ที่เบนเซมาจะยิงประตูแรกของเขาหลังผ่าน 1 ชั่วโมงแรกที่ซาน

ติอาโก เบอร์นาเบว ก่อนที่เบนเซมาจะซัดแฮตทริกพาเจ้าบ้าน

ชนะไป 3-1 รวมผล 2 แมตช์ เรอัล มาดริด ชนะไป 3-2 ในการ

แข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย

เมาริซิโอ ปอเช็ตติโน ผู้จัดการทีมปารีส แซงต์-แชร์กแมง 

ออกอาการหัวเสีย โดยบอกว่าจังหวะทำาประตูแรกของเบนเซมา

นั้นจะเป็นการทำาฟาวล์ จิอันลุยจิ ดอนนารุมมา ผู้รักษาประตูของ

ทีมเยือนจากมาดริดมากกว่า 

“อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆ เลย จังหวะที่เป็นประตูแรก

ของมาดริดนั้นเป็นการทำาฟาวล์ใส่ดอนนารุมมา และนั่นเป็นการ

เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างของแมตช์นี้” ปอเช็ตติโนกล่าว “มัน

เป็นเรื่องยากที่จะไม่พูดถึงความผิดพลาดครั้งใหญ่ของผู้ตัดสิน ซึ่ง

ผมไม่เข้าใจและจะไม่ให้อภัย”

“ผมไม่เข้าใจว่าทำาไมจังหวะนั้นผู้ตัดสินไม่เรียกดูวีเออาร์ (วิดีโอ

ช่วยตัดสิน) จากนั้นเป็นต้นมาทุกอย่างในสนามก็เปลี่ยนไป ผู้เล่นของเรา

อารมณ์เสีย แม้ว่าเราต้องยอมรับว่าพวกเราก็ทำาผิดพลาดด้วยเช่นกัน”

ทางด้านเบนเซมา กองหน้าชาวฝรั่งเศสก็ออกมายืนยันอย่าง

ชัดเจนว่า เขาไม่คิดว่าเป็นการทำาฟาวล์ในจังหวะที่ดอนนารุมมาเตะ

พลาดเองจากจังหวะที่โดนกดดัน “ไม่แน่นอน นั่นไม่ใช่การทำาฟาวล์” 

เบนเซมากล่าวกับอาร์เอ็มซีสปอร์ต “ผมพยายามกดดันเขา แล้วเขา

รอจังหวะแล้วก็เสียบอลง่ายๆ”

ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ยังคงตามหาแชมป์ยูฟ่า แชมเปียนส์

ลีกสมัยแรก และตำาแหน่งผู้จัดการทีมของปอเช็ตติโนก็เริ่มสั่นคลอน 

ถึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นจ่าฝูงของลีกสูงสุดของฝรั่งเศส โดยทิ้งอันดับ 

2 ถึง 13 คะแนน

“ช่วงเวลาที่เหลือของฤดูกาลจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำาบาก 

มากๆ” ปอเช็ตติโน ผู้จัดการทีมชาวอาร์เจนตินากล่าวยอมรับ โดย

ในปี 2019 สมัยที่คุมท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ก็เข้าไปแพ้ลิเวอร์พูลใน

แมตช์ชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก

“แชมเปียนส์ลีกเป็นเป้าหมายของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง มา

หลายปีแล้ว พวกเราทุกคนต่างรู้ดี และพวกเราก็รู้ดีว่าบรรดาแฟนๆ 

ตลอดเดือนมีนาคมท่ัวโลกจะมีเรียกร้องยุติ

ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับผู้หญิงและรณรงค์เรื่อง

ความเท่าเทียมทางเพศเนื่องในวันสตรีสากล วันท่ี 

8 มี.ค.ของทุกปี ด้านสหประชาชาติกำาหนดเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development 

Goals-SDGs) ในข้อ 5.2 ระบุให้การขจัดความ

รุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิงท้ังในท่ีสาธารณะและ

พ้ืนท่ีส่วนตัวเป็นเป้าหมายท่ีประเทศต่างๆ ต้องให้

ความสำาคัญขับเคลื่อนทำาให้บรรลุเป้าหมาย

ส่วนองค์การอนามัยโลกยืนยันความรุนแรง

ต่อผู้หญิงเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและสิทธิมนุษยชนท่ีสำาคัญ ซ่ึงผู้

กระทำาและผู้ถูกกระทำาส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัว คนใกล้ชิด ทัศนคติ

ของสังคมท่ีมองว่าความรุนแรงในบ้านเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เอ้ือต่อการ

แก้ปัญหา ในขณะเดียวกันพบผู้หญิงถูกทำาร้ายในครอบครัวเพ่ิมข้ึนจาก

สถานการณ์โควิด-19 ผลพวงเศรษฐกิจฝืดเคือง คนตกงาน มีภาระหน้ี

สิน เครียดสะสม  

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขับ

เคลื่อนงานด้านสิทธิพ้ืนฐานผู้หญิงผ่านยุทธศาสตร์สุขภาวะผู้หญิง ท้ัง

การเข้าถึงบริการสุขภาพและการปกป้องคุ้มครองตนเองให้รอดพ้นจาก

ความรุนแรงทุกมิติ วันสตรีสากลปีน้ี สสส. ร่วมกับ โครงการพัฒนาแห่ง

สหประชาชาติ (UNDP) ประจำาประเทศไทย เปิดพ้ืนท่ีให้คนรุ่นใหม่สมัคร

ร่วมกิจกรรม แสดงความคิดเห็น และเสนอทางออกปัญหาการรุนแรงทาง

เพศผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.นับเราด้วยคน.com โดยจะจัดกิจกรรม

ปลายเดือนมี.ค.-เม.ย.น้ี 

นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำานวยการ

สำานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข

ภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ผลักดันสิทธิของผู้

หญิง เราเน้นกลุ่มผู้หญิงท่ีมีลักษณะทางกายภาพ

หรือวัฒนธรรมเฉพาะท่ีเป็นชายขอบ ได้แก่ ผู้หญิง

พิการ ผู้หญิงมุสลิม ผู้หญิงชาติพันธ์ุ และกลุ่มผู้

หญิงท่ีด้อยโอกาสหรือถูกเลือกปฏิบัติ ได้แก่ ผู้หญิง

ต้องขัง ผู้หญิงบริการ และผู้หญิงรักผู้หญิง

เมื่อวิเคราะห์ช่องว่างในการพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้

หญิงกลุ่มเฉพาะ/ชายขอบหรือด้อยโอกาส พบว่า ผู้หญิงเป็นกลุ่มประชากร

ท่ีเผชิญความเหลื่อมล้ำาในสังคมสูงจากอคติทางเพศท่ีฝังในระบบคิด ติดอยู่

ในจารีต และการปฏิบัติในวัฒนธรรมจนส่งผลต่อสุขภาวะผู้หญิง ทำาให้เข้า

ไม่ถึงโอกาสทางสังคม เศรษฐกิจ และอำานาจการตัดสินใจในเรื่องส่วนตัว 

ครอบครัว และนโยบายสาธารณะท่ีกำาหนดชะตาชีวิต

อ้างอิงตามสถิติ พบว่า ผู้หญิงไทยถูกละเมิดทางเพศ ถูกกระทำา

ความรุนแรงทางร่างกายหรือจิตใจไม่น้อยกว่า 7 คน/วัน และมีสถิติผู้หญิง

ท่ีเข้ารับการบำาบัดรักษาแจ้งความร้องทุกข์ปีละ 30,000 คน ขณะท่ีรายงาน

ของสำานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ 

(UNODC) พบว่า กว่าร้อยละ 87 ของคดีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ                    

ไม่เคยถูกรายงาน

นางภารณีกล่าวต่อว่า จากการสำารวจพบความชุกของความรุนแรง

ต่อผู้หญิงและบุคคลในครอบครัว เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 34.6 ในปี 2560 เป็น

ร้อยละ 42.2 ในปี 2563 ประเภทความรุนแรงสูงสุดคือ ความรุนแรงทาง

ด้านจิตใจ คิดเป็นร้อยละ 32.3 รองลงมา ความรุนแรงทางร่างกาย ร้อยละ 

9.9 และความรุนแรงทางเพศร้อยละ 4.5 เนื่องในวันสตรีสากล สสส. หวัง

ว่า นอกจากส่งเสริมสิทธิและความเสมอภาคของสตรีแล้ว ทุกภาคส่วนควร

ร่วมกันลดและขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงทุกรูปแบบ ท้ังความรุนแรงใน

ครอบครัว การข่มขืน ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติ 

มีความเชื่อว่า ความเป็นธรรมทางสุขภาพ เป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนา และ

ทำาให้คนในสังคมอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมท่ีเท่าเทียม

สสส. สนับสนุนทุนทำางานด้านสุขภาวะผู้หญิง เน้นลดความรุนแรง

ในครอบครัว ปัญหาสำาคัญต่อสุขภาวะผู้หญิงให้กับองค์กรภาคประชา

สังคมต่างๆ อาทิ สมาคมเพศวิถีศึกษา มูลนิธิเพื่อนหญิง มูลนิธิหญิงชาย

ก้าวไกล มูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม เป็นต้น รวมถึงหนุน

หน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการเดินหน้าโครงการต่างๆ ท้ังพัฒนาองค์ความ

รู้ และหลักสูตรแก้ปัญหา พัฒนาพ้ืนท่ีนำาร่องระบบงานสหวิชาชีพเพื่อการ

จัดการกรณีปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง และความรุนแรงในครอบครัว ท่ี

ครบวงจร รวมถึงสร้างพ้ืนท่ีปลอดภัยนำาร่องในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่างๆ 

รวมถึงงานสื่อสารสาธารณะผ่านเพจ Free From Fear เพจเมืองปลอดภัย

เพื่อผู้หญิง Safe Cities for Women Thailand สร้างความตระหนักและไม่

เพิกเฉยต่อปัญหา

นางสาววรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ 

นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพ

ชายแดนใต้ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ความไม่

สงบในพ้ืนท่ีทำาให้ผู้หญิงต้องเผชิญปัญหาถูก

ลิดรอนสิทธิ ไม่มีส่วนร่วมระดับกลไกของรัฐ

หรือระดับการเมืองท้องถ่ิน ถัดมาสถานการณ์

โควิดทำาให้ความรุนแรงในครอบครัวสูง การ

หย่าร้างเพ่ิมข้ึน โดยกรณีเหล่าน้ีถูกมองว่าเป็น

เรื่องในครอบครัว คนนอกไม่ควรยุ่ง ขณะท่ีมีผู้

หญิงจำานวนมากกล้าหาญไปขอความยุติธรรมจากหน่วยงาน แต่จะถูกบอก

ว่าให้อดทน แล้วยังมีการไม่ยอมรับให้ผู้หญิงเป็นผู้นำา ท้ังท่ีในพ้ืนท่ีผู้ชาย

น้อยลงเสียชีวิตในเหตุการณ์ความไม่สงบ หลบหนีกระบวนการยุติธรรม 

หรือเจอคดียาเสพติด ไม่ให้โอกาสผู้หญิงร่วมตัดสินใจ จากปัญหาท่ีเพ่ิมข้ึน

จึงทำางานสิทธิผู้หญิงในชุมชน เคารพความเท่าเทียมกัน ช่วยเหลือผู้หญิง

และเด็กกว่า 6 หมื่นคน โดย สสส.สนับสนุน

“เราทำางานกับผู้หญิงท่ีเป็นแม่เล้ียงเด่ียว ผู้นำาท่ีเป็นผู้หญิง และเด็ก

ผู้หญิง ให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาท่ีดีมากท่ีสุด เพื่อให้มีทางเลือกในชีวิต

มากข้ึน ปัจจุบันพบสัดส่วนผู้หญิงในระบบการศึกษาใน 3 จังหวัดแดนภาค

ใต้สูงกว่าผู้ชาย นอกจากน้ี สร้างเสริมศักยภาพผู้หญิงมุสลิมเป็นแกนนำาอยู่

ในกลไกชุมชน กลไกท้องถ่ิน จัดต้ังกลุ่มผู้หญิงท่ีให้คำาปรึกษา และช่วยเหลือ

สำาหรับผู้หญิงท่ีต้องการเข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงขับเคลื่อนงานสุขภาวะ

เด็กเยาวชนและครอบครัวใน จ.ยะลา ร่วมกับ สสส. ดึงทุกภาคส่วนช่วย

ขับเคลื่อนสร้างความตระหนักเรื่องการแต่งงานของเด็กหญิง การปกป้อง

เด็กจากอันตราย ส่งเสริมให้เด็กได้รับวัคซีน ส่งเสริมพัฒนาการเด็กตาม

ช่วงวัย สร้างสัมพันธภาพในครอบครัว” นางสาววรรณกนก ผู้หญิงท่ีมี

บทบาทการขับเคลื่อนสิทธิสตรีในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ย้ำายังต้องต่อสู้เคียงข้าง

ผู้หญิงอีกหลายประเด็นเพื่อหยุดความรุนแรง การกีดกันในการทำางาน สู่

ความเท่าเทียมอย่างแท้จริง

ผลักดันสิทธิผู้หญิง หยุดความรุนแรง : วันสตรีสากล

ภรณี ภู่ประเสริฐ พัฒนาศักยภาพแกนนำาสตรี สานพลังเครือข่าย

สสส.ขับเคลื่อนงานสิทธิผู้หญิงในพ้ืนท่ีชายแดนใต้

ต้องหัวเสียแน่นอน” ปอเช็ตติโนกล่าวในที่สุด

ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี                                                                                    

เปิดเอทิฮัด สเตเดียม เสมอ สปอร์ติง ลิสบอน 0-0 รวมผล 2 

แมตช์ เรือใบสีฟ้าชนะไป 5-0 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศสำาเร็จ.

กดดัน • คาริม เบนเซมา (ขวา)  กองหน้าของ เรอัล มาดริด 

พยายามเข้าไปแย่งบอลจากเท้าของ จิอันลุยจิ ดอนนารุมมา ผู้

รักษาประตูของ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ในเกมยูฟ่า แชมเปียนส์

ลีก รอบ 16 ทีมสุดท้ายเลก 2 ที่ซานติอาโก เบอร์นาเบว ในมาดริด 

ซึ่งเจ้าบ้านชนะไป 3-1 รวมผล 2 แมตช์ มาดริดชนะ 3-2.

‘ธีระศักดิ์’ขอเติบโตทีละขั้น

สตาฟฟ์โค้ชที่เชื่อมั่นในตัวผม ในฐานะเด็ก 19 ปี 

การมีโอกาสลงเล่นให้สโมสรใหญ่อย่างการท่าเรือ

เป็นย่างก้าวที่สำาคัญมากๆ สำาหรับตัวผม และส่วน

ตัวผมก็รู้สึกดีใจมากๆ ครับ แล้วก็ตื่นเต้นด้วย เพราะ

เป็นนัดแรกที่ผมมีโอกาสลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลใน

บ้านครับ” ธีรศักดิ์เริ่มกล่าวกับเรา

“โค้ชจเด็จ มีลาภ บอกให้ผมเล่นในแบบที่ซ้อม

มาเลยครับ เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด แล้วก็บอกให้

ผมวิ่งหาช่องเยอะๆ เพื่อหาพื้นที่ลุ้นทำาประตูช่วยทีม และ

เวลาเสียบอลก็ให้วิ่งกดดันทันทีเลยครับ ส่วนตัวผมก็พยายามทำา

ตามที่โค้ชบอกครับ แต่ก็ยังไม่พอใจกับตัวเองเท่าไหร่ เพราะคิดว่าน่า

จะช่วยทีมได้ดีกว่านี้ แต่อย่างน้อยโอกาส 15 นาทีที่ได้รับ ก็เป็นอะไรที่

มีค่าสำาหรับผมมากๆ ครับ”

ธีรศักดิ์กล่าวต่อว่า “ผมคิดว่ายังมีสิ่งที่

ต้องปรับปรุงและพัฒนาหลายอย่างเลยครับ 

โดยเฉพาะเรื่องจังหวะยิงประตู และการเล่น

ร่วมกับพี่ๆ ที่ต้องใช้เวลาเรียนรู้มากกว่านี้ ส่วน

บรรยากาศการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลที่แพท                

สเตเดียม ก็ดีมากๆ ครับ และน่าจะเป็นบรรยากาศ

ฟุตบอลที่ดีที่สุดที่ผมเคยเล่นมาเลยครับ”

“เป้าหมายหลังจากนี้ ผมอยากเติบโตขึ้นไปที

ละระดับครับ ยังไม่ได้มองอะไรไว้ไกลเกินไป แค่ทำาหน้าที่

ให้ดีที่สุดกับโอกาสลงเล่น ไม่ว่ากี่นาทีก็ตาม และพยายามช่วยทีมให้

ได้มากที่สุดเท่าที่ทำาได้ครับ”

“ยืนยันว่าจะพยายามทำางานหนักต่อไป เหนือสิ่งอื่นใด ผม

อยากขอบคุณแฟนบอลที่คอยเชียร์  ทั้งที่มาในสนามและทางทีวีด้วย

ครับ” ธีรศักดิ์ปิดท้าย

สำาหรับโปรแกรมต่อไป การท่าเรือ เอฟซี จะบุกไปเยือน อุล

ซาน ฮุนได รองแชมป์เคลีก 2021 ในศึกเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 

2022 รอบเพลย์ออฟ รอบที่ 3 วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 

17.00 น. ตามเวลาประเทศไทย.

กรุงเทพฯ • ฟุตซอลทีมชาติไทยได้ เอลอย อลอนโซ ผู้ช่วยโค้ชและ

โค้ชประตูเข้าสมทบกับทีม เจ้าตัวเผยการบ้านแรกคือ การฝึกให้ผู้

รักษาประตูขึ้นมามีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นตามโลกฟุตซอลสมัยใหม่

ความเคลื่อนไหว “ทัพโต๊ะเล็กช้างศึก” ทีมฟุตซอลทีมชาติไทย 

ชุดเตรียมลุยศึก “NSDF Futsal invitation 2022”  ระหว่างวันที่ 15-

20 มี.ค.65 นี้ ที่โชว์ดีซีฮอลล์ ศูนย์การโชว์ดีซี พระราม 9 เพื่อเตรียม

ทีมไปแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่าง 

2-10 เม.ย.นี้

ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2565 คาร์ลอส เซซาร์ กุนซือใหญ่ นำา

ทีมลงซ้อมต่อเนื่องหลังก่อนหน้านี้ปล่อยนักเตะพักมา 2 วัน โดยการ

ซ้อมมื้อนี้ ได้มือขวาอย่าง เอลอย อลอนโซ ไฟรเล ผู้ช่วยโค้ชและโค้ช

ผู้รักษาประตูชาวสเปน ที่เดินทางเข้ามาประเดิมงานฝึกซ้อมกับทีม

เป็นวันแรก ใช้เวลาฝึกซ้อมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมงเต็ม

ภายหลังการซ้อม เอลอยเผยว่า “การเข้ามาช่วยทีมวันแรกนัก

เตะทุกคนยอดเยี่ยมมากๆ แม้จะเพิ่งได้รวมตัวกันประมาณ 12 วัน 

แต่ได้เห็นการซ้อมแล้วเหมือนทีมที่รวมตัวกันมานาน ซึ่งตั้งแต่สัปดาห์

นี้เป็นต้นไป ทางโค้ชคาร์ลอสจะเริ่มลงรายละเอียดเรื่องของแท็กติก

มากขึ้นทั้งการยืนตำาแหน่งการเคลื่อนที่การเล่นพาวเวอร์เพลย์”

“ส่วนในตำาแหน่งผู้รักษาประตู ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผม จาก

ที่เห็นทุกคนจากการซ้อมวันแรก จุดแข็งเลยพวกเขามีปฏิกิริยาที่ดี 

โดยในเฉพาะการเซฟในเขตโทษถือว่าทำาได้เยี่ยม เรามีทั้งประตูรุ่น

เก่าและรุ่นใหม่ ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดดีที่จะสามารถต่อยอดให้กับทีมได้ 

ส่วนการบ้านแรกที่จะต้องเร่งปรับคือการให้ประตูขึ้นไปมีส่วนร่วมเติม

เกมรุกกับทีมและการแก้ปัญหา เพื่อให้เข้ากับระบบการเล่นแท็กติก

ของทีม และเป็นไปตามเทคนิคยุคสมัยของฟุตซอลสมัยใหม่”

สำาหรับ เอลอย ลอนโซ ปัจจุบันอายุ 41 ปี สูง 190 ซม. หนัก 

95 กก. เกิดท่ีเมืองลีออง ประเทศสเปน ก่อนจะย้ายมาเป็นผู้ช่วยทีม

ฟุตซอลทีมชาติไทย คุมสโมสรอาร์ซิกนาโน กริโฟ ในซีเรียบี อิตาลี

โปรแกรมการแข่งขัน “NSDF Futsal invitation 2022” รอบ

แบ่งกลุ่ม โชว์ดีซี พระราม 9 (แข่งแบบปิด) ถ่ายทอดสดทาง AIS 

PLAY 

วันท่ี 15 มีนาคม 2565 อิหร่าน พบ มองโกเลีย เวลา 15.00 น.                                                               

ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY/ไทย พบ มัลดีฟส์ เวลา 17.30 น. ถ่าย 

ทอดสดทาง AIS PLAY

วันท่ี 16 มีนาคม 2565 มองโกเลีย พบ เมียนมา เวลา 15.00 น.                                                                               

ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY /มัลดีฟส์ พบ โอมาน เวลา 17.30 น. 

ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เมียนมา พบ อิหร่าน เวลา 15.00 น.                                                             

ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY /โอมาน พบ ไทย เวลา 17.30 น. ถ่าย 

ทอดสดทาง AIS PLAY.

ฟุตซอลทีมชาติไทยเสริมโค้ช

ดันผู้รักษาประตูขึ้นมาช่วยเล่น

เอลอย อลอนโซ

ผู้ช่วยโค้ชและโค้ชประตูฟุตซอลทีมชาติไทย 

กรุงเทพฯ • “ต้น” ธีระศักดิ์ เผย

พิมาย กองหน้าดาวรุ่ง การท่าเรือ 

เอฟซี เปิดใจหลังมีโอกาสลงเล่น

ต่อหน้าแฟนบอล สิงห์เจ้าท่า ที่

แพท สเตเดียม ครั้งแรก ในเกม

ล่าสุดที่เปิดบ้านเสมอกับ ลีโอ 

เชียงรายฯ 0-0 วันที่ 9 

มีนาคมที่ผ่านมา 

พร้อมยืนยัน

จะพยายาม

ทำางาน

หนักต่อไปเพื่อเติบโตขึ้น

เรื่อยๆ

ดาวรุ่งวัย 19 ปี เพิ่ง

คว้าดาวซัลโวสูงสุดในศึกชิงแชมป์

อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ที่

ประเทศกัมพูชามาครอง ก่อนที่

ล่าสุดจะกลับมามีชื่อช่วยสิงห์เจ้าท่า

เป็นนัดแรก และถูกเปลี่ยนลงสนาม

ในช่วง 15 นาทีสุดท้าย โดยทำาผล

งานได้ดี ด้วยการสร้างโอกาสไป 2 

ครั้ง พร้อมสถิติดวลกลางอากาศ

ชนะ 100%

“ก่อนอื่นผมอยาก

ขอบคุณโอกาสจาก 

“มาดามแป้ง” นวล

พรรณ ล่ำาซำา 

และทีมงาน

 “ต้น” ธีระศักดิ์ เผยพิมาย

กองหน้าดาวรุ่งวัย 19 ปี 

ของการท่าเรือ เอฟซี
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ม.รามฯ ชวน นศ.ป.ตรี-Pre-degree ประกวดภาพถ่าย

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงขอเชิญชวนนักศึกษาปริญญาตรีและนักศึกษาระบบ  

Pre-degree ส่งผลงานภาพถ่ายเชิงสร้างสรรค์ เข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ 

“เรียนรามฯ ออนไลน์ สไตล์เรา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 31,000 บาท พร้อมเกียรติ

บัตร ผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง (ระดับ

ปริญญาตรี และระบบ Pre-degree) ซึ่งเป็น 

ผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง และสามารถส่งผล

งานได้ไม่เกิน 3 ภาพ โดยถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล

หรือโทรศัพท์มือถือ ที่มีความละเอียดของภาพ

ไม่ต่ำากว่า 8 ล้านพิกเซล และจะต้องไม่มีลายน้ำา 

ตัวอักษร กราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดง

ความเป็นเจ้าของภาพอยู่บนภาพ ฯลฯ ชิง

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 

7,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้

รับเงินรางวัล 4,000 บาท และรางวัลชมเชย 

(10 รางวัล) ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ  

1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล รวม

ทั้งผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติ

บัตรทางออนไลน์ (ทุกคน) ประกาศผลการ

ตัดสินในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ทาง  

Facebook : PR Ramkhamhaeng University 

ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และกติกาประกวด พร้อมทั้งส่งใบสมัครและภาพถ่ายเข้าประกวด 

ได้ตั้งแต่บัดนี้-30 เมษายน 2565 ที่ https://shorturl.asia/axBu2 หรือสอบถามรายละเอียด

ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง โทร.0-2310- 8045-7 

หรือที่ Facebook: PR Ramkhamhaneng University

ประกวดเล่าเรื่อง ‘เกี่ยวกับน้ำาใต้ดิน’

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยฝ่ายโลกศึกษา

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม (GLOBE) ชวนน้องๆ คุณครูและคนช่างคิด มาร่วมกันสร้างหลัก

ประกันการมีน้ำาสะอาดใช้อย่างยั่งยืนเพื่อพิชิตเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 

ข้อที่ 6 น้ำาสะอาดและสุขอนามัย เพื่อการจัด

ให้มีน้ำาสำาหรับอุปโภคบริโภค การจัดการน้ำา

ที่ยั่งยืน และสุขาภิบาลสำาหรับทุกคน ซึ่งปีนี้

แคมเปญสำาหรับ World Water Day 2022 มี

หัวข้อ Groundwater : Making the Invisible  

Visible มุ่งสร้างความตระหนักและการจัดการ

น้ำาใต้ดินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่

ยั่งยืน โดยส่งผลงานภาพเล่าเรื่อง ในหัวข้อ 

“เรื่องเล่าเกี่ยวกับน้ำาใต้ดิน” จัดทำาเป็นโปสเตอร์ 

ขนาด A4 จำานวน 1 แผ่น มีหัวข้อที่สำาคัญ

ประกอบด้วย ความสำาคัญของน้ำาใต้ดิน เกี่ยว 

ข้องอย่างไรกับเราหรือชุมชนของเรา การใช้

ประโยชน์จากน้ำาใต้ดินที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 

แนวทางการอนุรักษ์และป้องกันการปนเปื้อน

น้ำาใต้ดินอย่างยั่งยืน ผู้สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่

บัดนี้ ถึง 21 มีนาคม 2565 โดยจัดทำาเป็น File 

(*.pdf หรือ *.png) ส่งมาที่ globe@proj.ipst.ac.th ลุ้นรับของที่ระลึกจาก สสวท. ดาวน์ โหลด

ใบสมัครและสอบถามที่ https://globethailand.ipst.ac.th/news.php

ลนิธิ เชฟแคร์ส กรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์วิจัย

การจัดการความรู้การสื่อสารเพื่อ

การพัฒนา (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัย

ธรรมาธิราช สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

(PIM) และกลุ่มเชฟชั้นนำาของประเทศ จัด

โครงการสานฝันปั้นเชฟรุ่นที่ 2 (Chef Cares 

Dream Academy 2) สร้างโอกาสและเสริม

ศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่

ด้อยโอกาสรวม 12 คน ที่มีความใฝ่ฝันอยาก

เป็นเชฟมืออาชีพได้เรียนรู้และฝึกทักษะการ

ประกอบอาหารผ่านการ “ลงมือทำาจริง” จาก

การได้ฝึกฝนกับเชฟที่มีชื่อเสียงระดับแนว

หน้าของประเทศ รวมไปถึงการได้พัฒนา

ศักยภาพด้านความคิดและทัศนคติในการ

ดูแลของนักจิตวิทยา  

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มทักษะทางด้าน

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำาหรับผู้ที่จะ

ทำาอาชีพเชฟและธุรกิจด้านอาหารผ่านการ

ใช้แอปพลิเคชัน Boost Voice ซึ่งเยาวชน

ในโครงการจะสามารถนำาความรู้ที่ ได้รับไป

ประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง 

เป็นเชฟมืออาชีพที่จะเป็นกำาลังสำาคัญในการ

พัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอาหารให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืนต่อสังคม

นางมาริษา เจียรวนนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ

เชฟแคร์ส กล่าวว่า โครงการสานฝันปั้นเชฟ

รุ่นที่ 2 เป็นความมุ่งมั่นของเชฟแคร์ส ซึ่ง

ประกอบด้วยมูลนิธิเชฟแคร์ส และเชฟแคร์ส 

โปกเจ็กต์ ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ร่วม

มือกับเชฟแนวหน้าจัดจำาหน่ายอาหารพร้อม

ทานเพื่อสุขภาพ ผ่านช่องทาง 7-Eleven และ  

Lotus’s ผันกำาไร 100% เป็นเงินสมทบโครง 

การเพื่อสังคมภายใต้มูลนิธิเชฟแคร์ส ทั้งนี้ 

โครงการสานฝันปั้นเชฟรุ่นที่ 2 มุ่งเน้นการ

สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทยที่ ไม่มี

โอกาสทางการศึกษา หรือเยาวชนติดคดี แต่

มีพฤติกรรมที่ดีจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก

และเยาวชนได้ฝึกทักษะการทำาอาหารสานฝัน

คนรุ่นใหม่ที่อยากจะเป็นเชฟให้ได้รับ “โอกาส

ที่ดี” ผ่านการเรียนรู้และลงมือทำาจริง จาก

การทำาโครงการสานฝันปั้นเชฟที่จบหลักสูตร

ในรุ่นแรก มีหลายคนได้รับโอกาสจากเชฟที่

มีชื่อเสียงให้เข้าทำางานในร้านอาหารด้วย บาง

มูลนิธิเชฟแคร์สปั้นก้าวแรกสร้างชีวิตใหม ่

น้องเยาวชนจากสถานพินิจ

คนได้มีการนำาความรู้ที่ ได้ไปประกอบอาชีพ

สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง

สำาหรับรุ่นที่ 2 ได้พัฒนาหลักสูตรของการ

เรียนการสอนให้มีความเข้มข้นมากขึ้น และเป็น

รุ่นแรกที่ ได้ขยายทักษะจากการเรียนรู้อาหาร

ไทย สูตรการทำาอาหารแบบสากลและขนม โดย

เพิ่มชั่วโมงทำางานจริงผ่านร้านอาหารระดับโลก

อีกด้วย ตัวหลักสูตรยังมุ่งเน้นเพิ่มทักษะทาง

ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำาหรับผู้ที่

จะทำาอาชีพเชฟและธุรกิจด้านอาหารด้วยกัน  

รวมไปถึงการบำาบัดโดยนักจิตวิทยาชั้นนำา เพื่อ

เตรียมความพร้อมให้เยาวชนเหล่านี้กลับคืนสู่

สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“โครงการสานฝันปั้นเชฟรุ่นที่ 2 จะ

ทำาให้เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสได้เรียน

รู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำาอาหารที่แตก

ต่างไปจากเดิม ดิฉันเชื่อมั่นว่าน้องๆ ที่มา

ร่วมโครงการนี้จะสามารถนำาความรู้และ

ประสบการณ์ที่ ได้รับมาช่วยส่งเสริมวงการ

อาหารไทยที่ถือเป็นซอฟต์เพาเวอร์ ในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดความ

ยั่งยืนได้ ดังนั้น ความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก

ตัวเรา ขอให้ทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจเพิ่มพูนความรู้ที่

ได้รับพร้อมเป็นเชฟที่ดี และส่งต่อแรงบันดาล

ใจกับคนในสังคมต่อไป” นางมาริษากล่าว

ด้านนายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา 

รองประธานกรรมการมูลนิธิเชฟแคร์ส กล่าว

ว่า ยินดีกับน้องๆ ที่ได้เข้าร่วมโครงการสาน

ฝันปั้นเชฟรุ่นที่ 2 ทีมงานทุกคนมีความ

ตั้งใจอย่างมากที่จะพัฒนาหลักสูตรการ

เรียนการสอนให้เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง   

ที่มีความพิเศษ เน้นผลักดันให้เกิดการยก

ระดับวงการอาหารไทย หวังว่าน้องๆ กลุ่ม

นี้จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่นำาความรู้และ

ประสบการณ์ที่ ได้เดินตามความฝันอย่าง

มีพลัง สามารถเป็นเชฟชั้นนำาที่ ไม่เพียงใน

ประเทศไทย แต่สามารถไปแข่งขันในเวที

โลกได้

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรม

พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวง

ยุติธรรม ระบุว่า กรมมีความยินดีเป็นอย่าง

ยิ่งที่ ได้ร่วมมือกับมูลนิธิเชฟแคร์สสานฝัน

ปั้นเยาวชนที่ด้อยโอกาสจากสถานพินิจ ซึ่ง

เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความประพฤติดี ใกล้พ้น

โทษ และมีความสามารถในการทำาอาหาร

สานฝันให้เป็นเชฟรุ่นที่ 2 โดยจากความ

ร่วมมือกับมูลนิธิ ที่ ได้ให้ โอกาสเยาวชนใน

โครงการรุ่นแรก ถือว่าเป็นรุ่นที่ประสบความ

สำาเร็จเป็นอย่างดี ขอบคุณมูลนิธิที่ ได้ ให้

โอกาสเยาวชนกลุ่มนี้ ให้พวกเขามีก้าวแรก

ในการสร้างชีวิตใหม่ และขอให้เยาวชนที่ได้

เข้าร่วมในโครงการรุ่นที่ 2 นี้ ยึดหลักความ

อดทน มีวินัย และซื่อสัตย์ในการทำาฝันที่จะ

เป็นเชฟให้เป็นจริง พร้อมเป็นกำาลังใจและ

เชื่อมั่นในศักยภาพของเยาวชนทุกคนจะมี

ส่วนช่วยสร้างประโยชน์กับสังคมได้

ด้านเชฟนิค นายณัฏฐพล ภวไพบูลย์ 

ร้านวังหิ่งห้อย ตัวแทนอาสาสมัครเชฟที่มา

ร่วมสอนในโครงการ เปิดเผยว่า โครงการนี้

จะทำาให้เด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้และ

ทำาความฝันที่จะอยากจะเป็นเชฟให้ประสบ

ความสำาเร็จมากขึ้น เพราะตลอดระยะเวลา 

10 เดือนที่น้องๆ จะได้รับความรู้และทักษะ

การทำาอาหารทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวม

ทั้งวินัยของการจะเป็นผู้ที่ทำาอาหารที่ดีจาก

เชฟชั้นนำาที่พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ให้

อย่างเต็มที่ เตรียมพร้อมให้น้องๆ ก้าวเข้าสู่

ชีวิตการทำางานจริง หวังว่าน้องๆ ทุกคนจะ

ได้นำาความรู้ไปสานฝันตัวเองให้เป็นจริงได้ 

สิ่งสำาคัญต้องบอกตัวเองว่าเราทำาได้ พอทำา

สำาเร็จเราจะเกิดความภาคภูมิใจ

“น้องตั้ม” ตัวแทนเยาวชนผู้ ได้รับ

โอกาสจากโครงการสานฝันปั้นเชฟรุ่นที่ 2 

กล่าวว่า ขอบคุณมูลนิธิเชฟแคร์สที่ ได้จัด

ทำาโครงการสานฝันปั้นเชฟครั้งนี้ขึ้นมา เป็น

เหมือนแสงสว่างให้เด็กที่ชอบทำาอาหาร 

และมีความฝันที่อยากจะทำาอาชีพเชฟให้ได้

มีพื้นที่ให้ได้เรียนรู้ มีเป้าหมายได้ทำาในสิ่ง

ที่รัก ตลอดทั้งหลักสูตรจะมุ่งมั่นตั้งใจใช้ทุก

ช่วงเวลาที่ ได้เข้าร่วมโครงการนี้ การได้ฝึก

ทำาอาหาร รู้เทคนิคจากเชฟที่มีชื่อเสียง การ

ได้ฝึกความรู้ภาษาอังกฤษ และประสบการณ์

ต่างๆ ที่จะได้รับนำามาพัฒนาตนเองให้เดิน

ตามความฝันที่จะเป็นเชฟมืออาชีพให้ได้.

มู

พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์พีรธน เกษมศรี ณ อยุธยามาริษา เจียรวนนท์

ศึกษาธิการ • นักเรียนติดเชื้อโควิด-19 

กลุ่มสีเขียวและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง 

สมัครสอบ TCAS สนามพิเศษแล้วกว่า 

700 คน ศูนย์สอบ ม.ธรรมศาสตร์ยอดฮิต 

มีผู้เลือกเข้าสอบกว่า 450 คน ส่วนสนาม

สอบอื่นๆ ยังอยู่ในระดับหลักสิบคน

นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการ

ระบบสอบ TCAS 65 ที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ตาม

ที่ ทปอ. และกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้

ดูแลโครงการ “ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ” 

เพื่อให้นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสี

เขียวและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ยังมีสิทธิ์

เข้าสอบในระบบ TCAS เพื่อคัดเลือก

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้นั้น ขณะนี้

มีผู้สมัครที่เป็นกลุ่มดังกล่าวลงทะเบียน

แล้วประมาณกว่า 700 คน ซึ่งจะกระ 

จายไปทั้ง 18 สนามสอบพิเศษ ได้แก่ 

1.สนามสอบพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์

สอบ ม.ธรรมศาสตร์) 2.สนามสอบพิเศษ 

ม.แม่โจ้ (ศูนย์สอบ ม.เชียงใหม่) 3.สนาม 

สอบพิเศษ ม.เทคโนโลยีสุรนารี (ศูนย์สอบ 

ม.เทคโนโลยีสุรนารี) 4.สนามสอบพิเศษ 

ม.ขอนแก่น (ศูนย์สอบ ม.ขอนแก่น) 5.สนาม 

สอบพิเศษ ม.วลัยลักษณ์ (ศูนย์สอบ ม.วลัย

ลักษณ์) 6.สนามสอบพิเศษ ม.สงขลา

นครินทร์ (ศูนย์สอบ ม.สงขลานครินทร์) 

7.สนามสอบพเิศษจงัหวดัจนัทบรุ ี(ศนูยส์อบ 

ม.บูรพา) 8.สนามสอบพิเศษจังหวัดระยอง 

(ศูนย์สอบ ม.บูรพา)

9.สนามสอบพิเศษจังหวัดฉะเชิงเทรา  

(ศูนย์สอบ ม.บูรพา) 10.สนามสอบพิเศษ 

จังหวัดสุพรรณบุรี (ศูนย์สอบ ม.ศิลปากร) 

11.สนามสอบพิเศษจังหวัดสมุทรปรา 

การ (ศูนย์สอบ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี) 12.สนามสอบพิเศษจังหวัดนนทบุรี 

(ศูนย์สอบ ม.เกษตรศาสตร์) 13.สนามสอบ 

พิเศษจังหวัดตาก (ศูนย์สอบ ม.นเรศวร) 

14.สนามสอบพิเศษจังหวัดพะเยา (ศูนย์

สอบ ม.เชียงใหม่) 15.สนามสอบพิเศษ 

จังหวัดอุบลราชธานี (ศูนย์สอบ ม.อุบล 

ราชธานี) 16.สนามสอบพิเศษจังหวัด 

ปัตตานี (ศูนย์สอบ ม.สงขลานครินทร์) 

17.สนามสอบพิเศษจังหวัดบุรีรัมย์ (ศูนย์

สอบ ม.เทคโนโลยีสุรนารี) และ 18.สนาม 

สอบพิเศษจังหวัดอุตรดิตถ์

“ทั้งนี้ เรายังได้พบว่าสนามสอบ

พิเศษที่มีผู้สมัครสอบกลุ่มนี้เลือกมากที่สุด 

คือ สนามสอบพิเศษ ม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์

สอบ ม.ธรรมศาสตร์) มีผู้เข้าสอบจำานวน 

450 คน ส่วนที่อื่นๆ มีผู้เข้าสอบอยู่วนระดับ

หลักสิบเท่านั้น” ผู้จัดการระบบสอบ TCAS 

65 กล่าว

สำาหรับปฏิทินการสอบ GAT/PAT 

และวิชาสามัญ ในระบบ TCAS65 ได้

ศึกษาธิการ • ‘ตรีนุช’ ลงพื้นที่สระบุรี ตาม

งานปักหมุดเด็กพิการ พบระบบข้อมูลเป็น

ประโยชน์ ช่วยในการวางแผนการจัดการ

ศึกษาเฉพาะบุคคล

ที่จังหวัดสระบุรี นางสาวตรีนุช 

เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา 

ธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจ

เยี่ยมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำาจังหวัด

สระบุรี สังกัดสำานักบริหารงานการศึกษา

พิเศษ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อติดตามผลการ

ดำาเนินงานโครงการบันทึกข้อมูลนักเรียน

พิการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หรือปักหมุดเด็กพิการ

โดยนางสาวตรีนุชกล่าวว่า จากการ

ติดตามพบว่า นักเรียนของศูนย์ได้รับการ

ปักหมุด หรือบันทึกข้อมูลนักเรียนพิการ

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน ครู

มีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จาก

การทำางานของระบบ มีการวางแผนการ

ศึกษาธิการ • “ปลัด ศธ.” ชวนนักเรียน-

นักศึกษา เยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี 

ประกวดตราสัญลักษณ์วันเด็กแห่งชาติ 

ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 3.5 หมื่นบาท

นายสุภัทร จำ าปาทอง ปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าว

ว่า ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์

วันเด็กแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์

แทนตราสัญลักษณ์เดิม และเพื่อให้

เข้ากับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงใน

ปัจจุบัน รวมถึงเป็นเอกลักษณ์ของการ

จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยให้นักเรียน 

นักศึกษา และเยาวชน ได้มีส่วนร่วมคิด

สร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่ง

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการประกวด 

เป็นนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ที่

มีอายุไม่เกิน 25 ปี ผู้สนใจเข้าประกวด 

สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร

ได้ที่ www.moe.go.th โดยรางวัลการ

ประกวด จะประกอบด้วย รางวัลชนะ

เลิศ 35,000 บาท และรางวัลรองชนะ

เลิศ 4 ระดับ ระดับละ 10,000 บาท 

รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 75,000 บาท พร้อม

เกียรติบัตรจากสำานักงานปลัด ศธ.

นายสุภัทรกล่าวต่อว่า ทั้งนี้ จะเริ่มรับ

สมัครตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 

6 พฤษภาคม 2565 มี 3 ช่องทางในการ

สมัคร คือ ส่งด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหาร

งานกลาง สำานักอำานวยการ สำานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันและเวลา

ราชการ, ส่งทางไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซอง

ดังนี้ เรียนผู้อำานวยการสำานักอำานวยการ 

สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลข

ที่ 319 อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 ถนน

ราชดำาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

พร้อมวงเล็บมุมชอง “ประกวดตราสัญลักษณ์

วันเด็กแห่งชาติ” โดยจะถือวันประทับตรา 

ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นวันส่งใบสมัครและ

ผลงาน หากพ้นกำาหนดวันที่ปิดรับสมัคร

จะไม่รับพิจารณา หรือส่งทางออนไลน์  

e-Mail: ops1168@gmail.com.

ศธ.ชวนเยาวชนไทย

ออกแบบสัญลักษณ์

ของวันเด็กแห่งชาติ

นร.เสี่ยง-ติดโควิดสมัครสอบTCASกว่า700ราย
เลือกสนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากสุด450คนตามสัดส่วนผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในกทม.

กำาหนดสอบ GAT/PAT ในระหว่างวันที่ 

12-15 มีนาคม 2565 ประกาศผลสอบวัน

ที่ 18 เมษายน 2565 และสอบวิชาสามัญ 

ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2565 

ประกาศผลสอบวันที่ 20 เมษายน 2565

สำาหรับจำานวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 

ในประเทศ 10 อันดับจังหวัดที่มีผู้ติด

เชื้อสูงสุดในวันที่ 10 มี.ค. ได้แก่ กทม. 

3,192 ราย นครศรีธรรมราช 1,228 ราย 

ชลบุรี 978 ราย สมุทรปราการ 927 ราย 

นนทบุรี 794 ราย สมุทรสาคร 759 ราย 

พระนครศรีอยุธยา 550 ราย ภูเก็ต 523 

ราย ฉะเชิงเทรา 493 ราย ปทุมธานี  

475 ราย.

‘ตรีนุช’ชมข้อมูลน้องพิการจ.สระบุรี ได้ประโยชน์

จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ทั้งนี้ ศูนย์การ

ศึกษาพิเศษประจำาจังหวัดสระบุรี มีหน้า

ที่จัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วย

เหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อม

ของคนพิการ เพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม และ

โรงเรียนเฉพาะความพิการ ซึ่งขณะนี้มี

นักเรียนพิการจำานวน 313 คน

โดยทางศูนย์ให้บริการใน 2 ลักษณะ 

ได้แก่ 1.การให้บริการในศูนย์ ซึ่งเป็นการ

ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม แก่ผู้มา

รับบริการแบบไป-กลับในชั้นเรียน จัดการ

เรียนการสอน ส่งเสริม ฟื้นฟูสมรรถภาพ

นักเรียนภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจำาจังหวัดสระบุรี ในส่วนนี้มีนักเรียน

รับบริการ จำานวน 60 คน และ 2.การให้ 

บริการนอกศูนย์มีหน่วยบริการประจำา 

อำาเภอ 6 หน่วยบริการ ให้บริการนักเรียน 

ใน 13 อำาเภอ มีนักเรียนรับบริการรวม 

88 คน ได้แก่ หน่วยบริการวิหารแดง มี

นักเรียน 11 คน หน่วยบริการแก่งคอย มี

นักเรียน 22 คน หน่วยบริการบ้านหมอ มี

นักเรียน 9 คน หน่วยบริการหนองแค มี

นักเรียน 19 คน หน่วยบริการพระพุทธบาท 

มีนักเรียน 19 คน หน่วยบริการวังม่วง มี

นักเรียน 8 คน นอกจากนี้มีการให้บริการ

นักเรียนพิการที่บ้าน ตามโครงการปรับ

บ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 

จำานวน 99 คน และการให้บริการนักเรียน

พิการในห้องเรียนเจ็บป่วยเรื้อรังในโรง

พยาบาลสระบุรี จำานวน 66 คน

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า การ

เดินทางมาจังหวัดสระบุรีครั้งนี้ ได้เปิด

งาน Kick-off สถานศึกษาปลอดภัย เพื่อ

สร้างการรับรู้การเข้าถึงระบบมาตรฐาน

ความปลอดภัยในสถานศึกษา หรือ SAFE 

สถานศึกษาปลอดภัยสัญจร ที่ โรงเรียน

เทพศิรินทร์พุแค พร้อมทั้งประชุมหัวหน้า

ส่วนราชการการศึกษาในจังหวัดเพื่อ

ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพาน้องกลับ

มาเรียน โครงการโรงเรียนเครือข่าย

คุณภาพ และติดตามการดำาเนินโครงการ 

“อาชีวะ อยู่ประจำา เรียนฟรี มีอาชีพ” ของ

สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.).

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง



รียกไดวาไมรูเปนปชงหรือเปลา สําหรับนางเอกรุนใหญ 

กวาง-กมลชนก เขมะโยธิน ท่ีหลังจากไดรับการผาตัดเน้ือ

งอกท่ีมดลูก ก็มีอาการแทรกซอนท่ีคุณหมอคาดวาติดเช้ือทาง

เดินปสสาวะ จนเปนไขหนาวส่ันและออนเพลียมาก จึงตองแอด

มิตเพ� อหาสาเหตุเพ่ิมเติมเปนการดวน จนเจาตัวพลาดมารวมงาน

บวงสรวงละครบวงใบบุญ ทางชอง 8 ละครท่ีเจาตัวกลับมาเลนบท

รายท่ีสุดในรอบ 20 ป

ซ่ึงตอนน้ีอาการปวยของกวาง กมลชนก เร่ิมดีข้ึน เลยขอ

เปดใจถึงการปวยในคร้ังน้ีวา “ตอนน้ีก็รูสึกออนเพลียมากๆ เลย 

จริงๆ คุณหมอยังไมใหออกจากโรงพยาบาล แตกวางคิดถึงบาน คิด

ถึงลูกๆ และเห็นวาเราก็อาการดีข้ึนมากแลว คุณหมอคาดวาหา

สาเหตุการปวยของเราเจอแลว เหลือแคพักฟนใหเต็มท่ี และทาน

ยาแกอักเสบตามท่ีคุณหมอส่ังจนหมด แตตองกลับไปเจาะเลือด 

ตรวจคาการอักเสบและคาเลือดอีกคร้ังวากลับมาเปนปกติหรือยังคะ

ปน้ีรูสึกวาเจอหลายเหตุการณเลย ไมไดเปนปชง แตก็งง

เหมือนกันวาเกิดเหตุการณหลายอยางจริงๆ ไมวาจะเปนเร� องโค

วิดของพ่ีน็อต และตัวกวางเองก็ตองผาตัดมดลูก ปกมดลูก และ

รังไขออกหมดเลย ถือเปนการผาตัดใหญ แถมมาปวยมีการอักเสบ

ในทางเดินปสสาวะแทรกซอนในภายหลังอีก ทําใหอดไปรวมงาน

บวงสรวงละครเลย เสียใจมากคะ แตก็ตองยอมรับ ไมมีใครอยาก

เจอและอยากเปนโรคตางๆ แน�นอน แตพอเราเปนแลวก็ตองรูจัก

ปรับตัว ดูแลตัวเองใหดีท่ีสุดเทาท่ีทําได

และท่ีสําคัญ เราเลยอดมารวมงานบวงสรวงละครบวง

ใบบุญเลย คือกวางเสียใจมาก ตอนแรกเราวางแผนไวพรอมหมด

แลว ไดคุยกับทางผูใหญชอง และนองๆ ทีมงาน เตรียมตัวกัน

หมด แตพอถึงเวลาเราไมไหว อยูๆ  รางกายตอนพัก

ฟนหลังผาตัดก็เปนไขตํ่าๆ ตลอด ชวงน้ันเราเครียด

เลย เพราะประจวบเหมาะกับท่ีคุณแมของกวางไม

สบายพอดี ก็เลยผิดแผนไปหมด สุดทายตัดสินใจโทร.

ปรึกษาผูใหญทางชอง 8 วา อาการเรายังไมดีข้ึน ยัง

มีไขตํ่าๆ รูสึกออนแรงตลอด ตอนน้ันคา CRP สูง

มากถึง 111 mg/L คุณหมอไมอนุญาตใหออกจาก

โรงพยาบาลดวยเพราะเส่ียงเกินไป รางกายออนแอ

มาก ทางชองเขาก็ดีมากบอกไมเปนอะไร ใหกวางเอา

สุขภาพตัวเองไวกอน แตบอกตรงๆ กวางเสียใจและ

เสียดายมากๆ ท่ีไมไดมารวมงานบวงสรวง เพราะ

กวางรักละครเร� องน้ีมาก

ตอนน้ีละครบวงใบบุญออกอากาศแลว อยาก

บอกวาขําตัวเองมาก คือคุณนายดอกรักเขาเปนคน

ยียวนกวนประสาท คนอ� นอาจหม่ันไส แตเราขํามาก 

เห็นนองๆ พีอารสงรูปมาใหดูในขาวท่ีเขาสงย่ิงขํา เปนฉากท่ีเรา

ยอมเปนเมียนอย และทําหนาเศรา ปนย้ิมเยาะใสพ่ีตอง สาวิตรี 

หากถามถึงฟดแบ็ก ดีมากเลย แฟนๆ ใหการตอบรับเราอยางดี 

แถมทําคลิปตางๆ ใหเรามาลงไอจีดวย ก็สนุกดี ย่ิงตอนเราเขาไปดู

ไลฟสดของชอง 8 ก็ย่ิงสนุก เพราะแฟนๆ ละครตางก็คอมเมนตดา 

จิก ต้ังฉายาตางๆ ใหตลอด ก็เหมือนเราดูละครกับเพ� อน และเมาธ

กัน ดาตัวละครคนน้ัน คนน้ี ซ่ึงเรามองวาสนุกดี

หลายกระแสบอกวา บทคุณนายดอกรักฉีกบทบาทกวาง

จากบทอังศุมาลินไปหมดเลย รายจนน�าหม่ันไสเลย บทน้ีคอนขาง

ทาทายกวางมากๆ อยางท่ีกวางเคยบอก ไมเสียชาติเกิดท่ีไดเลน

บวงใบบุญ ตัวละครดอกรัก ไมใชตัวรายธรรมดา มีความซับซอน 

ตองเลนหลายช้ันในฉากเดียวกัน ตองตีหลายหนาหลายอารมณ ซ่ึง

ยากมาก และทาทายท่ีสุดคะ อยากใหทุกคนไดดู และติดตามกันตอ

ไปวาคุณนายดอกรักตอหนาดูเพียบพรอม แตเบ้ืองหลังเปนคนไมดี 

มัวเมาในรัก โลภ โกรธ หลง เธอจะมีจุดจบเปนอยางไร 

ตองขอบคุณทุกกําลังใจท่ีสงมาใหกวางตลอดระหวางท่ีกวาง

รักษาตัว กวางขอฝากติดตามละครบวงใบบุญ ทางชอง 8 ดวยนะ

คะ ละครท่ีกวางยอมฉีกบทบาทท่ีแฟนๆ ไมเคยเห็นท่ีไหนมากอน 

เพ� อบทคุณนายดอกรัก กวางอยากใหแฟนๆ ทุกคนไดติดตาม เร� อง

น้ีไมไดมีแคความราย ตบ ตีแยงชิง แตมีคําสอนมากมายท่ีแฟนๆ 

จะไดรับจากเร� องน้ี สําหรับกวางละครเร� องน้ีเปนละครนํ้าดี หากเรา

ไดมองหาแกนแทของละคร กวางเช� อวาแฟนๆ จะไดแงคิดมากมาย

จากละครเร� องน้ีไมมากก็นอยคะ”.

ฟ จอบส ลูกสาวคนสวยของสตีฟ จอบส อดีตบอส Apple ผูลวงลับ ไดลงนาม

ในสัญญาโมเดลลิ่งกับ DNA Models ที่มีนางแบบตัวท็อปสังกัด ไดแก ไคอา 

เกอรเบอร และเอมิลี ราทาจคอฟสกี

อีฟ จอบส เปนลูกคนเล็กสุดของสตีฟ จอบส ผูรวมกอตั้งและผูบริหารระดับ

สูงของ Apple และลอรีน พาเวลล จอบส โดนตอนเขาสังกัดของ DNA Models ซึ่ง

เปนบริษัทเอเยนซีดานโมเดลลิ่ง มีเฮดควอเตอรอยูที่นิวยอรก โดยนางแบบดังระดับ

ซูเปอร โมเดลในความดูแล ไดแก ไคอา เกอรเบอร, เอมิลี ราทาจคอฟสกี และเออร
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11บันเทิง

10 ผูกํากับ 1 แรงบันดาลใจ

ยาดนํ้าเพ� อชีวิต.. My King My Strength

เปนโครงการผลิตและเผยแพรภาพยนตรส้ันท่ีดําเนินการ

ภายใต “มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง” ภาคตอจาก “หยาดนํ้าเพ� อ

ชีวิต” ในหลวงคือแรงบันดาลใจ

ท่ีประสบความสําเร็จ และไดรับการตอบรับจากผูชมเปน

อยางดี หลังไดเขาฉายในโรงหนังเมเจอรฯ ศาลาเฉลิมกรุง และทาง

ทีวีดิจิทัล รวมท้ังไดมีการนําออกฉายไปท่ัวโลกเม� อหลายปกอน!

ซ่ึงภาคตอน้ีไดรวม 10 ผูกํากับ อยางคุณธนิตย จิตนุกูล คุณ

สุเมธ องอาจ คุณประกิจ โชติจรัสอาภรณ คุณกฤษณ คอสุวรรณดี

คุณวิทิตนันท โรจนพานิช คนน้ีแหละ คือ “คนไทยคนแรก” 

ท่ีปนยอดเขาเอเวอเรสตไดสําเร็จ และยังมีคุณพัชรารัตน ตระกูล

ขจรศักด์ิ คุณเผด็จ ออนละฮุง

คุณนภัสรัญชน มิตรธีรโรจน หรือที่คุนชินในช� อ “ตั๊ก 

นภัสรัญชน” กลุมเด็กรุนใหมไฟแรง รักในสถาบัน Gen D Team 

และคุณชัชนันท พบลาภ..

ท่ีจะนําพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี 10.. “เราจะสืบสาน รักษา และตอยอด และครองแผนดิน

โดยธรรม เพ� อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป”

มาเปนแรงบันดาลใจ และจัดเรียงลําดับเร� องราวท่ีเก่ียวกับ

พระราชกรณียกิจท่ีพระมหากษัตริยทุกพระองคไดทรงทําไวใหกับ

ประชาชนท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคตมานําเสนอ

หนังส้ัน “หยาดนํ้าเพ� อชีวิต” จะมีท้ังหมด 10 ตอน 10 เร� อง 

ความยาว 120 นาที ประกอบดวย..เร� องเลาของพอ/เด็กชายกะทิ/

แสงสวางท่ีปลายอุโมงค/เมโลด้ีแหงชีวิต

ความหวังของพอ/ไตร/ลูกของพอ/ครูขางถนน/ดาราอ้ัง Clif-

fland สูแดนไทย/รักตอรัก ตอไป!

ใคร..เปนผูกํากับตอนไหน ผมเห็นจะสาธยายตรงน้ีไมหมด ก็

ขออนุญาตยกเอามาเฉพาะคนใกลตัว คือคุณธนิตย จิตนุกูล อดีต

นายกสมาคมผูกํากับภาพยนตรไทย 2 สมัย 

ท่ีไดกํากับช� อตอน “ครูขางถนน” ซ่ึงเขาบอกกับผมวา ไดแรง

บันดาลใจจากเคาโครงเร� องจริงของ “ครูผูให” ครูจิตอาสาท่ีกลาเอา

ชีวิตเขาแลก..

สวนจะแลกกับใคร แลกดวยอะไร และแลกเพ� อใครน้ัน เอา

ไวดูจากการเลาเร� องของคุณธนิตยก็แลวกัน แกยืนยันจะสรางความ

ประทับใจและความดีงามกับผูชมอยางแน�นอน!

น่ี..ก็ตองบอกกลาวกันไว หนังท้ัง 10 เร� องของ 10 ผูกํากับใน

โครงการ “หยาดนํ้าเพ� อชีวิต” จะเปดฉาย “รอบกาลา” ในวันท่ี 26 

เมษา.น้ี เวลา 18.00 น. ท่ี Siam Pavalai Royal Grand Theater..

จําใหงาย ก็ท่ี “สยามพารากอน” ฝงโรงหนัง ช้ัน 6.. สวนรอบ

ปกติ จะเร่ิมฉายวันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษา.ไปจนถึงวันท่ี 4 พฤษภาคม

ชมฟรีครับ..ท้ังหมด 16 สาขา วันละ 2 รอบ (บาย/คํ่า) 

..กรุงเทพฯ ก็จะมีท่ีพารากอน, ไอคอน รัชโยธิน, เมเจอร รังสิต, แค

ราย, เมกา บางนา, เวสตเกต และซีคอน บางแค

ตางจังหวัดก็ท่ีเชียงใหม เฟสติเวิล, เซ็นทรัล อุดรฯ, เซ็นทรัล 

อุบลฯ, เดอะมอลล โคราช, เซ็นทรัล ระยอง, อเวนิว พัทยา, 

เซ็นทรัล หาดใหญ และสหไทย สุราษฎรฯ

ครับ..ก็ตองขอบคุณมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุงท่ีไดลงทุนสนับสนุน

งบประมาณใหผูกํากับภาพยนตรไดสรางสรรคผลงาน เพ� อสืบสาน 

รักษา และตอยอด..

ในส่ิงท่ีมีคุณคาทางศิลปะ และคุณคาทางจิตใจ!

สําคัญย่ิงไปกวาน้ัน ประชาชน-คนดูจะไดเขาใจและนอมนํา

แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไปปรับใชใน

การดําเนินชีวิตและพัฒนาตนเองใหดีข้ึนอยางย่ังยืน..

อยาลืม..คอยตามดูกัน!.

ห

• ผศ.ดร.โดง-องอาจ สิงหลําพอง ผูอํานวย

การอาวุโสสถานีโทรทัศนดิจิทัลชอง JKN18 อัด

คอนเทนตรายการใหมเตรียมลงจอ JKN18 เริ่ม 

14 มีนาคมนี้ กับ 6 รายการดานเศรษฐกิจ การเงิน 

การลงทุน และขาวธุรกิจชั้นนําระดับโลก ภายใต

ลิขสิทธิ์สํานักขาวระดับโลก CNBC 

(ASIA) โดยเนนแหลงขาวน�าเช� อ

ถือทางเศรษฐกิจและการลงทุน

อันดับ 1 ของไทย ตอกย้ําการเปน

สถานีขาวคุณภาพดวยการนําเสนอ

ที่เขาใจงาย พุงตรงประเด็นของทีม

ผูประกาศขาว JKN18

• ตามคําเรียกรอง พอจัดใหชุดใหญไฟ

กะพริบ สําหรับ ไลโอ มินิเซต หลังจากมีการเรียก

รองมานานอยากไดชุดประหยัดแบบพกพา งานน้ี 

หนุม-กรรชัย กําเนิดพลอย เจาของผลิตภัณฑสําหรับ

ดูแลเสนผม ไลโอ (LYO) เลยจัดให เพ� อตอบโจทย

การพกพา สามารถเปนเพ� อนรวมทางกับเราไดทุกท่ี 

แถมลดราคาพิเศษ จากปกติ 1,670 บาท เหลือ 990 

บาท ติดตอไดท่ี โทร. 0-2326-8888

• สถานการณประทวงตอตานอํานาจ ทวี 

(เป ทวีฤทธิ์) ยังคงตึงเครียด ดาน ฌอหณ (ออฟ 

จุมพล) ก็บุกเขาไปในโกดังของทวีเพ� อหาหลักฐาน

เอาผิดพรอมแกงเพ� อน แตงานนี้ดูทาจะไมงายเลย 

ขนาด แดน (ฟลุค กวิน) และเพ� อนตํารวจยังหวั่น

ใจที่จะเอาผิดทวี ติดตามชมออริ

จินอลซีรีส NOT ME เขา...ไมใช

ผม ในวันอาทิตยที่ 13 มีนาคมนี้ 

เวลา 20.30 น. ทางชอง GMM 

25 และ AIS PLAY

• จีดีเอชเปดตัวธีม

โปสเตอรภาพยนตรเร� องใหม

ลาสุด FAST & FEEL LOVE เร็วโหด..เหมือน

โกรธเธอ ภาพยนตรแอ็กชั่นในชีวิตประจําวันของผู

กํากับขวัญใจเด็กแนว เตอ-นวพล ธํารงรัตนฤทธิ์                                            

นําแสดงโดย นัท-ณัฏฐ กิจจริต, ญาญา-อุรัสยา                

เสปอรบันด, โปเต-อนุสรา กอสัมพันธ และปริมมี่-                                                                

วิพาวีร พัทธณศิริ เตรียมตัวฟาสตพรอมกันทั่ว

ประเทศ 6 เมษายนนี้ ในโรงภาพยนตร.

รักชิด

ฤกษดี • ผูจัดคนเกง เมย-ปทิดา กําเนิดพลอย บริษัท โชวอิท จํากัด และ

ผูกํากับทรงศักดิ์ มงคลทอง ถือฤกษดีบวงสรวงไหวครูละครเร� องปมเสน�หา 

ที่ ESC สตูดิโอ มีนักแสดงรวมพิธีคับคั่ง นําทีมโดยพระ-นาง เกรท-วรินทร  

ปญหกาญจน และแพทริเซีย ธัญชนก กูด รวมดวย โยเกิรต-ณัฐฐชาช บุญ

ประชม, แพร-พิชชาภา พันธุมจินดา, เฟรส-เอกพงศ จงเกษกรณ, บาน-ณ

คุณ โรจนัย ฯลฯ เตรียมออกอากาศเร็วๆ นี้ทางชอง 3 กด 33.

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘กวาง’เปดใจหลังติดเช้ือทางเดินปสสาวะ

ขอออกจากรพ.กอนเพราะคิดถึงครอบครัว

พันธมิตรของเรา แมวาชวงสองปที่ผานมาตองเผชิญกับความ

ยากลําบากจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 และในป 2022 

เม� อผานวิกฤตกลับมา เรามีเงินรางวัลที่เพิ่มขึ้น มีเงินรางวัล

รวม 90.2 ลานดอลลารสหรัฐ ซึ่งจะแขงขันกวา 34 รายการ

พรอมกันนี้ มอลลียังไดชมการพัฒนากอลฟหญิงไทย 

ซึ่งเธอบอกวานักกอลฟไทยไดสรางผลงานไดอยางน�าทึ่งใน

ทัวร และเคยเลนกอลฟกับโปรโม โมรียา จุฑานุกาล ระหวาง

โปรแอม และมอลลียังกลาวอีกวากอลฟหญิงไทยกําลังกาวไป

ดวยดีในขณะนี้

สวนนักกอลฟเอเชียชาติอ� นๆ นอกจากเกาหลีใต

ที่มีอยางตอเน� องอยูแลว ยังมีญี่ปุน เห็นไดชัดเจน ทั้งนาสะ ฮาทาโอกะ, ยูกะ ซาโสะ จาก

ฟลิปปนส ซึ่งปจจุบันเลนในนามญี่ปุน ก็ควาแชมปเมเจอร หรือนักกอลฟจากจีนมี หลิน ซีอวี้ ก็

เปนอีกหนึ่งการพัฒนาในวงการกอลฟของเอเชีย.

 interthaipost69@gmail.com

ผูบริหารแอลพีจีเอช� นชมพัฒนาการนักกอลฟไทย

อี

เ

พรอมดวยดาราจาก Euphoria ซิดนีย สวีนีย และนาโอมิ สมอลส ที่ไดอันดับสอง Ru-

Paul’s Drag Race

อีฟซึ่งเปนลูกหลานคนดังคนลาสุดที่มาเอาดีดานการเดินบน

แคทวอลก ตบเทาตามจีจี กับเบลลา ฮาดิด ลูกสาวของโยลันดา กับ

โมฮาเหม็ด ฮาดิด, เคนดัลล ลูกสาวของคริส กับเคทลิน เจนเนอร,                                                                                

อามีเลีย กับเดไลลาห แฮมลิน ลูกสาวของลิซา รินนา กับแฮรรี                                                                   

แฮมลิน, โซเฟย ริชชี ลูกสาวของไลโอเนล ริชชี กับไดอานา อเล็ก

ซานเดอร ริชชี และเฮลีย                                         

บีเบอร ลูกสาวของสตีเฟน กับ

เคนยา บอลดวิน

สําหรับอีฟ เวลานี้มี

ฟอลโลเวอรติดตามทางอิน 

สตาแกรมอยูราว 261,000 

บัญชี ซึ่งทุกคนมั่นใจวาเธอ

ตองประสบความสําเร็จไดแน�

ในโลกโมเดลลิ่ง.

ลูกสาว ‘สตีฟ จอบส’ เซ็นสัญญาโมเดลลิ่ง
อีฟ เวลานี้อายุ 23 ประกาศดวยความภูมิใจสําหรับงานใหมของ

เธอผานทางอินสตาแกรมเม� อวันกอน โดยไดแชรรูปสวยเปนภาพโพลา

รอยดของตัวเธอเอง พรอมกับใสแคปชันสั้นๆ งายๆ วา “now repre-

sented by @dnamodels”

ขาวดังกลาวแพรออกมาก็ตอนที่เธอไปนั่งอยูเกาอี้แถวหนาในงาน

แฟชั่นโชวของ Louis Vuitton ที่กรุงปารีส ซึ่งนอกจากเธอแลวยังมีนัก

แสดงดังอีกหลายคน เชน จูลีแอน มัวร, เอ็มมา สโตน, ซินเธีย เอริโว 

และซาราห พอลสัน

โดยในวันนั้นเธอสวมกางเกงขายาวเอวสูงสีน้ําเงินกรมทาและ

เสื้อคร็อปสีขาว

อีฟที่เปนหนึ่งในนักกีฬาขี่มาที่มีฝมือ เคยไดเปดตัวในการเดิน

แบบเปนครั้งแรกเม� อเดือนธันวาคม ป 2020 ตอนนั้นเธอไปปรากฏ

ตัวในแคมเปญโฆษณาคริสตมาสสําหรับแบรนดเมกอัพที่ช� อ Glossier 

มอลลี มารคูซ ซามานน ประธานบริหารของแอลพีจีเอ

ทัวร เปดใจกับส� อมวลชนเอเชียครั้งแรกตั้งแตเขามารับหนาที่

เปนเวลา 6 เดือน โดยเนนย้ําแนวทางแอลพีจีเอยังคงพัฒนา

ทัวรเปนรูปแบบโกลบอลทัวร และช� นชมการเติบโตของกอลฟ

เอเชีย พรอมกับชมเชยนักกอลฟไทยที่พัฒนาผลงานในทัวร

กาวหนาอยางรวดเร็ว

มอลลีใหสัมภาษณกับส� อมวลชนเอเชยีผานเวอรชวลคอน

เฟอเรนซ เม� อวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2565 ที่เซนโตซา กอลฟ

คลับ ประเทศสิงคโปร ชวงเดินทางไปสิงคโปร ในระหวางการ

แขงขันกอลฟแอลพีจีเอทัวร รายการเอชเอสบีซี วีเมนส เวิลด 

แชมเปยนชิพ ซึ่งเธอเผยวาต� นเตนที่ไดมีโอกาสมาสิงคโปร และพบกับส� อมวลชนเอเชีย

เปนทางการครั้งแรก รวมทั้งไดมีโอกาสเห็นการจัดการแขงขันรายการเอชเอสบีซี วีเมนส 

เวิลด แชมเปยนชิพ

ประธานบริหารแอลพีจีเอทัวรเผยวา ตอนนี้ทางทัวรยังคงไดรับความเช� อมั่นจาก
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ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๘๑๘/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายภูดิศ เพชรเกลี้ยง ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ได

ย� นฟอง นายวิวัฒน บุงทอง จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๘๓๕,๐๙๓.๒๒ บาท 

และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลม

ละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายวิวัฒน บุงทอง จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ 

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้

ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๗๘๔/๒๕๖๔

 

 ดวย กรมสรรพากร โดยนางสาวสิมาลัย สังขนุช สรรพากรภาค ๒ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม

สรรพากร โจทก ไดย� นฟอง หางหุนสวนจํากัด ไอบอรด ที่ ๑ นายอนันทศักดิ์ ภาณุรังกุล ในฐานะหุนสวนผูจัดการ

คนปจจุบัน ที่ ๒ นางสาวสุภิญญา ปงอุทา ในฐานะหุนสวนผูจัดการคนเดิมของหางหุนสวนจํากัด ไอบอรด ที่ ๓ 

จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๘,๓๘๔,๐๙๓.๒๓ บาท (รวมเงินเพิ่มตาม

กฎหมาย สําหรับภาษีเงินไดนิติบุคคลคํานวณถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ และภาษีมูลคาเพิ่มคํานวณถึงวันที่ ๑๕ 

กันยายน ๒๕๖๕) และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระ

ราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสามเด็ดขาด

และพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายอนันทศักดิ์ ภาณุรังกุล ในฐาะหุนสวนผูจัดการคนปจจุบัน จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการ

สงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตาม

กําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง    

                 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

เม� อวันศุกรท่ี 25 กุมภาพันธ 2565 

ที่ผานมา ดร.ชัชชนก เตชะวณิช 

กรรมการผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

(กลาง) บริษัท ไอริส กรุป จํากัด เปน

ตัวแทนรับรางวัลเกียรติยศระดับโลก 

“โครงการอสังหาริมทรัพยดีเดน 2021 

หรือ  FIABCI-Thai PRIX D’ EXCEL-

LENCE AWARDS 2021” ประเภท

ที่อยูอาศัยแนวราบ Residential Low 

Rise มี 2 โครงการไดรับรางวัล คือ 

“ICOPENH SUKHUMVIT 76 และ 

IDEN KASET PHAHOLYOTHIN” 

จัดข้ึนโดย สมาคมการคาอสังหาริมทรัพย

สากล โดยมี นายธีรัชย อัตนวานิช รอง

ปลัดกระทรวงการคลัง (ซาย) ประธาน

ในพิธีฯ และ ดร.โสภณ พรโชคชัย 

นายกสมาคม FIABCI ประเทศไทย (ขวา)  

เปนผูมอบรางวัล ณ โรงแรมสวิสโซเทล 

กรุงเทพ รัชดา 

“ไอริส กรุป” ควารางวัล “อสังหาริมทรัพยดีเดน”

FIABCI-Thai PRIX D’ EXCELLENCE AWARDS 2021

เรียงรอยวัฒนธรรมไทย      ทานผูหญิงสิริกิติยา เจนเซน มอบรางวัล “Hackulture นวัต…

วัฒนธรรม : เรียงรอยวัฒนธรรมไทย…สูโลกดิจิทัล” ในหัวขอ “เห็นแตไมเคยรู” โดยมี ชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ รมว.ดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม, ภุชพงค โนดไธสง และ อัจฉรินทร 

พัฒนพันธชัย รวมมอบรางวัล จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพ� อเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ (สดช.) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการฯ แจงวัฒนะ

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี 

ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง 

และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ องคมนตรี 

ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง 

ใหเกียรติเปนประธานในพิธีมอบโลพรอม

ใบรับรอง และเกียรติบัตร โครงการพัฒนา

ชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนต่ําและยั่งยืน

ตามแนวทางโครงการหลวง ใหกับผูนําชุมชน

ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง 9 แหง และ

ผูนําชุมชนในพื้นที่ โครงการพัฒนาพื้นที่

สูงแบบโครงการหลวง 8 แหง รวมทั้งสิ้น 

17 แหง โดยไดรับการรับรองมาตรฐาน

จากศูนยวิจัยตรวจประเมินและใหการ

รับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 

คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หองประชุมอาคาร

ปฏิบัติการ 1 ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

โครงการหลวง ชนกาธิเบศรดําริ ตําบลแมเหียะ

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

นายวิรัตน ปราบทุกข ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปดเผยวา  

โครงการศึกษาการพัฒนาชุมชนโครงการ

หลวงเพ� อเปนชุมชนคารบอนต่ําและยั่งยืน 

โดยมูลนิธิโครงการหลวง รวมกับ สถาบันวิจัย

และพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) และ

มหาวิทยาลัยมหิดล ไดริเริ่มโครงการฯ ขึ้น 

สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน โดยมุงเนนการพัฒนาในระดับชุมชน

ให้ตื่นตัวและปรับตัวต่อผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยลด

กิจกรรมการดํารงชีวิตที่ปลอยกาซเรือน

กระจกและสงเสริมใหชุมชนพัฒนาไปสู

สังคมที่ปลอยคารบอนต่ํา รวมทั้งสรางขีด

ความสามารถการบริหารจัดการชุมชน ให

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ

แวดลอมและเกิดความยั่งยืนไดในที่สุด

ในปนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 

(องคการมหาชน) โดยโครงการพัฒนาพ้ืนท่ี

สูงแบบโครงการหลวง และ โครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อ

แกไขปญหาพื้นที่เฉพาะ ไดรับรางวัลถึง 8 

องคมนตรี มอบโล พรอมใบรับรองและเกียรติบัตร ใหกับ 17 ชุมชน 

ในโครงการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนต่ําและยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง

ชุมชน ไดแก

1. ระดับดีเยี่ยม ชุมชนบานอาแบ 

พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ

หลวงแมสลอง จังหวัดเชียงราย 2. ระดับ

ดีมาก ชุมชนบานแมลามาหลวง พื้นที่

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

สบเมย จังหวัดแมฮองสอน 3.ระดับดีมาก 

ชุมชนบานปูคําหวยแหง พื้นที่ โครงการ

พัฒนาพ้ืนท่ีสูงแบบโครงการหลวงแมสามแลบ 

จังหวัดแมฮองสอน 4.ระดับดีมาก ชุมชน

บานใหมพัฒนา พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่

สูงแบบโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย 

5.ระดับดีมาก ชุมชนบานแมมะลอ พื้นที่

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แมมะลอ จังหวัดเชียงใหม 6.ระดับดีมาก 

ชุมชนบานน้ําแปง พื้นที่ โครงการพัฒนา

พื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ําแปง จังหวัด

น�าน 7.ระดับดีมาก ชุมชนบานนาหมัน 

พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ

หลวงแมจริม จังหวัดน�าน 8.ระดับดี บาน

หวยปูหลวง พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

แบบโครงการหลวงเพื่อแก้ ไขปัญหาพื้นที่

เฉพาะแมแฮหลวง จังหวัดเชียงใหม

“ทั้งนี้สถาบันฯ ขอแสดงความยินดี

กับชุมชนท่ีไดรับรางวัล โดยหวังวาในระยะ

ตอไปคนในชุมชนและรวมทั้งเจาหนาที่

ประจําศูนยพัฒนาโครงการหลวงและ

โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง 

ท้ัง 17 แหง จะพรอมใจรวมกันรักษามาตรฐาน

และปรับปรุงงานอยางตอเน� อง ตลอดจน

ขยายผลการดําเนินงานไปยังพ้ืนท่ีอ� นเพ่ิมเติม 

เพ� อใหชุมชนโครงการหลวงและโครงการ

พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เปน

แหลงการเรียนรูของประเทศไทยในบริบท 

“ชุมชนบนพื้นที่สูงคารบอนต่ําและยั่งยืน” 

ที่มีวิถีการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ

แบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” นายวิรัตน 

ปราบทุกข ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่สูง กลาวทิ้งทาย

ประเทศไทยตั้งอยูในเขตรอนและมี

อากาศรอนชื้นตลอดทั้งป ทําใหตองเผชิญ

กับโรครายหลายอยางที่มีศัตรูตัวรายที่มอง

แทบไมเห็นอยางเชนยุงที่เปนพาหะนําโรค 

โดยความเสี่ยงที่จะเปนโรครายจากยุงพบ

ไดทั่วไป รวมถึงเมืองใหญอยางกรุงเทพฯ 

เชียงใหม ภูเก็ต และโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยง

ตาง ๆ เชน ชุมชนแออัด สถานที่กอสราง 

พื้นที่รกราง และกองภูเขาขยะ เปนตน 

ปจจุบันถึงแมวาเราจะดูแลสุขภาพ

ของเราและคนในครอบครัวดีแลว แตเหตุการณ

ที่ ไมอาจควบคุมไดก็อาจขึ้นไดเสมอ ดังนั้น 

เราควรหาตัวชวยที่เพิ่มความอุนใจใหกับชีวิต

ดวยแผนประกันภัยสุขภาพ “ประกันโรค

รายจากยุงและโรคเขตรอน” จากแอกซา

ประกันภัย ที่คุมครอง 5 โรครายที่เกิดจากยุง 

ไดแก โรคไขเลือดออก โรคไขปวดขอยุงลาย 

แอกซาใหความคุมครองคุณ

จากโรคไขเลือดออกและโรคที่มียุงเปนพาหะ

(ชิคุนกุนยา) โรคไวรัสซิกา โรคไขจับสั่น 

(มาลาเรีย) และโรคไขสมองอักเสบ ดวย

เบี้ยเริ่มตนเพียง 48 บาทตอป เจอแลวจาย

เงินกอนสูงสุดถึง 30,000 บาท และจายผล

ประโยชน เม� อเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

เพียง 1 คืน ลูกคาสามารถซื้อผานชองทาง

ออนไลนไดแลววันนี้ 

ลูกคาสามารถดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว

กับประกันภัยโรครายจากยุงและโรคเขต

รอนและประกันภัยสุขภาพของแอกซา 

โดยสามารถติดตามขาวสารและโปรโมชั่

นของแอกซาประกันภัยไดที่ชองทางตอไปนี้ 

เว็บไซตของแอกซา https://www.axa.co.th 

ฝายลูกคาสัมพันธแอกซา โทร.0-2118-8111 

เฟซบุกแอกซาประเทศไทย https://www.

facebook.com/AXAThailand/  ไลนแอกซา 

@AXAThailand  

หลังจาก แกมโบล (GAMBOL) 

ผูนําแบรนดรองเทาลําลองอันดับ

หน่ึงในประเทศไทย เปดพรีออเดอร 

คอลเลกชั่น GAMBOL Liverpool 

FC Limited Edition ลิขสิทธิ์แท

จากสโมสรเพียง 1,892 คู เม� อวันที่ 

7 มีนาคม ที่ผานมา ก็ไดรับความ

สนใจจากแฟนบอล “หงสแดง” ดี

เกินคาด ทําใหมียอด พรีออเดอรเต็ม 

ภายใน 30 นาทีแรกเทานั้น! 

โดย คุณนิติ กิจกําจาย ผูอํานวยการ

บริษัท บิ๊กสตาร จํากัด (GAMBOL) ได

จับมือรวมกับ สโมสรฟุตบอลลิเวอรพูล 

เอฟซี(Liverpool FC) ออกแบบรองเทาแตะ

แบบหนีบที่มีดีไซน โดดเดนเฉพาะของแกม

โบลผสานกับ โทนสีอันเปนเอกลักษณของ

ลิเวอรพูล พรอมตอกยํ้าตัวตนของแฟนบอล 

“หงสแดง”ดวยลาย YNWA (You’ll Never 

Walk Alone) ที่บอกถึงสปริตไดอยางชัดเจน

สิ่ งที่ พิ เ ศษสุ ดของรอง เท า รุ นนี้  

ประกอบไปดวยสัญลักษณของลิเวอรพูล

เปนสีทอง สะทอนถึงพลังอันยิ่งใหญแหง

ชัยชนะประดับอยูบนสายคาดและรหัส

ตัวเลขสุดพิเศษที่อยูในตําแหน�งดานในหู

รองเทาขางขวา GBLFC - 1/1892 ถึง 

GBLFC - 1892/1892 ใหแฟนบอล “หงสแดง” 

ทั้งหลายได โชวพลังความยิ่งใหญกันอยาง

ภาคภูมิใจ

โดยใชนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย 

จีโบลด เทคโนโลยี (G-Bold Technology™) 

เอกสิทธิ์เฉพาะของแกมโบล โดดเดนดวย

คุณสมบัติที่ทําใหรองเทา นุม ทน เบา สวม

ใสสบาย 

ฝากแฟนบอล “หงสแดง” ทุกคน

ติดตามGAMBOL Liverpool FC Special 

Collectionพบกันแน�เร็วๆ น้ี สามารถติดตาม

ขาวสารไดที่ Facebook: Gambol

กระแสตอบรับ ถลมทลาย! 
GAMBOL Liverpool FC Limited Edition

วัตสัน รวมกับ โดฟ จัดแคมเปญ “Watsons Green Ribbons”

เชิญชวนลูกคาทุกคนรวมสงตอความมั่นใจและความเทาเทียมเน� องในวันสตรีสากล

วัตสัน ผูนํารานเพ� อสุขภาพและความงาม อันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดกิจกรรม

จําหน�ายโบวสีเขียวมอบรายไดจากการจําหน�ายทั้งหมดโดยไมหักคาใชจายใหกับสมาคมฯ ภาย

ใตแคมเปญ “Watsons Green Ribbons”  ซึ่งจัดขึ้นอยางเปนประจําตอเน� องทุกปในวันสตรี

สากล วัตสันรวมรนณรงคและสนับสนุนใหผูหญิงมีความเช� อมั่น มั่นใจ สรางคุณคาใหตัวเอง

และผูอ� นได พรอมเติมพลังบวกใหกับผูหญิง นําโดย นวลพรรณ ชัยนาม Customer Director 

วัตสัน ประเทศไทย รวมกับ โดฟ เม� อซื้อผลิตภัณ โดฟชนิดใดก็ได เทากับบริจาค 5 บาท รวม

สบทบทุนบริจาคใหแกสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ พระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี กรมหม� นสุทธนารีนาถ (บานพักฉุกเฉิน) นําโดย คุณหมอพรรณพิมล 

วิปุลากร นายกสมาคมสงเสริมสถานภาพสตรีฯ เพ� อชวยเหลือ สนับสนุนเด็กและสตรีใหกลับ

มาใชชีวิตไดอยางมั่นใจอีกครั้ง



13ขาวประชาสัมพันธ

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร 

กรรมการผูจัดการ บริษัท บริหาร

สินทรัพยสุขุมวิท จํากัด (บสส.) 

หรือ SAM เปดเผยวา SAM 

เปดบูธจําหน�ายทรัพยสินรอการ

ขาย (NPA) ครั้งแรกของป 2565 

ในงาน มหกรรมบานธนาคาร 

ระหวางวันที่ 11 - 13 มีนาคม 

2565 เวลา 10.30 - 20.00 น. 

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 เซ็นทรัล 

พลาซา ขอนแกน โดย SAM 

รวบรวมอสังหาฯ มือสองทําเลทอง

หลากหลายประเภท ทั้งทรัพยเพ� อ

การอยู่อาศัยและทรัพย์เพื่อการ

ลงทุน ใน จ.ขอนแกน และภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  พรอมจัด

โปรโมชั่น “โปรดี ศรีอีสาน” รับ 

“ฟรีคาโอน 2%” และพิเศษยิ่งขึ้น 

SAM แจกเพิ่มโปรโมชั่น “บาน 

SAM ชอปคุม รับเพิ่ม”   

โดยลูกคาจะไดรับบัตรกํานัล  

(Big C หรือ Lotus) มูลคาสูงสุดถึง 

2 หม� นบาท สําหรับลูกคาท่ีซ้ือทรัพย 

20 จังหวัดในภาคอีสาน ไดแก 

นครราชสีมา กาฬสินธุ ขอนแกน 

ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม 

มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ เลย 

สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู 

อุดรธานี อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 

ทุกประเภทที่ประกาศขายดวยวิธีเสนอ

ซ้ือโดยตรง ผูสนใจสามารถลงทะเบียนจองสิทธ์ิ 

โปรโมชั่นไดหลากหลายชองทาง ทั้งภายใน

งานฯ หรือจองผานชองทางออนไลน ทั้ง

เฟซบุก ทรัพยมือสองตอง SAM หรือ ไลน 

@Samline หรือ Instragram baan_sam 

รวมท้ังท่ีสํานักงาน บสส. และใชสิทธิ์การ

ซื้อทรัพยภายใน 31 มีนาคม 2565 ราย

ละเอียดและเง� อนไขการรับสิทธิ์โปรโมช่ัน

เปนไปตามท่ีกําหนด  สอบถามรายละเอียด

ไดที่ Call Center 0-2686-1888  และ

ดูรายละเอียดทรัพยสินไดทางเว็บไซตที่  

www.sam.or.th  รวมทั้งชองทางออนไลน

ที่หลากหลายและสะดวกรวดเร็ว ทั้งแอป

พลิเคชัน SAM NPA ในระบบ Android 

และ IOS หรือแอด ID Line @Samline 

ติดตาม Facebook Fanpage ทรัพยมือสอง

ตอง SAM หรือ SAM NPA Channel บน 

YouTube หรือ Instragram baan_sam 

และ @SAM_NPA บน Twitter เพ� อ

ติดตามขอมูลขาวสารดี ๆ จาก SAM

ตัวอยางทรัพยเพ� อการอยูอาศัยที่น�า

สนใจกลางเมืองขอนแกน  อาทิ  อาคาร

พาณิชย 2 ชั้น 2 คูหา เนื้อที่ 48 ตร.ว.  

ติดถนนประชาสโมสร  เหมาะสําหรับทํา

ธุรกิจ ราคา 7.23 ลานบาท และ อาคาร

ตามที่ เกิด เหตุการณน้ํ าท วมใหญ

จังหวัดเพชรบุรี เม� อเดือนตุลาคม 2546 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงหวงใย

ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ จึงพระราชทาน

พระราชดําริ ใหพิจารณาการระบายน้ําให

เปนระบบ โดยใชคลองสงน้ําชวยระบายดวย

เม� อมีน้ําหลาก พรอมขยายคลองธรรมชาติ 

และคลองระบายใหระบายน้ําออกสูทะเล

ใหเร็วขึ้น

หน�วยงานที่เกี่ยวของไดนอมนําพระ

ราชดําริมาดําเนินการ ยังผลใหการระบายน้ํา

เปนไปอยางมีระบบมากขึ้น และเม� อวัน

พฤหัสบดีท่ี 10 กุมภาพันธ 2565 พลอากาศเอก 

ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และพลอากาศเอก 

จอม รุงสวาง องคมนตรี พรอมดวยนายสมศักด์ิ 

เพิ่มเกษร รองเลขาธิการ กปร. และคณะ ได

เดินทางไปยัง โครงการชลประทานเพชรบุรี 

อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี เพ� อรวมประชุม

ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาดาน

แหลงน้ําอันเน� องมาจากพระราชดําริ และ

การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี 

การน้ี องคมนตรี กลาววา ต้ังแตป 2546 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 

ทรงเห็นวาการแก ไขปญหาน้ําทวมในพื้นที่

จังหวัดเพชรบุรี จะตองใหมีการระบายน้ํา

ใหไดปริมาณที่มากขึ้น หน�วยงานที่เกี่ยวของ

ไดนอมนําพระราชดําริมาดําเนินการ และ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมอบหมาย

พระราชทรัพยสวนพระองคแกปญหาน้ําทวมจังหวัดเพชรบุรี

ใหคณะองคมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบ

หน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

อยางตอเน� อง ทั้งเร� องน้ําทวม ภัยแลง และ

การประกอบอาชีพของราษฎร 

“หลังจากที่พระองคทรงครองราชย

จวบจนปจจุบันมีโครงการตางๆ ที่ทรงรับไว

เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ประมาณ 101 โครงการ โดยเฉพาะดาน

แหลงน้ํามีกวา 80% ของโครงการที่ทรงรับ

ไวเปนโครงการอันเน� องมาจากพระราชดําริ” 

องคมนตรี กลาว 

ทางดานนายสมเกียรติ แจมจันทร 

ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี 

เปดเผยวา ในชวงเวลาท่ีผานมาจังหวัดเพชรบุรี 

จะมีน้ําใชเพียงพอในการอุปโภคบริโภคและ

การเกษตรกรรม ตลอดถึงการรักษาระบบ

นิเวศทุกกิจกรรมในพื้นที่ และมีกลุมผูใชน้ํามี

สวนรวมในการบริหารจัดการดวย  

“กลุมผู ใชน้ําจะรวมประชุมกอนการ

สงน้ํา และระหวางสงน้ํา ที่สําคัญจะตองมี

การใชน้ําอยางประหยัดและรูคุณคา หาก

ฝนตกในพื้นที่นอยก็อาจจะกระทบตอการใช

น้ําของราษฎรในชวงฤดูแลงได ฉะนั้นการ

รวมกันบริหารจัดการอยางมีสวนรวมและ

รอบคอบจึงมีความสําคัญ” นายสมเกียรติ 

แจมจันทร กลาว  

สํ าหรับโครงการประตูระบายน้ํ า

ราชประชานุเคราะหตามแนวพระราชดําริ 

จังหวัดเพชรบุรี นั้นเม� อวันที่ 4 พฤศจิกายน 

2546 พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได

พระราชทานเงินสวนพระองค

จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห 

ในพระบรมราชูปถัมถ จํานวน 

18,100,000 บาท สําหรับทดรอง

จ า ย ในก า รก อ ส ร า งป ระตู

ระบายน้ําราชประชานุเคราะห 

4 - 12 จํานวน 9 แหง  และ

ทางน้ําลนราชประชานุเคราะห 

13 จํานวน 1 แหง เพ่ิมเติมจากท่ีกรมชลประทาน

ไดดําเนินการ และทรงติดตามและพระราชทาน

พระราชดําริแนวทางแก ไขปญหาน้ําอยาง

ตอเน� อง  

มีการกอสรางประตูระบายน้ําพรอม

ติดตั้งเคร� องจักรเพ� อผลักดันน้ํา รวมทั้งขุด

ลอกแมน้ําเพชรบุรี ที่เปนเกาะแกงตื้นเขิน 

และในป 2562 คณะกรรมการพิเศษเพ� อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระ

ราชดําริ (กปร.) ไดสนับสนุนงบประมาณ

ในการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ําเพื่อสนับสนุน

โครงการตางๆ ในพื้นที่เพิ่มเติม อาทิ โครงการ

ตามพระราชประสงคดอนขุนหวย 1 และ

ดอนขุนหวย 2 เพ� อเปนการตอยอดโครงการฯ 

ใหเกิดประโยชนอยางทั่วถึงแกราษฎรตามพ

ระราชประสงค

ทั้งนี้ จังหวัดเพชรบุรีมีโครงการพัฒนา

ด้านแหล่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

กวา 70 โครงการ รวมถึงโครงการประตู

ระบายน้ําราชประชานุเคราะหตามแนวพระ

ราชดําริ ที่สามารถบรรเทาปญหาอุทกภัยและ

ภัยแลงใหแกราษฎรสามารถดําเนินชีวิตและ

ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมเปนอยางดี 

SAM คัดทรัพยมือสองทําเลทองในขอนแกนและภาคอีสาน 

รวมงานมหกรรมบานธนาคาร จ.ขอนแกน อัดโปรดีเดือนมีนาคมสุดคุม 2 เดง 

พรอมพวงบูธ “คลินิกแกหนี้” ชวยคนเปนหนี้เสียบัตร

พาณิชย เนื้อที่ 16.3 ตร.ว. ในโครงการ 

ศูนยการคาประตูน้ําขอนแกน อยูในยานที่

อยูอาศัย และพาณิชยกรรม การคมนาคม

สะดวก ทรัพยหางจาก ถ.มิตรภาพ เพียง 

850 ม ใกลหางแม็คโคร และเทสโก โลตัส 

ราคา 1.84 ลานบาท อาคารพาณิชย 2.5 ช้ัน 

จํานวน 2 คูหา เจาะทะลุถึงกัน เนื้อที่ 32.4 

ตร.ว. เขาซอยหางจาก ถ.ศรีจันทร เพียง 

50 ม. ใกลสถานที่สําคัญ และแหลงอํานวย

ความสะดวกใจกลางเมืองขอนแกน ราคา 

3.99 ลานบาท  บานเดี่ยว เนื้อที่ 68.3 ตร.ว. 

มี 3 หองนอน 3 หองน้ํา หมูบานชลลดา 

ขอนแกน ถ.รอบบึงหนองโคตร ทรัพยสิน

ตั้งอยูในยานที่อยูอาศัย มีสาธารณูปโภค

ครบครัน สถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียง 

ไดแก สวนสุขภาพพลานามัยบานคําไฮ 

โรงพยาบาลขอนแกนราม เซ็นทรัล

พลาซาขอนแกน ราคา 4.44 ลานบาท 

บานเดี่ยว  เนื้อที่  63 ตร.ว.  มี 3 หองนอน 

3 หองน้ํา หมูบานฉัตรเพชร การเดนทวิลล 

3 ถ.เหลานาดี ใกลวัดสระทอง ตลาดตนตาล  

ราคา 4.79 ลานบาท สวนทรัพยเพ� อการ

ลงทุนใจกลางเมืองขอนแกน อาทิ โชวรูม  

เนื้อที่ 1 ไร 1 งาน 7.2 ตร.ว. ติดถนนหนา

เมือง การคมนาคมสะดวก ใกลศาลหลักเมือง 

เซ็นทรัลพลาซาขอนแกน ศาลากลางจังหวัด 

ราคา 70.89 ลานบาท  โรงแรม/รีสอรท  สูง 

4 ช้ัน มีหองพัก จํานวน 71 หอง เน้ือท่ี 3 ไร 

1 งาน 79.7 ตร.ว. เขาซอยจาก ถ.บานกอก 

เพียง 750 ม. อยูในยานที่อยูอาศัย และ

พาณิชยกรรม ใกลสถานท่ีสําคัญ และแหลง

อํานวยความสะดวกใจกลางเมืองขอนแกน 

ราคา 74.09 ลานบาท 

นอกจากนี้ ภายในงาน "โครงการ

คลินิกแกหนี้ by SAM" ยังมาเปดบูธใหคํา

ปรึกษาแกผูท่ีเปนหน้ีเสีย (NPL) บัตรเครดิต 

บัตรกดเงินสดและสินเช� อสวนบุคคลที่ ไมมี

หลักประกันของธนาคารพาณิชยและ

ผูประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-Bank)  

โดยกําหนดคุณสมบัติผู สมัครเขารวม 

"โครงการคลินิกแกหนี้ by SAM" ดังนี้ 1. 

เปนบุคคลธรรมดาที่มีรายได 2. อายุไมเกิน 

70 ป 3. มียอดหนี้บัตรรวมกันไมเกิน 2 ลาน

บาท 4. เปนหนี้เสียกอน 1 ตุลาคม 2564 

และเพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาผล

การสมัคร ควรเตรียมเอกสารสําคัญ

ประกอบการสมัคร ดังนี้ 1. สําเนาบัตร

ประชาชน 2. สําเนาทะเบียนบาน 3. สลิป

เงินเดือนยอนหลัง 1 เดือน (กรณีผูมีรายได

ประจํา) / รายการเดินบัญชี (Statement) 

ยอนหลัง 3 เดือน หรือหนังสือรับรอง

รายได (กรณีอาชีพอิสระ) 4. เอกสารราย

งานเครดิตบูโร ผูสนใจสมัครเขาโครงการ 

สามารถดูขอมูลและติดตอสอบถามราย

ละเอียดไดหลากหลายชองทาง ทั้งเว็บไซต 

www.คลินิกแกหนี้.com หรือ แอดไลน @

debtclinicbysamและ Facebook คลินิกแก

หนี้ รวมทั้ง Call Center "สายดวนชนะหนี้ 

1443"

แม้สื่อจะทําหน้าที่สร้างสรรค์มากขึ้นแต่

ยังมีอีกหลายอยางที่ยังดอยคาผูหญิงเชน รายการ

ทีวีตลกมักคุกคามทางเพศทั้งคําพูดและการแตะ

เนื้อตองตัวผูรวมรายการ สวนองคกรวิชาชีพส� อ

และองคกรส� อยังมีผูหญิงเปนผูนําและผูบริหารนอย  

ที่ดีขึ้นคือส� อออนไลน นักวิชาการชี้ ส� อตองใช

ความเปนธรรมนําความเปนกลาง สวนขาวดาราดัง 

แตงโม ส� อไมควรเนนประเด็นสวนตัวแตควรดู

เร� องคุมครองสิทธ์ิและบทเรียนของปญหาความปลอดภัย 

การคุกคามผูหญิง การด� มแอลกอฮอลและส� อไม

ควรแสดงบทบาทชี้นําและเนนเรตติ้งมากเกินไป 

ในโอกาสวันสตรีสากล 8 มีนาคมของ

ทุกปทั่วโลกมีการรณรงคประเด็นที่น�าสนใจของ

ผูหญิงสําหรับในประเทศไทยที่โรงแรมแมนดาริน 

เม� อวันที่  7 มีนาคม 2565 มูลนิธิส� อเพ� อสุขภาวะ

(มสส.) รวมกับ มูลนิธิหญิงชายกาวไกล และ มูลนิธิเด็ก 

เยาวชนและครอบครัว ไดรวมกันจัดเสวนารวม

กับส� อมวลชนระดมความคิดเห็นเร� อง “มองส� อไทย...

สรางสรรคหรือดอยคาสตรี” ในสถานการณที่

ขาวของดาราดัง แตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ 

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ํากําลังมีการวิพากษ

วิจารณกันอยางกวางขวาง 

โดยนายจะเด็ด เชาวนวิไล ผูอํานวยการ

มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลกล่าวถึงความคิดเรื่อง

ชายเปนใหญในส� อตางๆ วา จากการทํางานและ

สั ง เ กตก า รณ์ ข อ งมู ลนิ ธิ ที่ ผ่ า นม าสื่ อ มี ทั้ ง

สรางสรรคและดอยคาผูหญิง ที่สรางสรรคคือ

ฉากไมเหมาะสมในละครลดนอยลงเพราะหน�วย

งานอยาง กสทช.กํากับดูแลมากขึ้น แตดานการ

ด้อยค่าไม่ใช่แค่เรื่องแตะเนื้อต้องตัวอย่างเดียว

เพราะยังคงมีคําพูดของนักแสดงที่เห็นผูหญิงเปน

วัตถุทางเพศมองผูหญิงดอยกวาตัวเองยังคงมี

อยู นอกจากนี้รายการวาไรตี้ รายการตลกยังมี

ประเด็นที่ชอบดอยคาภรรยาตัวเองนํามาลอเลียน 

มีการพูดสองแงสองงามกับผูหญิงและมีหลายคร้ังที่

พิธีกรตลกมีการแตะเนื้อตองตัวแขกรับเชิญที่เปน

ผูหญิง เม� อไมมีการโวยวายก็มองวาเปนเร� องปกติ

ธรรมดาซ่ึงไมถูกตอง  ขณะท่ีถาเปนการรายงานขาว

เรื่องผู้หญิงถูกคุมคามทางเพศมักจะรายงานแค่

ปรากฏการณเร� องนิสัยใจคอ พฤติกรรมของผูหญิง

แตไมใหความสําคัญกับการทําขาวสืบสวนหา

สาเหตุของปญหาโดยเฉพาะความคิดเร� องชายเปนใหญ

นายวิเชษฐ พิชัยรัตน ส� อมวลชนอาวุโส 

ผูดําเนินรายการวิทยุคล� น เอฟเอ็ม 96.5 อสมท.

และอดีตกรรมการสมาคมนักขาวแหงประเทศไทย

กลาวถึงความเปลี่ยนแปลงของส� อไทยตอการสง

เสริมความ เทาเทียมวาตองแยกเปน 2 ประเด็น 

คือประเด็นแรกการสงเสริมความเทาเทียมใน

องคกรวิชาชีพส� อและองคกรส� อตั้งแตตั้งสมาคม

นักขาวแหงประเทศไทยเม� อป 2489 ถึงป 2542  

มีนายกสมาคมฯท่ีเปนผูหญิงแค 3 คนจาก 22 คน 

เมื่อรวมกันเป็นสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์

แหงประเทศไทยตั้งแตป 2543 จนถึงปจจุบันมี

นายกสมาคมฯที่เปนผูหญิง 2 คนจาก 11 คน  ยิ่ง

ไปดูลึกถึงตําแหน�งบรรณาธิการบริหารส� อหลักๆ

สวนใหญจะเปนผูชาย ดังน้ันส� อคงตองคิดถึงการเพ่ิม

บทบาทผูหญิงใหมากข้ึน แตน�าสนใจคือส� อออนไลน

ที่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนวาสัดสวนของ

ผูหญิงที่เปนบก.บห.นั้นครึ่งตอครึ่ง เชนส� ออยาง 

The reporter , The Bangkok Insight ,The momentum 

ส่วนประเด็นที่สองเรื่องบทบาทสื่อต่อการส่ง

เสริมความเทาเทียมของหญิงชายนั้นในอดีตตอง

ภาคีส� อมวลชน ผูหญิง เด็กและเยาวชนรวมกับส� อมวลชนเสวนาระดมความเห็นในโอกาสวันที่ 8 มีนาคม วันสตรีสากล   

ยอมรับความจริงวาการเสนอขาวเกี่ยวกับผูหญิง

จะเน้นเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงทางเพศใน

เชิงของปรากฎการณเปนหลักสวนคอลัมนหรือ

รายการในเชิงความคิด สรางสรรคอาจจะมีนอยห

รือไมก็เนนไปที่ความสวยความงามหรือขาวสังคม

ชั้นสูง แตเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงในส� อหลาย

ส� อในปจจุบันเชนไทยรัฐออนไลน แนวหนา มี

คอลัมนผูหญิง มีคอลัมนิสตผูหญิงอยูหลายคน สวน

เนื้อหาที่นําเสนอก็กาวหนาเชน ภัยผูหญิง, ดนตรี

ตานการลวงละเมิด, สอน 3 ทามวยไทยเบสิคที่

ผูหญิงควรฝกไวปองกันตัว

นายณัฐกร เวียงอินทร Content Edi-

tor The People กลาววา ถึงบทบาทของส� อ

ออนไลนจุดประกายทาทายบทบาทผูหญิงได

อยางไร วาในหลายปที่ผานมา นอกจากการให

ความสําคัญกับเรื่องบทบาทผู้หญิงแล้วปัจจุบัน

สื่อไทยมีความสนใจพูดถึงเรื่องราวความหลาก

หลายทางเพศสภาพมากขึ้นมีความต� นตัว ในโลก

ออนไลนเปนอยางมาก เราเห็นความเคล� อนไหว

ของกลุมสตรีนิยม กลุม LGBTQ+ และอีกหลาย

กลุมความเคล� อนไหวมากมายทําใหเราตระหนัก

ถึงสิทธิความเทาเทียมคนผูคนในแตละเพศ   การ

เคล� อนไหวเชนนี้ ในสวนหนึ่งจึงเหมือนกับทาง

ฝงประชาชนออนไลนผู ใชส� อก็มีบทบาทในการให

ขอมูลใหความรูกับส� อเพ� อใหการทํางานของส� อมี

ความระมัดระวังในการนําเสนอขาวสาร ไปจนถึง

ทัศนคติที่มีตอการนําเสนอเนื้อหาขาวสารนั้น ๆ 

ในทางที่เหมาะสมเชนกัน

ดาน ดร.ชเนตตี  ทินนาม  อาจารยคณะ

นิเทศศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาวถึง

สอไทยจะสงเสริมบทบาทผูหญิงอยางไรวา  

ทางออกของส� อไทยในการนําเสนอประเด็นผูหญิง 

ส� อตองทํางานกับโลกภายในของตัวเอง ใชหัวใจ

ในการทํางานสื่อมองให้เห็นถึงความทุกข์ของผู้

หญิงซึ่งแตกตางจากปญหาอ� นของสังคม เพราะ

ความทุกขของผูหญิงถูกระบบโครงสรางสังคม

ทําใหกลายเปนเร� องปกติ ส� อตองใชความเปนธรรม

นําความเปนกลาง ความเปนธรรมจะทําใหเรา

มองเห็นผูหญิงในฐานะที่เปนมนุษยที่มีศักดิ์ศรี ไม

ลดคุณคาของผูหญิงใหเหลือแครางกาย หากยึดหลัก

ความเปนธรรมแลวการรายงานเร� องของผูหญิง

จะไมจบเพียงแคเหตุการณที่เปนโศกนาฏกรรม

บนยอดภูเขาน้ําแข็ง แตตองขุดใหลึกไปจนถึง

ฐานรากของปญหาในระดับโครงสรางสังคม

วัฒนธรรมท่ีเปนตนเหตุของความรุนแรงตอผูหญิง

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังไดพูดถึงบทบาท

ของส� อมวลชนกับการเสนอขาวการเสียชีวิตของ

ดารานักแสดงหญิงช� อดังแตงโมภัทรธิดา พัชรวีระพงษ 

ดวย โดยดร.ชเนตตีกลาววา ส� อตองยกระดับขาว

นี้ใหเปนมากกวาขาวอาชญากรรม ไมใชแคเร� อง

สวนตัว โดยเพิ่มเติมมุมมองการคุมครองสิทธิของ

ผูสูญเสียชีวิตและชี้ ใหเห็นถึงผลกระทบที่ตอง

แกไขในระดับโครงสรางสังคม เพ� อใหบทเรียน

เร� องความรุนแรงตอผูหญิงไมกลับมาเกิดซ้ําสอง  

เชนเดียวกับนายจะเด็จที่ใหความเห็นสอดคลอง

กันว่าสื่อควรจะเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้

เสียหายและคนที่เกี่ยวของ ลดความเปนดรามาที่

เนนเรตติ้งคนดูลงเนนเจาะลึกไปยังตนตอปญหา

และตั้งคําถามกับสังคมเรื่องของความปลอดภัย

ของการเดินทาง ภัยของผูหญิงทําอยางไรไมให

ถูกคุกคาม การด� มแอลกอฮอลบนเรือผิดหรือไม 

ขณะที่นายวิเชษฐกลาววา ส� อตองใหเกียรติคนที่

เสียชีวิตเพราะคนตายพูดไมไดและตองนําเสนอ

ขอเท็จจริงใหมากกวาความรูสึก ที่สําคัญจะตอง

ไมตั้งตนเปนผูชี้นําทิศทางหรือกระแสสังคมเร� องนี้

ควรขึ้นอยูกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร 

และเห็นดวยวาหน�วยงานที่เกี่ยวของกับมาตรการ

หรือกฎหมายจะตองหาทางปองกันปญหาที่กลาว

มาในทุกมิติดวย 

ขณะที่ส� อมวลชนที่เขารวมไดแสดงความ

คิดเห็นเปนวงกวาง อาทิ

คุณชุติมา เสวิกุล ประธานชมรมวรรณศิลป

ประภัสสร เสวิกุล ไดสะทอนวา ในอดีตที่ผานมา

ครอบครัวจะอบรมใหลูกชายใหเกียรติผูหญิงมา

โดยตลอด แตปจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว มีการแขงขันมากจึงละเลยการใหเกียรติ

ผูหญิง  อยากใหสังคมกลับไปเหมือนอดีต  

คุณประไพ ยั่งยืน นักจัดรายการวิทยุ 

“ภัยผูหญิง” บอกวาประเทศไทยเรามีผูหญิงมากกวา

ผูชาย ผูหญิงมี 33 ลานคน ผูชาย 31 ลานคน 

อยากชวนใหผูหญิงทุกคนใหคุณคากับตัวเองมากข้ึน 

รวมกันดอยคาผูชายที่ทําผิดศีลธรรม ปจจุบันคน

มักจะใชคําดาผูชายวา “ไอหนาตัวเมีย หรือ ใหไป

ใสกระโปรงซะ” ถือวาเปนการดวยคาผูหญิง ส� อ

เองก็ตองพัฒนา ผูบริโภคตองรวมกันแอนตี้ส� อที่

ดอยคาผูหญิง เพ� อบีบใหเคายกระดับตัวเอง 

คุณณรงค ปานนอก ประธานชมรม

คอลัมภนีส นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน ไทย 

กลาวา ตัวเองโชคดีที่ทํางานรวมกับผูหญิง เกง ๆ 

มีความสามารถมาโดยตลอด การดอยคาผูหญิง 

มีมากอนในอดีตที่มองวาสังคมชายเปนใหญ 

ปจจุบันมีผูหญิงเกงที่มีความสามารถมาก เช� อวา

สื่อมวลชนไทยในอนาคตจะไปสู่จุดที่ผู้หญิงขึ้น

มามีความเสมอภาค สังคมโดยรวมเองก็ตองเลิก

ดอยคาผูหญิง ขณะที่ปจจุบันส� อยังคงนําเสนอ

ขาวอาชญากรรมที่เนนเร� องดรามา มีเร� องการ

ใบหวยมอมเมา น�าเปนหวง เช� อวาถาวงการส� อ

น้ําดี ประชาชนทั่วไปชวยกันตําหนิส� อเหลานั้น ใน

อนาคตก็จะเกิดความเทาเทียมมากขึ้น

คุณศักดา แซเอียว หรือเซีย ไทยรัฐ 

การตูนนิสตช� อดัง มองวาองคกรส� อเอง หลาย ๆ 

องคกรที่แมจะนําเสนอขาว เนนบทบาทสตรี แต

กลายเปนวาตัวองคกรส� อเอง กลับมีเร� องการดอย

คาของคนในองคกรเดียวกัน กดขี่ คุกคามทางเพศ

กันเอง มองวาสังคมเปนอยางไร สะทอนคนใน

สังคมดวย ถาตองการใหสังคมมีความเทาเทียมกัน 

จะตองรวมมือกันท้ังขบวนการ ท้ังผูผลิตส� อ สปอรนเซอร 

และประชาชนผูบริโภคส� อ อยางกรณีขาวนองแตงโม 

ที่ผานมา ส� อออกนอกลูนอกทางไปเยอะ นองจม

น้ําไปหลายรอบแลว ตามมาดวยหมอผี ใบหวย 

เปนสูตรสําเร็จ เพราะ ฉะนั้นเปนหนาที่ของสังคม

ตองชวยกัน
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ดยืนของจีนกรณีรัสเซียบุกยูเครนมีหลายประเด็น

ที่น่าสนใจ เพราะจะทำาให้มองเห็นอนาคตความ

สัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับปักกิ่งอย่างมีนัยสำาคัญ

จีนพยายามจะรักษาระยะห่างอันเหมาะสมกับรัสเซีย 

เพราะแม้จะเป็น “สหายร่วมรบ” กันมาในอดีต แต่มาถึงวันนี้

จีนมีบทบาทในระดับโลกเกือบทุกมิติ

การจะกระโดดมาอยู่ข้างรัสเซียเต็มตัวในทุกๆ เรื่อง

ย่อมจะเป็นการเสี่ยงเกินไปสำาหรับผลประโยชน์ของจีน

การที่จีนเป็นหนึ่งใน 35 ประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

ที่ “งดออกเสียง” ในมติประณามรัสเซียเรื่องบุกยูเครนย่อม

เป็นที่สนใจของนักวิเคราะห์ทั่วโลก

ผู้แทนถาวรจีนประจำาสหประชาชาติจางจวิน (张军)  

อธิบายที่มาที่ไปของการลงมติเช่นนี้จากแง่มุมของจีนว่า

สถานการณ์ในยูเครนตอนนี้อยู่ใน “ภาวะวิกฤตและน่า

เป็นห่วง”

จีนยังคงรักษา “จุดยืนที่ชัดเจน” ต่อปัญหานี้

จางจวินบอกว่า แต่แรกเริ่มปักกิ่งได้ผลักดันให้เคารพ

ในอำานาจอธิปไตยของแต่ละชาติ รวมทั้งหลักอธิปไตยในดิน

แดนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้อย่างเสมอมา 

รวมทั้งยึดถือตามหลักกฎบัตรสหประชาชาติที่ให้นานา

ประเทศแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกันอย่างสันติ 

ทูตจีนบอกว่าภารกิจเร่งด่วนที่ยูเครนคือลดความ

รุนแรง หลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นตามลำาดับ

และอาจบานปลายกลายเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ 

จีนสนับสนุนให้รัสเซียและยูเครนเจรจากันโดยตรง

การเจรจาที่ผ่านมา แม้ยังมีประเด็นที่เห็นแย้งกันอยู่ 

แต่ก็ยังมีสัญญาณว่า 2 ฝ่ายจะคงเจรจาอีกในรอบต่อๆ ไป 

จีนยังคงเรียกร้องให้สังคมนานาชาติมาร่วมแก้ปัญหา

บนหลักการของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และร่วมสร้าง

บรรยากาศและเงื่อนไขที่เหมาะสมต่อการเจรจา 

จางจวินเสริมว่า มาตรการและความเคลื่อนไหวของ

สหประชาชาติต้องยึดถือสันติภาพและความมั่นคงของพื้นที่

เป็นสำาคัญ

และต้องคำานึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวมบรรเทา

ความขัดแย้ง และผลักดันการแก้ไขปัญหาด้วยการทูต

 ทูตจีนบอกว่าน่าเสียดายที่การลงมติครั้งนี้เกิดขึ้น

อย่าง “ค่อนข้างเร่งรีบ” ทำาให้เกิดข้อสังเกตว่า

1.ยังไม่มีการหารือกันอย่างถี่ถ้วนในบรรดากลุ่มประเทศ 

สมาชิกก่อนการลงมติ

2.ยังไม่มีการถกกันอย่างรอบด้านเรื่องของภูมิหลังทาง 

ประวัติศาสตร์และความขัดแย้งที่ซับซ้อนของคู่กรณี

3.ไม่มีการเน้นย้ำาความจำาเป็นของหลักอธิปไตยทางดินแดน

ที่ไม่อาจแบ่งแยกได้

4.มองไม่เห็นการผลักดันวิธีแก้ปัญหาด้วยการเมืองและ 

การทูตระหว่างประเทศที่เด่นชัด

ทูตจางจวินบอกว่า เมื่อยังมี 4 ข้อที่ยังมีความไม่กระจ่าง

ชัดก็ยังไม่สอดคล้องกับจุดยืนที่จีนได้ยึดถืออย่างเสมอมา ดังนั้น

ทางจีนจึงขอ “งดออกเสียง” สำาหรับการลงมติครั้งนี้

ผู้แทนถาวรจากจีนเน้นว่า การจะแก้ปัญหาความขัดแย้ง

ในยูเครนให้หมดไป จำาต้องละทิ้ง “แนวคิดการมองปัญหาแบบ

ยุคสงครามเย็น” 

และต้องละทิ้ง “แนวคิดเสียสละความปลอดภัยของชาติ

อื่นเพื่อความปลอดภัยของชาติตนเอง” 

รวมทั้งละทิ้ง “แนวคิดการขยายอำานาจทางการทหาร โดย

อ้างความปลอดภัยของพื้นที่” 

ทั้งนี้ นานาประเทศควรอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ 

“ความปลอดภัยที่สมเหตุสมผล” ในแต่ละประเทศ 

และต้องมุ่งแก้ไขปัญหาในทวีปยุโรปโดยตั้งอยู่บนความ

สมดุล, ความมีประสิทธิภาพ และความยั่งยืนผ่านเวทีการเจรจา 

ทูตจางจวินเน้นว่า นอกจากนี้การมุ่งแต่ผูกขาดอำานาจ, 

มุ่งสร้างความขัดแย้งแบ่งฝักฝ่าย มีแต่จะทำาให้สถานการณ์

ยากต่อการแก้ไขมากขึ้น 

ส่งผลให้วิกฤตลุกลามขยายวงกว้างออกไปยังประเทศ 

อื่นๆ 

เขาทิ้งท้ายว่า

“ประเทศจีนขอเรียกร้องให้สังคมนานาชาติมองปัญหา

ในครั้งนี้อย่างรับผิดชอบ ผลักดันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้กลับสู่

แนวทางการแก้ปัญหาด้วยการเมืองระหว่างประเทศโดยเร็ว 

ผ่านรูปแบบของการพูดคุย หารือ เพื่อแก้ปัญหาในยูเครน

อย่างรอบด้าน โดยทางจีนขอร่วมเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันสู่

หนทางดังกล่าว...”

ด้วยเหตุนี้กระมังที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี 

ของยูเครน จึงติดต่อขอให้จีนช่วยทำาหน้าที่เป็น “ผู้ไกล่เกลี่ย” 

ในสงครามยูเครน

เพราะผู้นำายูเครนคงเห็นว่าสหรัฐฯ เป็นคู่กรณีโดยตรง 

ยากที่จะยอมถอยหากปูตินยังยืนกรานในเงื่อนไขเดิม

อีกทั้งสหภาพยุโรปก็เข้าข่ายยืนอยู่ข้างเดียวกับสหรัฐฯ

แม้ว่าผู้นำาฝรั่งเศสจะพยายามเล่นบท “กาวใจ” 

ระหว่างปูตินกับโลกตะวันตก แต่ปูตินก็ไม่ไว้วางใจเท่าไหร่นัก

อิสราเอลกำาลังเสนอตัวมาเป็นคนกลางเหมือนกัน แต่

บารมีจะมีสูงเพียงใดยังต้องพิสูจน์

จีนน่าจะเล่นบท “ผู้อำานวยความสะดวก” ให้รัสเซีย

และสหรัฐฯ กับยุโรปตะวันตกมานั่งเจรจาต่อรองกันบนโต๊ะ

ได้ดีกว่าใครในยามนี้

อาจจะเป็นจังหวะที่ จี สิ้นผิง ของจีนสามารถสวมบท

โดดเด่นในเวทีระหว่างประเทศได้อย่างสวยงามกันเลยทีเดียว.

จุ

รายงานของเอเอฟพีและ

รอยเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2565 กล่าวว่า การ

ซ้อมรบระหว่างรัสเซียกับเบลา

รุส พันธมิตรที่เป็นอดีตสมาชิก

สหภาพโซเวียตที่มีพรมแดนยาว

เหยียดติดกับยูเครน เริ่มต้นแล้ว

เมื่อวันพฤหัสบดี และจะดำาเนินไป

ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

           คดีหมายเลขดําที่ ล๗/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายสมศักดิ์ ทะวงษ ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง 

จาสิบเอกหรือนายสราวุธ ชมจันทร ที่ ๑ สิบเอกหรือนายณรงคเดช มณีมวง ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทก

ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๓,๕๒๗,๑๒๐.๙๔ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับ

หนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๗) ขอใหศาลมี

คําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาด และพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนา

คําฟองใหจําเลยที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให สิบเอกหรือนายณรงคเดช มณีมวง จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๒ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและ

ขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ถอนคํารองขอฟนฟูกิจการ

บริษัท น้ําตาลบานโปง จํากัด ลูกหนี้

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ฟฟ๑๔/๒๕๖๓

  

  ดวยคดีนี้ บริษัท ธัญญะ ทรานสปอรต (๑๙๙๑) จํากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ผูรองขอ ย� นคํารองขอ

ฟนฟูกิจการตอศาลลมละลายกลางวา บริษัท น้ําตาลบานโปง จํากัด ลูกหนี้วา มีหนี้สินลนพนตัวหรือไมสามารถที่จะ

ชําระหนี้ตามกําหนดไดและเปนหนี้เจาหนี้คนเดียวหรือหลายคนรวมกันเปนจํานวนแน�นอนไมนอยกวาสิบลานบาท 

แตกิจการของลูกหนี้ยังมีเหตุอันสมควรและมีชองทางที่จะฟนฟูกิจการของลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติลมละลาย 

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๙๐/๓ มาตรา ๙๐/๔ ขอใหมีคําสั่งฟนฟูกิจการ และศาลไดมีคําสั่งรับคํารองขอ เม� อวันที่ 

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

 ตอมา เม� อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ผูรองขอทั้งสองย� นคํารองขอถอนคํารองขอฟนฟูกิจการ ศาลลม

ละลายกลางมีคําสั่ง เม� อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ อนุญาตใหถอนคํารองขอ และใหนัดฟงคําสั่งจําหน�ายคดี ในวันที่ 

๑๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา

 จึงประกาศใหเจาหนี้ทั้งหลายและลูกหนี้ทราบทั่วกัน ผูใดจะคัดคานใหย� นคัดคานตอศาลกอนวันนัด

   ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ไฉนจีนจึง ‘งดออกเสียง’

กรณีรัสเซียบุกยูเครน? (1)

อินโดฯ อพยพหนีภูเขาไฟเมอราปีปะทุ

จาการ์ตา • เอเอฟพีรายงานการแถลงของอับดุล มูฮารี                                                                               

ผู้อำานวยการสำานักจัดการและบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโด 

นีเซียเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ภูเขาไฟเมอราปีเกิดการปะทุหลาย

ครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมา พ่นแก๊ส, เถ้าถ่านของภูเขาไฟและหินไหล

ลงมาตามทางลาดเอียงของภูเขาระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร 

เนื่องจากการทลายลงมาของกลุ่มควันร้อนและเถ้าถ่านของ

ภูเขาไฟลูกนี้ ทำาให้ต้องอพยพประชาชน 253 คน ไปอยู่ที่ศูนย์

พักพิง ชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับภูเขาไฟลูกนี้ ได้รับแจ้งเตือนให้อยู่

ห่างจากปากปล่องภูเขาไฟในรัศมีโดยรอบ 7 กิโลเมตร และ

เตือนให้ระวังลาวาและวัตถุจากภูเขาไฟที่ปลิวมาทางอากาศ 

มีรายงานว่ากลุ่มควันร้อนและควันจากการปะทุของภูเขาไฟ

ลูกนี้ปกคลุมท้องฟ้าบางส่วนของเกาะชวาที่มีประชากรอาศัย

อยู่หนาแน่น บริเวณใกล้กับเมืองยอกยาการ์ตา ภูเขาไฟลูก

นี้อยู่ในสถานะต้องเฝ้าระวังสูงสุดระดับที่ 2 ตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายน 2563 การปะทุครั้งใหญ่ล่าสุดของภูเขาไฟลูกนี้

เกิดในปี 2553 ทำาให้มีผู้เสียชีวิต 300 คน อพยพชาวบ้านราว 

280,000 คน

ชายปลูกถ่ายหัวใจหมูรายแรกเสียชีวิต

วอชิงตัน • เอเอฟพีรายงานการแถลงของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวันพุธว่า เดวิด เบนเน็ตต์                                                                                                      

อายุ 57 ปี ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจของหมูที่ตัดแต่ง

ทางพันธุกรรมแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคมปีนี้ เสียชีวิตในวัน

ที่ 8 มีนาคม มูฮัมหมัด โมฮุดดิน ผู้อำานวยการโครงการปลูก

ถ่ายหัวใจข้ามสปีชีส์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่ง

นี้แถลงทางวิดีโอว่า เบนเน็ตต์เสียชีวิตเนื่องจากอาการติด

เชื้อ เป็นเรื่องยากที่จะควบคุมความสมดุลระหว่างการให้ยา

กดภูมิคุ้มกันกับการควบคุมการติดเชื้อของเขา โรงพยาบาล

ที่ปลูกถ่ายหัวใจหมูให้เบนเน็ตต์ระบุว่า อาการของผู้ป่วยเป็น

ไปด้วยดีหลังผ่าตัดหลายสัปดาห์ ไม่มีสัญญาณว่าร่างกายจะ

ปฏิเสธหัวใจหมูที่ผ่าตัดเปลี่ยนให้ เขาได้เวลาอยู่กับครอบครัว, 

ทำากายภาพบำาบัด, ชมถ่ายทอดสดการแข่งขันซูเปอร์ โบว์ล                                                                           

และพูดบ่อยๆ ว่าอยากกลับบ้านไปเล่นกับสุนัขที่ชื่อลักกี้ เบน

เน็ตต์มาเข้ารักษาโรคหัวใจที่ โรงพยาบาลแห่งนี้เมื่อเดือน

ตุลาคมปีที่แล้ว ก่อนผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ เขาเป็นผู้ป่วยติด

เตียงและต้องใช้เครื่องช่วยชีวิตฉุกเฉิน.

เกาหลีใต้ ได้ปธน.ใหม่

ฝ่ายค้านสายอนุรักษ์
โซล • ยุน ซอกยอล ผู้สมัครจากพรรค

ฝ่ายค้านของเกาหลี ใต้สายอนุรักษนิยม 

ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่มีขึ้นเมื่อ

วันพุธ เฉือนชนะคู่แข่งคือ อี แจมย็อง จาก

พรรครัฐบาลด้วยคะแนนไม่ถึง 1% คาด

ผู้นำาใหม่ของเกาหลี ใต้จะเปลี่ยนรูปโฉม

อนาคตทางการเมืองของประเทศ 

สำานักข่าวเอเอฟพีและรอยเตอร์

รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคมว่า 

คณะกรรมการการเลือกตั้งของเกาหลีใต้

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่

จัดการเลือกตั้งไปเมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 

และมีการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันศุกร์และ

เสาร์ที่ผ่านมา 

ยุน ซอกยอล วัย 61 ปี อดีตอัยการ

สูงสุด ผู้สมัครจากพรรคพลังประชาชน พรรค

ฝ่ายค้านหลักของเกาหลีใต้ ซึ่งมีแนวคิดสาย

อนุรักษนิยม ได้คะแนน 48.56% เฉือนชนะ

อี แจมย็อง จากพรรคประชาธิปไตย ซึ่งเป็น

พรรครัฐบาลและพรรคของประธานาธิบดี

มุน แจอิน ที่ได้คะแนน 47.83% ยุนชนะ

เลือกตั้งด้วยคะแนนเพียง 0.73%

การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้แม้

มีการสาดโคลนใส่กันและผู้สมัครไม่ค่อยได้

รับความนิยม และเป็นการเลือกตั้งในช่วง

ที่เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งสูง แต่มี

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งถึง 77.1% รวมถึงผู้ใช้

สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าที่ทำาสถิติสูงสุด

ชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรค

พลังประชาชนที่เป็นการรวมตัวกันพรรค

ฝ่ายค้านหลายพรรค คาดว่าจะเป็นการ

เริ่มต้นใหม่ของนโยบายต่างประเทศของ

เกาหลีใต้ที่แข็งกร้าวขึ้น ต่างจากสมัยของ

ประธานาธิบดีมุนที่จะหมดวาระ 5 ปี ใน

เดือนพฤษภาคมนี้ 

หลังเข้ารับตำาแหน่ง ยุนจะต้องเผชิญ

หน้าอย่างทันทีกับเกาหลีเหนือที่ทดสอบ

ขีปนาวุธทำาลายสถิติไปแล้วในปีนี้ รวมถึง

ยิงทดสอบอาวุธช่วงไม่กี่วันก่อนการเลือกตั้ง 

ยุนกล่าวหลังจากไปเยี่ยมอนุสรณ์

สถานแห่งชาติในกรุงโซลเมื่อวันพฤหัสบดี

ว่า ต้องมีการดำาเนินการอย่างเข้มงวดจาก

การคุกคามของรัฐบาลคิม จองอึน แต่ประตู

ของการเจรจายังเปิดอยู่เสมอ 

ยุนระบุด้วยว่า จะเพิ่มความสัมพันธ์

ที่แข็งแกร่งกับสหรัฐอเมริกา เขาได้ โทร 

ศัพท์พูดคุยกับประธานาธิบดีโจ ไบเดน เมื่อ

เช้าวันพฤหัสบดี โดยให้คำามั่นว่าจะทำางาน

ประสานกันอย่างใกล้ชิดกับสหรัฐในเรื่อง

เกาหลีเหนือ

ยุนให้คำามั่นสัญญาว่าจะปราบปราม

ปัญหาการติดสินบน, ส่งเสริมความยุติธรรม

และสร้างให้ทุกคนมีโอกาสเท่ากันทางเศรษฐ  

กิจมากยิ่งขึ้น และประกาศว่าจะทำางาน

กับพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามเพื่อเยียวยา

การเมืองแบบแบ่งขั้วและส่งเสริมความเป็น

เอกภาพ

ยุนกล่าวหลังทราบผลว่าเขาชนะ

เลือกตั้งประธานาธิบดีว่า การแข่งขันของ

พวกเราจบลงแล้วในขณะนี้ เราต้องจับมือ

กันและเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อประชาชนและ

ประเทศของเรา และกล่าวกับผู้สนับสนุน

เขาว่า ประชาชนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติ

ที่เท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่าง

ของภูมิภาค, การเมืองและเศรษฐกิจสังคม.



เฉงรัสเซีย

หนึ่งในนี้เปนเด็กผูหญิง กอนหนานี้เจา

หนาที่ยูเครนกลาววา มีคนบาดเจ็บ 17 คน 

รวมถึงแพทยหลายคน 

“กองทัพรัสเซียกําลังทําลายประชากร

พลเรือนของมาริอูโปลโดยเจตนาและไร

ความปรานี” สภาเมืองนี้กลาว กระทรวงการ

ตางประเทศของยูเครนโพสตวิดีโอที่เผยให

เห็นสภาพทําลายลางของอาคารสูง 3 ชั้นที่

หนาตางแตกกระจาย และกองเศษซากปรัก

หักพังเกล� อนกลาด ยังมีวิดีโอของหน�วยกูภัย

ถายจากจุดเกิดเหตุเผยการลําเลียงคนเจ็บ

ออกมาจากอาคาร บางคนอยูบนเปลหาม 

ใกลกันมีซากรถยนต ไหมเกรียมหลายคน 

และหลุมลึกขนาดใหญมากใกลกับอาคาร 

ประธานาธิบดีเซเลนสกีแชรภาพ

วิดี โอการทําลายลางโรงพยาบาลที่เพิ่ง

สรางใหมแหงนี้ พรอมกับประณามวาเปน 

“อาชญากรรมสงคราม” 

“เราจะไมทําและไมมีวันทําในสิ่ง

ที่เหมือนกับอาชญากรรมสงครามแบบนี้ 

ไมวาในเมืองใดของแควนโดเนตสคหรือ

ลูกานสค หรือในแควนไหนๆ เพราะเรา

เปนคน แตพวกคุณละใชมั้ย” เซเลนสกี

ตั้งคําถามเปนภาษารัสเซีย “รัสเซียเปน

ประเทศแบบไหนกันที่กลัวโรงพยาบาลและ

แผนกผดุงครรภ จนตองทําลาย” 

ทําเนียบขาวประณามการโจมตีโรง

พยาบาลวา เปนการใชกําลังทางทหารอยาง 

“ปาเถ� อน” กับพลเรือนผูบริสุทธิ์ สวนนายก

รัฐมนตรีบอริส จอหนสัน ของอังกฤษ กลาว

ถึงการโจมตีครั้งนี้วา “เลวทราม” นายก

รัฐมนตรีเปโดร ซานเชซ ของสเปนเรียก

การโจมตีนี้วาเปน “อาชญากรรมสงคราม” 

ขณะที่ โฆษกองคการสหประชาชาติกลาว

วา สถานรักษาพยาบาลไมควรตกเปน

เปาหมาย 

ดมิตรี เปสคอฟ โฆษกทําเนียบ

เครมลิน กลาวในวันพฤหัสบดีวา รัฐบาลจะ

ขอขอมูลรายละเอียดที่ชัดเจนจากกองทัพ 

เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่น แตกอนหนานั้น 

มาเรีย ซาคาโรวา โฆษกกระทรวงการ

ตางประเทศของรัสเซีย ไมไดปฏิเสธเกี่ยว

กับการโจมตีดังกลาว โดยอางวา กองพัน

ชาตินิยมของยูเครนใช โรงพยาบาลแหงนี้

เปนตําแหน�งยิงตอสู หลังจากอพยพเจา

หนาที่และผูปวยออกไปแลว

เซอรเกย ลัฟรอฟ รัฐมนตรีตาง

ประเทศของรัสเซีย ย้ําคํากลาวหานี้อีก

ครั้งภายหลังการเจรจากับดมิโตร คูเลบา 

รัฐมนตรีตางประเทศของยูเครนที่ตุรกี

ในวันพฤหัสบดีวา กลุมชาตินิยมกองพัน

อาซอฟและกลุมหัวรุนแรงอ� นๆ ของยูเครน

ยึดครองโรงพยาบาลผดุงครรภแหงนี้มา

นานแลว พวกเขาขับไลหญิงตั้งครรภที่มา

คลอดบุตร, ขับไลพยาบาลและเจาหนาที่

ออกไป ที่นี่เปนฐานของกองพันอาซอฟที่

หัวรุนแรงสุดโตง 

เม� อวันพุธ เซเลนสกีกลาววา มี

พลเรือนไมต่ํากวา 35,000 คน สามารถ

อพยพออกจากเมืองที่โดนรัสเซียโจมตีอยาง

หนัก ทั้งที่เมืองซูมี, อีเนอร โฮดาร และ

พื้นที่รอบกรุงเคียฟ เขาหวังวาการอพยพ

จะดําเนินตอไปในวันพฤหัสบดี โดยเปด

เสนทางเพิ่มอีก 3 เสนทางที่เมืองมาริอูโปล, 

โวลโนวาคาในภาคตะวันออกเฉียงใต และ

อิเซียมในภาคตะวันออก

ความพยายามอพยพพลเรือนออก

จากมาริอูโปลกอนหนานี้ลมเหลว เจาหนาที่

กลาววา ผูคนราว 500,000 คนอยูโดยไมมี

แสงไฟ, น้ําด� ม, เคร� องทําความรอนและการ

ส� อสาร วาดิม บอยเชนโก นายกเทศมนตรี

มาริอูโปล กลาวเม� อวันพุธวา การถลมทาง

อากาศอยางไมหยุดยั้งของรัสเซียในการ

ลอมโจมตีนาน 9 วัน ทําใหพลเรือนที่นี่เสีย

ชีวิตแลวมากกวา 1,200 คน

ในพื้นที่ใกลกรุงเคียฟ กองกําลังของ

รัสเซียกําลังรุกคืบอยางรวดเร็ว โดยชาง

ภาพเอเอฟพีเห็นทหารรัสเซียเคล� อนกําลัง

มาใกลเมืองโบรวารี เมืองใหญชานกรุง

ทางทิศตะวันออกไมกี่กิโลเมตร ชาวเมือง

และทหารอาสาของยูเครนเผยวา กําลังเกิด

การสูรบอยางดุเดือด กองกําลังยูเครนกําลัง

พยายามขับไลรถถังของรัสเซีย

คณะเสนาธิการทหารยูเครนกลาว

เม� อคืนวันพุธวา รัสเซียยังคงปฏิบัติการเชิง

รุกตอไป เพ� อโอบลอมกรุงเคียฟ พรอมกัน

กับการเดินหนาโจมตีเมืองอ� นๆ ทั่วประเทศ

สถานการณในยูเครนซึ่งมีโรงไฟฟา

พลังงานนิวเคลียรขนาดใหญหลายแหง ยัง

เพิ่มความหวาดกลัวตออุบัติเหตุนิวเคลียร 

หลังจากรัสเซียเขายึดโรงไฟฟานิวเคลียร

เกา เชอร โนบิล ที่เคยเกิดอุบัติเหตุนิวเคลียร

เม� อป 2529 อยางไรก็ดี หน�วยงานตรวจ

สอบขององคการสหประชาชาติกลาวเม� อ

วันพุธวา ยังไมเห็นผลกระทบอันตรายตอ

ความปลอดภัยของเชอร โนบิล แมกระแส

ไฟฟาที่นั่นจะถูกตัด แตหน�วยงานไมไดรับ

ขอมูลลาสุดจากโรงงานนี้ รวมถึงโรงไฟฟา

ซาโอริซเซีย ที่รัสเซียเขาควบคุม

อีกดานหนึ่ง กระทรวงกลาโหม

รัสเซียกลาวหาสหรัฐวาใหเงินทุนสนับสนุน

การวิจัยพัฒนาอาวุธชีวภาพในยูเครน โดย

อีกอร โคนาเชนคอฟ โฆษกกระทรวง

แถลงทางโทรทัศนจากกรุงมอสโกเม� อวัน

พฤหัสบดีวา รัสเซียมีหลักฐานเกี่ยวกับ

กิจกรรมดานชีวภาพทางทหารของสหรัฐ 

รวมถึงการขนยายวัสดุชีวภาพของยูเครน

ออกไปนอกประเทศ 

เขากลาววา สหรัฐวางแผนทําการ

วิจัยเชื้อโรคในสัตวปก, คางคาวและสัตว

เลื้อยคลาน รวมถึงโรคอหิวาตแอฟริกาใน

สุกรและแอนแทร็กซ “หองปฏิบัติการทาง

ชีวภาพที่จัดตั้งขึ้นและไดรับทุนในยูเครน 

กําลังทําการทดลองกับตัวอยางไวรัสโคโรนา

ในคางคาว” โคนาเชนคอฟกลาว

ทั้งสหรัฐและยูเครนปฏิเสธวาไมมี

หองแล็บที่สรางขึ้นเพ� อผลิตอาวุธชีวภาพ
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จับชายลอลวง ด.ช.6 ขวบเรขอทาน 

กรุงเทพฯ • วันที่ 10 มี.ค.65 ที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) 

พล.ต.ต.สําราญ นวลมา ผบช.น., พล.ต.ต.จิรสันต แกวแสงเอก 

รอง ผบช.น., พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน ผบก.น.5 ไดสั่งการให 

พ.ต.อ.วชิรากรณ วงศบุญ ผกก.สน.พระโขนง รวมกันแถลงขาวการ

จับกุมขบวนการคามนุษยลอลวงเด็กตระเวนขอทาน หลังไดรับแจง

จากนางซัม วานา สัญชาติกัมพูชา ซึ่งเปนยาของ ด.ช.เปา (กัมพูชา) 

อายุ 6 ป ใหชวยติดตามหา ด.ช.เปา ซึ่งหายไปจากความดูแลเม� อ

วันที่ 7 มี.ค.65 เวลาประมาณ 10.00 น. ที่บริเวณหนารานสะดวก

ซื้อ (7-11) สาขาปากซอยสุขุมวิท 79 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง

เหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ฝายสืบสวนไดตรวจสอบกลองวงจรปด

พบวา นายคิงส อายุ 29 ป ไดหลอกลอพา ด.ช.เปาไปจากที่เกิดเหตุ 

จนวันที่ 9 มี.ค.65 เวลา 15.00 น. ไดรับแจงจากพลเมืองดีวาพบเห็น 

ด.ช.เปากับนายคิงสเดินขอทานอยูบริเวณหางอิมพีเรียล เวิลด สําโรง 

ถนนสุขุมวิท ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ 

เจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุมจึงเดินทางไปตรวจสอบทันที เม� อไปถึง

บริเวณที่เกิดเหตุ พบเห็นนายคิงสกําลังพา ด.ช.เปานั่งขอทานอยู 

จึงไดแสดงตัวเขาจับกุม และยึดของกลางเปนแกวพลาสติกและเงิน

เหรียญ 10 บาท จํานวน 2 เหรียญ สอบถามนายคิงสรับวาไดพาตัว

เด็กมาจากที่เกิดเหตุและพาไปขอทานตามสถานที่ตางๆ จริง จึงได

แจงขอกลาวหาวา “พรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไปเสียจากบิดา

มารดา ผูปกครอง หรือผูดูแล เพ� อการหากําไรโดยปราศจากเหตุอัน

สมควร และคามนุษย” และสง พงส.สน.พระโขนง ดําเนินคดีตาม

กฎหมายตอไป

โควิดสงขลาพุงติดเชื้อใหม 445 คน

สงขลา • วันที่ 10 มี.ค.65 สํานักงานสาธารณสุข (สสจ.) สงขลา 

เปดเผยวา เครือขายสาธารณสุข จ.สงขลาตรวจหาเชื้อโควิดเชิงรุก

ในวันที่ 9 มี.ค. 7,937 คน แบบ RT-PCR จํานวน 1,681 คน และ 

ATK จํานวน 6,256 คน ในพื้นที่เสี่ยงและในกลุมเปาหมาย พบผู

ติดเชื้อรายใหม 445 คน และมีผูเสียชีวิต 1 คน สงผลติดเชื้อสะสม 

9,581 คน เสียชีวิตสะสม 31 คน ซึ่งนับวาติดเชื้อสูงสุดในระลอก

ใหม มีรายงานวา ผูติดเชื้อเขาขาย ATK ในเปอรเซ็นตสูง คือมี

อาการเล็กนอยหรือไมมีอาการ รับการแจกยาแลวแยกกักตัวที่บาน

ประมาณกวา 31,007 คน แตตองปฏิบัติตามคําแนะนําของเครือ

ขายสาธารณสุข เชน ไมใชของรวมกับคนอ� น ไมคลุกคลีกับคนอ� น 

ไมออกไปในที่สาธารณะ ไมรับประทานรวมกับคนอ� น สวนผูติดเชื้อที่

มีอาการรุนแรง รุนแรงปานกลาง และอาการปานกลาง กวา 90 คน 

นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ผศ.ดร.นิวัติ แกวประดับ กรรมการ

โรคติดตอ จ.สงขลา อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) 

กลาววา ที่พบผูติดเชื้อมากมาจากการตรวจดวยชุดตรวจ ATK และ

สัมผัสเสี่ยงในชุมชน แตอาการรอยละ 96 ไมรุนแรง รับยาแจกแลว

กลับไปกักตัวที่บาน จึงไมน�าวิตกกังวลมากนัก ขณะนี้กําลังรณรงค

ใหคนไดรับวัคซีนเข็ม 3 เพิ่มขึ้นจากรอยละ 24 ใหเร็วที่สุด.

ในยูเครน เน็ด ไพรซ โฆษกกระทรวงการ

ตางประเทศสหรัฐ กลาววา รัสเซียจงใจ

แพรกระจายเร� องโกหกวาสหรัฐและยูเครน

กําลังทํากิจกรรมเกี่ยวกับอาวุธเคมีและ

ชีวภาพ เพื่อพยายามหาความชอบธรรม

ใหแกการกระทําที่น�ากลัวของตนในยูเครน

เจน ซากี โฆษกทําเนียบขาว กลาว

วา คํากลาวหานี้เลอะเทอะ “เราไดเห็นเจา

หนาที่ของจีนหลายคนสะทอนทฤษฎีสมคบ

คิดเหลานี้เชนกัน” และตอนนี้ รัสเซียสราง

ขออางเท็จเหลานี้ขึ้น และพวกเราควรระวัง

วารัสเซียอาจใชอาวุธเคมีชีวภาพในยูเครน 

หรือจัดฉากสรางเร� องขึ้นโดยใชอาวุธเหลา

นี้

รัฐบาลสหรัฐใชมาตรการคว่ําบาตร

เพ� อลงโทษรัสเซียและใหการสนับสนุนทาง

ทหารแกยูเครน แตสหรัฐและนาโตยังคง

ปฏิเสธการกําหนดเขตหามบิน เม� อวันพุธ

สหรัฐก็ไมตอบรับขอเสนอของโปแลนดที่

จะจัดสงฝูงบินมิก-29 ใหแกยูเครนโดยผาน

ฐานทัพอากาศสหรัฐในเยอรมนี เน� องจาก

เกรงจะถูกดึงเขารวมความขัดแยงกับ

รัสเซีย แตตอมามีรายงานวา สหรัฐไดสง

ระบบมิสไซลแพทริออตชนิดยิงจากพื้นสู

อากาศ 2 หน�วย ไปยังโปแลนด ตาม “คํา

เชิญ” ของประเทศยุโรปตะวันออกที่เปน

สมาชิกนาโตชาตินี้

อังกฤษก็เตรียมจะสงระบบมิสไซล

แบบเคล� อนยายไดไปยังยูเครนเพิ่มเติมจาก

อาวุธตอตานรถถังมากกวา 3,000 ชุดที่สง

ไปแลว สวนแคนาดารับปากชวยเหลือดาน

ยุทโธปกรณมูลคา 50 ลานดอลลาร.
ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๗๙/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟอง นายเอกพล หนูเอียด จําเลย วาจําเลยเปนหนี้

โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๔๓๔,๑๘๐.๙๘ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอ

กับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคํา

สั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองให

จําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายเอกพล หนูเอียด จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ 

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้

ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๖๙๔/๒๕๖๕

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก ไดย� นฟองนางสาวพรทิพยหรือกนกธัญกาญจน พุฒิสุรเศรษฐ

หรือศรีสุวรรณหรือประเสริฐสงค จําเลย วาจําเลยเปนหนี้ โจทก ในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน 

๘,๑๕๑,๙๔๐.๙๒ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของ

พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและ

พิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวพรทิพยหรือกนกธัญกาญจน พุฒิสุรเศรษฐหรือศรีสุวรรณ หรือประเสริฐสงค 

จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ให

จําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง  

                   

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

มุกดาหาร • เมื่อวันที่  10 

มีนาคม 2565 ผูส� อขาวรายงาน

วา แรงงานชาวลาวทยอยเดินทาง

กลับภูมิลําเนาผานสะพานมิตร 

ภาพไทย-ลาว แหงที่ 2 จังหวัด

มุกดาหาร โดยใชรถทัวร โดยสาร

สายมุกดาหาร-สะหวันนะเขต 

ซึ่งยังเปดบริการวันละ 2 เที่ยว 

แรงงานชาวลาวสามารถเดินทาง

กลับไดตามปกติ กวา 2 ปที่ปดดาน

พรมแดน พบวามีชาวลาวเดินทาง

กลับประเทศมากกวา 4 หม� นคน

สํ าหรั บความต อ งการ

แรงงานจากตางประเทศ ผูวา

ราชการจังหวัดมุกดาหารหารือ

กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอ

เปดดานในวันที่ 1 เมษายน โดย

ผูประกอบการตองย� นรายช� อเพ� อ

นําเขาแรงงานในรูปแบบเอ็มโอยู

ระหวางรัฐ ซึ่งเช� อวาจะมีแรงงาน

ชาวลาวเดินทางกลับเขาทํางานใน

มุกดาหารเปดรับแรงงานชาวลาว1เม.ย.

เชียงใหม • ตํารวจภูธรภาค 

5 เขาทลายขบวนการคามนุษย 

หลอกเด็กหญิงคาประเวณีดวย

ทวิตเตอร โพสต โฆษณา พรอม

รวบผูซื้อบริการมีทั้งขาราชการ 

นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป

วันที่ 10 มีนาคม 2565 

ที่กองบัญชาตํารวจภูธรภาค 5 

จ.เชียงใหม พล.ต.ท.สุรเชษฐ 

หักพาล ผูชวย ผบ.ตร. รองผู

อํานวยการศูนยพิทักษเด็ก สตรี 

ครอบครัว ปองกันปราบปราม

การคามนุษย และภาคประมง 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (รอง 

ศพดส.ตร.), พล.ต.ท.ตอศักดิ์ 

สุขวิมล ผูชวย ผบ.ตร. รอง 

ผอ.ศพดส.ตร. และ พล.ต.ท.ปยะ 

ตะวิชัย ผบช.ภ.5 รวมกันแถลง

การปราบปรามผูกระทําความ

ผิดเกี่ยวกับการคามนุษย จับกุม

กลุมผูกระทําผิดไดจํานวน 4 คดี

คดีที่ 1 พื้นที่ อ.เมืองฯ 

จ.ลําปาง ชุดปฏิบัติการ TICAC 

รวมกับมูลนิธิ HUG PROJECT 

และ สภ.เมืองลําปาง รวมกัน

สืบสวนจนทราบวามีผู ใชทวิต

เตอร โพสต โฆษณาขายบริการ

ทางเพศ คิดคาบริการครั้งละ 1,500-

2,000 บาท โดยพอเลาจะหักหัว

คิวไวครั้งละ 500 บาท ซึ่งพอเลา

คือ เยาวชนชาย อายุ 16 ปเศษ 

จึงเขาทําการจับกุมและชวย

เหลือคุมครองเด็กหญิงได 2 คน 

พรอมขยายผลจับกุมกลุมผูซื้อ

ประเวณีไดอีก 12 คน โดยกลุม

ผูซื้อประเวณีมีทั้งขาราชการ นัก

ธุรกิจ และบุคคลทั่วไปในพื้นที่

ใกลเคียงไดเปนที่เรียบรอยแลว  

คดีที่ 2 พื้นที่ อ.หางฉัตร 

จ.ลําปาง ไดรับแจงจากผูปกครอง

ของเด็กหญิงอายุ 14 ปเศษ วา

ถูกชักชวนไปคาประเวณี อยาก

ใหเขามาชวยเหลือเด็ก และยัง

มีเด็กหญิงอายุ 13 ปเศษ อีก 

1 คน ที่ถูกชักชวนไปคาประเวณี

เชนกัน จึงเขาชวยเหลือ และ

สืบทราบมาวาพอเลาเปนรุนพี่ที่

รูจักกันมากอน รับงานกับลูกคา

ในลักษณะเพศสัมพันธหมู เปน

เงิน 3,500 บาท โดยพอเลาจะ

แบงเงินใหเด็กหญิงทั้ง 2 เพียง

คนละ 300 บาทเทานั้น จึงได

ทําการเขาจับกุมพอเลาซึ่งเปน

ชายไทย อายุ 23 ป พรอมขยาย

ผลจับกุมผูซื้อประเวณีเปนชาย

ไทย อายุ 44 ป นักธุรกิจในพื้นที่ 

จ.ลําปาง ไดเรียบรอยแลว

คดีที่  3 พื้นที่  อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม ชุดปฏิบัติการฝาย

ปกครอง, มูลนิธิ IMF และ สภ. 

ฝาง ไดรวมกันเขาชวยเหลือเด็ก

หญิง อายุ 16 ปเศษ และอายุ 

14 ปเศษ ที่มาคาประเวณีตาม

คําสั่งของแมเลาที่ทวิตเตอร

โพสต โฆษณาขายบริการทาง

เพศ สืบสวนจนพิสูจนทราบ

และทําการจับกุมแมเลาซึ่งเปน

เยาวชนหญิง อายุ 15 ปเศษ 

แอดมินของทวิตเตอรดังกลาว 

ทําหนาที่คอยชักชวนและติดตอ

หาลูกคาไดที่ จ.ปทุมธานี และ

ขณะนี้อยูในระหวางการขยาย

ผลจับกุมกลุมผูซื้อประเวณี

คดีที่  4 พื้นที่  อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม เจาหนาที่รวมกัน

เขาไปชวยเหลือกลุมเด็ก อายุ

ระหวาง 12-14 ปเศษ จํานวน 9 

คน ที่ถูกบังคับหรือชักชวนใหมา

คาประเวณี มีกลุมแมเลา จํานวน 

3-5 คน อายุระหวาง 16-20 ป 

ซึ่ งเปนรุนพี่ที่ รูจักกันชักชวน 

หลอกลวง และบังคับขูเข็ญกลุม

เด็กซึ่งเปนรุนนองใหมารับงาน

คาประเวณี พรอมเสนองานใน

ลักษณะการเปดบริสุทธิ์เด็ก ซึ่งมี

ราคาคาตัวที่สูง ครั้งละ 20,000-

25,000 บาท โดยแมเลาจะหัก

หัวคิวประมาณ 5,000-15,000 

บาท ลูกคาที่มาซื้อประเวณีมัก

จะเปนกลุมนักธุรกิจที่มี ราย

ไดสูง ขณะนี้อยูระหวางการ

สืบสวนติดตามจับกุมกลุมแมเลา

ดังกลาว พรอมทําการขยายผล

ติดตามจับกุมกลุมผูซื้อประเวณี

มาดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป.

ตร.ทลายแกงหลอกด.ญ.คากาม

ประเทศไทยจํานวนมาก

พ.ต.ท.อุดร ชาวแขก สารวัตร

ดานตรวจคนเขาเมืองมุกดาหาร 

กลาววา ไดเตรียมความพรอม

อุปกรณเคร� องมือปองกันโควิด-19 

ทางตรวจคนเขาเมืองมุกดาหารได

ติดตอประสานงานกับจัดหางาน

จังหวัด และศูนยควบคุมโรคติดตอ

จังหวัด เม� อถึงบริเวณหนาดานจะ

มีรถเจาหนาที่มารอรับแรงงาน

และตรวจวัดอุณหภูมิ สวนทาง

ตรวจคนเขาเมืองก็ประทับตรา 

ตม.จะตรวจเช็กพาสปอรตวาถูก

ตองไหม และเอกสารตางๆ ครบ

ถวนหรือไม ถาครบก็จะประทับ

ตราอนุญาตเขาราชอาณาจักรได 

ขณะนี้แรงงาน MOU ที่แจงไวมี

ประมาณ 17 คน

“จากนั้นฝายความมั่นคง

และฝายปกครองจะนําแรงงานไป

ยังโรงแรมที่พักเพื่อกักตัวสังเกต

อาการ 7 วัน และมีเจาหนาที่ดู

ตลอด 24 ชั่วโมง กอนที่นายจาง

จะมารับไปทํางานในจังหวัดตางๆ 

โดยคาใชจายแรงงาน 1 คนจะอยู

ที่ประมาณ 3 หม� นบาท”

สําหรับชายแดนไทย-ลาว 

คาดวาจะเปดดานเพ� อใหแรงงาน

กลับเขามาทํางานในประเทศไทย

วันที่ 1 เมษายน โดยกําหนดไว 

2 แหงคือ สะพานมิตรภาพไทย-

ลาว แหงที่ 1 จังหวัดหนองคาย 

และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 

แหงที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ขณะ

นี้อยูระหวางขั้นตอนการเจรจา 

และเตรียมการมาตรการรองรับ

ภายใตมาตรการปองกันการแพร

ระบาดของโควิด-19 อยางเขม

งวดตอไป.

สงขลา • จากกรณีที่ พ.ต.อ.นิพนธ 

คงขวัญ ผกก.สภ.ทุงตําเสา อ.หาด 

ใหญ  จ .สงขลา อดีต ผกก.

สภ.สะทอน อ.นาทวี จ.สงขลา 

(ป 2562-2564) ไดแจงความ

ดําเนินคดีกับพนักงานสอบสวน 

สภ.สะทอน ระดับ พ.ต.ท. 2 นาย 

คือ พ.ต.ท.วีระนิต ใหมศิริ และ 

พ.ต.ท.สมภพ บุญจันทร ตามความ

ผิด ม.157 และ 158 เมื่อวันที่ 

3 มีนาคมที่ผานมา กรณีที่รถ จยย. 

ของกลางจํานวน 36 คันไดหายไป

ความคืบหนาลาสุด พ.ต.อ. 

นิพนธ คงขวัญ เปดเผยกับผูส� อ

ขาววา เร� องรถของกลางที่หายไป

ของ สภ.สะทอน อ.นาทวี จ.สงขลา 

มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริงเพ� อหาคนผิดมาลง

โทษ ซึ่งมี พ.ต.อ.เอนก ศรีคําอาย 

รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา เปน

ประธานคณะกรรมการ และมี 

พ.ต.อ.พิชัย กิระวานิช รอง ผบก. 

เปนประธานการสอบสวน แตผาน

ไปแลว 5 เดือนยังไมมีการเรียกเจา

หนาที่คนไหนไปสอบสวน ทําให

ตนไดรับความเสียหาย เพราะตน

ถูกตั้งกรรมการสอบสวนในฐานะ

ที่ ในชวงที่มีการทําผิด ตนเปน 

ผกก.สภ.สะทอน ตนจึงตองลงพื้น

ที่ติดตาม สืบสวนสอบสวนดวย

ตนเอง ในการติดตามรถของกลาง

และหาคนผิดมาลงโทษ  

ในขณะที่ พล.ต.ต.อาชาน 

จันทรศิริ ผบก.ภ.จว.สงขลา กลาว

วา เร� องที่เกิดขึ้นไดมีการตั้งประธาน

กรรมการเพ� อสอบสวนหาขอเท็จ

จริง และไดเรียก พ.ต.อ.นิพนธ 

คงขวัญ ผกก.สภ.ทุงตําเสา รวม

ทั้งนายตํารวจผูเกี่ยวของมาสอบ

ขอเท็จจริงเบื้องตน ซึ่งขณะนี้

คณะกรรมการที่ ไดรับการแตง

ตั้งอยูระหวางการสอบสวนเพ� อ

หาขอเท็จจริง และใครผิดก็วากัน

ไปตามพยานหลักฐาน ไมมีการ

ปกปองคนผิดอยางเด็ดขาด.

คดีผกก.แจง2สว.

รถของกลางหาย

5ด.ไมคืบสอแหว



ประโยชน์ในแง่ของพลังงาน ที่ประเทศซาอุฯ 

เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ที่เล่าให้ทุกท่านฟัง เพื่อให้

ทุกท่านสื่อสารว่าในวิกฤตทั้งสองเรื่องนี้ คน

ไทยยังต้องเผชิญหน้าอยู่อีก ตามที่ฝ่ายความ

มั่นคงประเมินสถานการณ์ว่าอาจจะต้องยืด

เยื้อออกไปอีก” นายสาธิตกล่าว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิด

เผยว่า ผลกระทบจากวิกฤตรัสเซียและยูเครน 

ตลอดจนการตอบโต้ของประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ซึ่งเป็นสิ่งที่ ส.อ.ท.กำาลังติดตามใกล้ชิดและ

กังวลมาก เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้

สรา้งผลกระทบตอ่ตน้ทนุการผลติทีส่งูขึน้ โดย

เฉพาะจากระดบัราคาพลงังาน ดงันัน้จงึเหน็วา่

ภาครฐัจำาเปน็ตอ้งดแูลราคาพลงังานทีจ่ะไม่ให้

กระทบตอ่เศรษฐกจิโดยรวม โดยเหน็วา่ควรจะ

ตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร การ

คงค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) งวดใหม่ 

(พ.ค.-ส.ค.65) รวมถงึราคาแอลพจี ี(กา๊ซหงุตม้) 

เพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชน  

“สถานการณ์นี้เหมือนช้างสารชนกัน

หญ้าแพรกก็แหลกลาญ  ซึ่งไทยคือหญ้าแพรก 

ทัง้ 45 กลุม่อตุสาหกรรมมคีวามกงัวลตอ่ตน้ทนุ

ที่เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะจากน้ำามันที่สูง และ

ไทยเราเป็นประเทศผู้นำาเข้า และเวลานี้เป็น

สิ่งที่น่าตกใจที่เงินเฟ้อเราสูงอย่างมาก ขณะที่

รายได้ไมท่นักบัภาวะเงนิเฟอ้ทีจ่ะทำาใหบ้ัน่ทอน

ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ” นายสุพันธุ์กล่าว  

ประธาน ส.อ.ท.กล่าวว่า ภาครัฐควร

มองเป็นโอกาสในการดึงนักท่องเที่ยว โดย

เฉพาะจากสหภาพยุโรป (อียู) ที่กำาลังเข้าสู่ฤดู

หนาวและยังเผชิญกับราคาพลังงานที่สูงขึ้น

มาท่องเที่ยวในไทย โดยควรพิจารณายกเลิก

มาตรการ Test & Go โดยให้ผู้เดินทางเข้า

ประเทศแสดงวัคซีนพาสปอร์ตแทนก่อนเข้า

ประเทศ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบตรวจติดตามผู้

เดนิทางเขา้ประเทศเพื่ออำานวยความสะดวกให้

แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ขณะเดยีวกนั ส.อ.ท.ไดส้ำารวจความเชื่อ

มั่นจากผู้ประกอบการ  1,242 ราย ครอบคลุม 

45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ  ประจำา

เดือน ก.พ. 2565 พบว่า  ลดเหลือระดับ 86.7 

ถือเป็นการลดลงครั้งแรกในรอบ  6 เดือน  

เนื่องจากมคีวามกงัวลปจัจยัตอ่ปจัจยัดา้นราคา

น้ำามนัถงึ  75.2%, สถานการณร์ะบาดของโควดิ  

68.5%, เศรษฐกิจในประเทศ 56.8%,  สภาวะ

เศรษฐกจิโลก 52.3%, อตัราแลกเปลีย่น 48.3%, 

สถานการณ์การเมืองในประเทศ 45.5% และ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 45.6% อย่างไรก็ตาม  ผู้

ประกอบการยังคาดหวังว่าอีก  3 เดือนข้าง

หน้า  โดยความเชื่อมั่นเพิ่มเป็น 97.1 เพราะ

มองว่าสายพันธุ์ โอมิครอนไม่รุนแรงเหมือน

ช่วงก่อนหน้า ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจยัง

ดำาเนินต่อไป 

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธาน

ส.อ.ท. และในฐานะประธานสภาธุรกิจไทย-

รัสเซีย กล่าวว่า ส.อ.ท.ได้สำารวจความเห็นต่อ

ผลกระทบความขดัแยง้ระหวา่งยเูครน-รสัเซยี 

จาก 26 กลุ่มอุตสาหกรรมเมื่อ 7 มี.ค. ว่าส่วน

ใหญ่ได้รับผลกระทบทางอ้อมที่ราคาน้ำามันดิบ

ตลาดโลก คา่ระวางเรอื และวตัถดุบิตา่งๆ ทีส่งู

ขึ้น เช่น นิกเกิล  ข้าวสาลี ข้าวโพด ฯลฯ เป็น

ปัจจัยที่ทำาให้ต้นทุนการผลิตภาพรวมเพิ่มสูง 

ดังนั้นคำาสั่งซื้อมีแนวโน้มต้องปรับราคาสินค้า

เพิ่มขึ้นตามต้นทุนที่สูงเกือบทั้งหมด  

“ส.อ.ท.ได้ขอให้สมาชิกช่วยตรึงราคา

สินค้า แต่ยอมรับว่าสต๊อกเก่าที่มีอยู่เริ่มร่อย

หรอลง ซึ่งแต่ละรายต้นทุนและสต๊อกก็ต่าง

กันไป ภาพรวมในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าราคา

สนิคา้คงจะทยอยปรบัเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะปุย๋ ที่

คาดว่าจะปรับขึ้นในอีก 1-2 เดือน

นี้หลังจากรัสเซียห้ามส่งออกปุ๋ย ดัง

นั้นเห็นว่าหากน้ำามันดิบตลาดโลก

ขึ้นสูง ภาครัฐอาจลดภาษีสรรพ

สามิตที่เหลือ 3.20 บาทต่อลิตร ก็

จะช่วยบรรเทาผลกระทบได้อีกทาง

หนึ่ง” นายเกรียงไกรกล่าว  

อย่างไรก็ตาม ส.อ.ท.ยังคง

กังวลหากมีการปิดท่อก๊าซที่จะส่ง

ไปยังอียู ซึ่งอาจกระทบต่อการผลิต

อตุสาหกรรม โดยเฉพาะในเยอรมน ี

ที่ มี การผลิตอุตสาหกรรมหนัก

จำานวนมากที่เป็นห่วงโซ่การผลิต

ของหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก รวม

ถึงการคว่ำาบาตรที่จะทำาให้แร่ธาตุ

ต่างๆ ในการผลิตที่มาจากรัสเซีย

และยูเครนเกิดชะงักงัน เหล่านี้

อาจกลายเป็นโดมิโนซัพพลายเชน 

รวมไปถึงระดับราคาน้ำามันที่ยังคง

ผันผวนระดับสูง ดังนั้นหากภาครัฐ

ตรึงดีเซล 30 บาทต่อลิตรต่อไป ก็

จะเป็นสิ่งที่ดี 

“น้ำามันขึ้นทุก 1 เหรียญฯ 

จะมีผลต่อราคาขายปลีกไทยขึ้น 25 

สตางค์ต่อลิตรแต่ต้นทุนการผลิตยัง

มีอื่นๆ ทั้งวัตถุดิบ ชิ้นส่วนฯ ก่อน

หนา้นีร้ฐัไดล้ดภาษสีรรพสามติดเีซล

ลงไป 3 บาทต่อลิตร ยังคงเหลือ 

เก็บอยู่ราว 2.99 บาทต่อลิตร จุด

นี้อาจนำามาดูแลได้ แต่ก็เข้าใจว่า

ถ้าน้ำามันดิบตลาดโลกที่เริ่มมีการ

พูดกันไปถึงระดับ 300 เหรียญฯ 

ต่อบาร์เรลเกิดขึ้นจริง การตรึงไว้

ระดบัเดมิกค็งจะไม่ไหวเชน่กนั”นาย

เกรียงไกรกล่าว   

ดา้นนายอภชิาต ิไพรรุง่เรอืง 

ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบก

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้

กลุ่มรถบรรทุกที่เป็นสมาชิกเครือ

ข่ายยังคงไม่พิจารณาปรับขึ้นค่า

ส่งจากเดิมที่เตรียมจะปรับอีก 15-                                

20% ในช่วง ก.พ. เนื่องจากระดับ                                              

ราคาสินค้าต่างๆ ปรับเพิ่มขึ้นจน

กระทบต่อประชาชนจึงไม่ต้องการ                                                    

ซ้ำาเติม โดยจะขอติดตามสถาน 

การณ์น้ำามันดิบตลาดโลกใกล้ชิด

หากสถานการณ์การสู้รบระหว่าง

รัสเซีย-ยูเครนสงบลง และน้ำามัน

กลับไปสู่ภาวะปกติ จึงจะกลับมา

พิจารณาภาพรวมอีกครั้ง  

อย่างไรก็ตาม การดูแลราคา

ดเีซลที ่30 บาทตอ่ลติร หากรฐับาล

จะพิจารณาขยับเพดานการตรึงให้

สูงขึ้นอีก ไม่เห็นด้วย เพราะมองว่า

รัฐยังคงดำาเนินนโยบายช่วยเหลือ

แบบไมส่ดุทาง เนื่องจากการปรบัลด

อัตราภาษีสรรพสามิตดีเซลไปก่อน

หน้านั้น 3 บาทต่อลิตร ยังคงเหลือ

อีก 3.20 บาทต่อลิตรที่ยังลดลงได้

อีก เพราะรัฐเองยังลดภาษีน้ำามัน

เครื่องบนิใหเ้หลอื 0.20 บาทตอ่ลติร

ได้เลย ขณะเดียวกันควรพิจารณา

ถอดการผสมไบโอดีเซล (B100) 

ในดีเซลที่ปัจจุบันเป็นเกรดเดียว

คือ ดีเซล B5 (ผสม 5%) ให้เหลือ

ศูนย์ชั่วคราว รวมไปถึงการลดหรือ

ถอดเอทานอลที่ผสมในเบนซินด้วย

เพื่อช่วยลดผลกระทบกลุ่มเบนซิน

ที่ราคาขายปลีกปรับขึ้นจนกระทบ

ค่าครองชีพประชาชน   

“รัฐบาลควรใช้กลไกเครื่อง

มือต่างๆ ไปดูแลให้ดีก่อน อย่าง

ราคากา๊ซหงุตม้ (แอลพจี)ี ครวัเรอืน                                                           

ที่อุ้มอยู่ถึงกิโลกรัมละ 18.17 บาท

นั้น เป็นการอุ้มภาคอุตสาหกรรม

ด้วยหรือไม่ เพราะหลายอุตสาห 

กรรมเองกห็นัมาใชม้ากแลว้ เขาสะทอ้นตน้ทนุ

ไปยังราคาสินค้าได้ เวลาน้ำามันลงเขาลดราคา

สินค้าหรือไม่ หากรัฐทำาจนสุดทางแล้วถ้า                                                             

จะลอยตัวดีเซลก็จะไม่ว่าอะไร” นายอภิชาติ

ระบุ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จำากัด 

(มหาชน) หรือเอสซีจี เปิดเผยถึงสถานการณ์

ราคาพลงังานทีป่รบัขึน้แรงจากสงครามรสัเซยี

และยูเครนว่า ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเอสซี

จีทั้ง 3 กลุ่มในสัดส่วนที่ต่างกันไป โดยกลุ่ม

แรก เคมีภัณฑ์ ราคาพลังงานกระทบต้นทุน

การผลิต 80%, กลุ่มสอง ซีเมนต์และวัสดุ

ก่อสร้าง 15-20% และกลุ่มสาม บรรจุภัณฑ์

และกระดาษ 5% จากผลกระทบดงักลา่วสง่ผล

ใหบ้างผลติภณัฑท์ีพ่ึง่พาพลงังานระดบัสงู อาจ

ต้องมีการปรับราคาภายใต้กลไกตลาด.

ทนายแม่แตงโม

เพื่อทีต่นจะหาพยานหลกัฐานตา่งๆ มาเพิม่เตมิ 

ซึง่เปน็การเเสวงหาหลกัฐานในทางทนายความ 

โดยเฉพาะประเด็นบาดแผลบริเวณศีรษะของ

แตงโม และดวงตาข้างซ้ายที่ถลนออกมา

“ได้เตรียมคำาถาม 4 คำาถามมาถามทาง                              

เจ้าหน้าที่ตำารวจ ได้แก่ 1.ตรวจเจออะไรบ้าง 

ในเลือดของแตงโม 2.บริเวณบาดแผลมีการ                                                      

ตรวจอะไรเป็นพิเศษ และใช้อะไรในการวิเคราะห์                                              

3.ผลเลือดของบุคคลบนเรือ ตรวจเมื่อไหร่                                                           

และตรวจที่ใด 4.คราบเลือดตรวจ 

เมื่อไหร่ และตรวจที่ใด หากพนัก 

งานสอบสวนให้ความกระจ่างใน

ส่วนนี้ ได้ ก็จะทำาให้ผมสามารถหา

ข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่วนหลักฐานที่ผม

มยีงัไมข่อเปดิเผยในตอนนี ้อยา่งไร

ก็ดี หากการดูสำานวนเเล้วยังไม่สิ้น

ขอ้สงสยั กจ็ะปรกึษาเเมข่องแตงโม

อกีครัง้วา่จะขอใหผ้า่ชนัสตูรศพใหม่

อกีครัง้หรอืไม”่ ทนายความแมแ่ตง

โมระบุ

ต่อมานายกฤษณะให้สัม                                                   

ภาษณ์อีกครั้งภายหลังเข้าพบพนัก 

งานสอบสวนว่า ขณะนี้พนักงาน

สอบสวนกำาลังประชุมเรื่องการ

ทำางานอย่างเคร่งเครียด และผล

ชันสูตรยังมาไม่ครบ เนื่องจากนำา

ไปตรวจหลายหน่วยงาน ตนจึงไม่

อยากรบกวน ในส่วนของการสรุป

ผลการสอบสวนก็ต้องรอผลการ

ตรวจชิ้นเนื้อที่ส่งไปตรวจสอบอยู่ 

“ทนายความไม่มีอำานาจที่

จะเข้าไปตรวจสอบเรื่องผลตรวจ

ชิ้นเนื้อได้ ซึ่งทางตำารวจแนะนำาให้

แม่ทำาหนังสือมอบอำานาจเพื่อแต่ง

ตั้งทนายไปใช้ในศาล ซึ่งเรื่องนี้ผม

ก็ทราบดี แต่เนื่องจากเวลากระชั้น

ชิดจึงรีบมาก่อน โดยในวันนี้ยังไม่

ได้ข้อมูลในส่วนที่ต้องการ” นาย 

กฤษณะกล่าว

ถามว่าได้คำาตอบ 4 คำาถาม

ที่ตั้งไปหรือไม่ ทนายความแม่แตง

โมระบวุา่ คำาถามดงักลา่วเปน็ความ

ลบัในทางคด ีจงึไมส่ามารถเปดิเผย

ได้ ซึ่งตำารวจก็ยังไม่บอกว่าจะสรุป

สำานวนศุกร์นี้ เนื่องจากต้องรอผล

ตรวจพิสูจน์ ส่วนคลิปวิดีโอบริเวณ

สะพานพระราม 7 ตนไดเ้หน็ครา่วๆ 

แล้ว แต่ยังไม่ได้เปิดดู หากใครมี

หลักฐานเพิ่มเติมก็สามารถส่งมา

ให้ได้ โดยเมื่อเช้านี้ตนได้ไปทำาบุญ

ให้แตงโม ชี้ทางสว่างให้ได้พยาน

หลักฐานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ใน

ทางคดี 

ที่ ส ถ า บั น นิ ติ เ ว ช วิ ท ย า 

พล.ต.ต.สุพิไชย ลิ่มศิวะวงศ์ ผู้

บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา โรง

พยาบาลตำารวจ ชี้แจงถึงข่าวการ

พบบาดแผลที่ศีรษะของแตงโมว่า 

ตนเองไม่ไดเ้ปน็ผูต้รวจหรอืชนัสตูร

ศพของแตงโม แต่ได้รับรายงาน

จากแพทย์ที่เป็นผู้ผ่าพิสูจน์ศพว่า

ตามร่างกายมีบาดแผลหลายจุด 

แต่ส่วนที่เป็นแผลใหญ่สุดอยู่ที่โคน

ขาออ่นดา้นในขา้งขวาเทา่นัน้ สว่น

ที่บริเวณบาดแผลที่ศีรษะตามที่

กระแสข่าวปรากฏ ตนเองยังไม่ได้

รับรายงาน ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะมี

การเชิญแพทย์ผู้ผ่าชันสูตรมาสอบ

ถามเพิ่มเติม เพื่อตรวจสอบในราย

ละเอียดถึงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร 

“ในส่วนของผลการตรวจ

เนื้อเยื่อของศพที่มีการส่งไปตรวจ

พิสูจน์ที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อ

ทำาการตรวจคูข่นานกนัไปนัน้ ลา่สดุ

ยงัไมม่กีารสง่กลบัมา” ผบก.นติเิวช

วิทยากล่าว

วันเดียวกัน พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ 

ดีพอ รองโฆษกสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ กล่าวว่า ด้วยในขณะนี้

ได้มีแก๊งมิจฉาชีพฉวยโอกาสโดย

ใช้เหตุการณ์ทั้งในประเทศและ

ตา่งประเทศทีอ่ยู่ในความสนใจของ

ประชาชน ไมว่า่จะเปน็การเสยีชวีติ

น้องแตงโม นักแสดงชื่อดัง และ

เหตกุารณส์ูร้บรสัเซยีกบัยเูครน โดยหลอกลวง

ประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ โอนเงิน

บริจาคโดยอ้างว่าจะนำาไปช่วยเหลือในการจัด

งานศพ หรอือา้งวา่จะนำาไปชว่ยเหลอืผูอ้พยพที่

ได้รับความเดือดร้อนจากภัยสงคราม หรือการ

หลอกรบัเงนิอา้งวา่ตอ้งการเงนิมาชว่ยเหลอืใน

การขนยา้ยทรพัยส์นิออกจากพืน้ทีส่งครามแลว้

จะแบ่งทรัพย์สินให้ เป็นต้น

“สำานกังานตำารวจแหง่ชาตขิอแจง้เตอืน

พี่น้องประชาชนให้ระมัดระวัง และตรวจ

สอบให้ดีก่อนว่าบุคคลหรือหน่วยงานที่เปิดรับ

บริจาคมีตัวตนอยู่จริง ได้รับความเดือดร้อน

จริง และเป็นคนเดียวกันกับคนที่ถูกกล่าว

อ้างจริง โดยเฉพาะการขอรับบริจาคผ่านทาง

สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อป้องกันไม่ให้ตกเป็น

เหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสจากความ

เดือดร้อนของผู้อื่น มาใช้เป็นเครื่องมือในการ

แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ และขอเตือนไป

ยังกลุ่มมิจฉาชีพที่คิดจะฉวยโอกาสจากความ

เดือดร้อนของผู้อื่น จะต้องถูกดำาเนินคดีใน

ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน และความผิด

ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยว

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ซึง่มอีตัราโทษจำาคกุสงูสดูไมเ่กนิ 5 ป ีหรอืปรบั

ไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ” รอง

โฆษกสำานักงานตำารวจแห่งชาติกล่าว

ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ผู้สื่อข่าว

รายงานวา่ ไดม้กีารเตรยีมจดัสถานทีเ่พื่อทำาพธิี

ไว้อาลัยแตงโมแล้ว โดยพิธีจะมีขึ้นตั้งแต่เวลา 

18.30-20.30 น. ระหว่างวันที่ 11-13 มี.ค.นี้ 

ซึง่บรเิวณชัน้ 1 มกีารจดัซุม้ดอกไม ้ทัง้กหุลาบ

โทนสีขาวและชมพูโอลด์ โรส รวมถึงดอกไม้

อื่นๆ พร้อมตั้งเทียนไฟฟ้าเปิดไฟส่องสว่าง มี

การนำาภาพถ่ายของแตงโมมาตั้งไว้ ส่วนชั้น 

2 จะใช้เป็นพื้นที่รับรองแขกและสื่อมวลชน 

ขณะที่ห้องจัดพิธีจะอยู่ในห้องประชุมชั้น 3                                      

โดยมีเบิร์ดแฟนของแตงโมมาดูแลการจัดสถาน

ที่อย่างใกล้ชิด.

จ่อขยับ

เจตนาให้ประชาชนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน

ว่าราคาน้ำามันของประเทศไทยในขณะนี้แพง

ที่สุดในภูมิภาคหรือในโลก ทั้งที่ความจริง

ไม่ใช่ ในอดีตไทยต้องเผชิญกับปัญหาราคา

น้ำามันแพงมาแล้วหลายครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่มา

จากปัจจัยภายนอก เช่น ปี 2516 สมัยรัฐบาล

จอมพลถนอม กิตติขจร เศรษฐกิจโลกขยาย

ตัวความต้องการน้ำามันสูง, ปี 2522 รัฐบาล 

พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ โอเปกขึ้นราคา

น้ำามัน, ปี 2533-2534 รัฐบาล พล.อ.ชาติชาย 

ชุณหะวัณ เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซีย, ปี 2551 

รัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ราคาน้ำามัน

ดีเซลสูงถึง 44.24 บาท/ลิตร น้ำามันเบนซิน 

42.89 บาท/ลิตร และปี 2557 รัฐบาล น.ส.ยิ่ง

ลักษณ์ ชินวัตร น้ำามันดีเซล 29.99 บาท/ลิตร 

และน้ำามันเบนซิน 49.15 บาท/ลิตร

ที่รัฐสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิ 

การวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. ที่มีนาย

สาธติ ปติเุตชะ รมช.สาธารณสขุ เปน็ประธาน 

กมธ. โดยนายสาธิตได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ใน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีการพูดถึง

สถานการณ์สงครามรัสเซียกับยูเครน นายก

รัฐมนตรีจึงฝากมาว่า อยากให้ กมธ.ทุกคน

ได้ช่วยกันพูดกับประชาชนว่าไม่ว่าจะเป็น

สถานการณว์กิฤตพลงังาน วกิฤตขา้วของแพง 

เปน็ประเดน็ทีเ่กดิจากผลกระทบจากสงครามที่

มีแนวโน้มยืดเยื้อ 

“รัฐบาลก็จะเดินหน้าเต็มที่ในการที่จะ

ไปดำาเนินการช่วยเหลือประชาชน แต่ก็ขึ้นอยู่

กบัปจัจยัเรื่องงบประมาณและเรื่องตา่งๆ ดว้ย 

แต่ในส่วนที่ทำาได้ เช่น กรณีที่นายกฯ เดินทาง

ไปประเทศซาอุดีอาระเบีย กระทรวงการต่าง

ประเทศมีข้อเสนอที่จะไปพูดคุยในเรื่องที่เป็น

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด


